Bảo Bối! Em Cho Anh Yêu Em Đi!

Giới thiệu
Tên khác: Đừng Lạnh Lùng Quá Vợ Yêu!Thể loại: Truyện teenCâu chuyện xoay quanh ba cô gái có tính cách khác nhau. Nhưng đều có một điểm chung là đáng yêu xinh đẹp và đã lấy được 5 bằng về thời trang, âm nhạc, người mẫu, điện ảnh và y học.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/bao-boi-em-cho-anh-yeu-em-di

Mục lục

1. Chương 0-1: Giới Thiệu Nhân Vật Nữ

2. Chương 0-2: Giới Thiệu Nhân Vật Nam

3. Chương 1

4. Chương 2

5. Chương 3: Vào Bar

6. Chương 4: Cherry Trở Về

7. Chương 5: Ngày Đi Học Đầu Tiên Của Cherry

8. Chương 6: Thân Phận Bị Lộ

9. Chương 7: Hôn Ước Ư ! Ôi Không

10. Chương 8: Nụ Hôn Đầu Của Tôi ! Ôi Không

11. Chương 9: Màn Tỏ Tình

12. Chương 10: Quá Khứ Của Nó

13. Chương 11: Em Gái Nuôi

14. Chương 12: Đề Nghị

15. Chương 13: Đi Biển (p1)

16. Chương 14: Đi Biển (phần 2)

17. Chương 15: Windy ! Là Chị Sao ?

18. Chương 16: Thách Đấu

19. Chương 17: Lễ Khai Giảng

20. Chương 18: Đi Biển

21. Chương 19: Khi Nào Em Mới Được Gặp Anh Lần Nữa ? Hoàng Tử Của Em

22. Chương 20: Chuẩn Bị Cho Vũ Hội

23. Chương 21: Buổi Khiêu Vũ , Nụ Hôn Đầu Tiên Của Nó Bị Cướp (p1)

24. Chương 22: Nụ Hôn Không Thành ! Bí Mật Của Mia Bị Tiết Lộ

25. Chương 23: Sinh Hay Tử ? Đâu Là Sự Lựa Chọn Đúng

26. Chương 24: Chắc Chỉ Là Trùng Hợp !

27. Chương 25: Vô Tình Hay Cố Tình ?

28. Chương 26: Vị Hôn Phu (p1)

29. Chương 27: Biến Cố - Vị Hôn Phu (p2)

30. Chương 28: Trở Về

31. Chương 29: Dòng Họ Hoàng

32. Chương 30: Yêu ?!?

33. Chương 31-1: Thiên Thần ? (phần 1)

34. Chương 31-2: Ảnh Các Nv Mới

35. Chương 32: Thiên Thần (p2)

36. Chương 33: Gặp Lại Anh Hai Cô , Chị Nó ! Cuộc Hội Ngộ Không Báo Trước!

37. Chương 34: Cuộc Hội Ngộ !

38. Chương 35: Thăm Lại Bạn Cũ (phần 1)

39. Chương 36: Thăm Lại Bạn Cũ - Quyết Chiến ! Đại Chiến Bang (p2)

40. Chương 37: Hội Thi (p1)

41. Chương 37-45

42. Chương 46: Thy Sẽ... ?!?!

43. Chương 47: Khóc .... Vì Sao Vậy ?

44. Chương 48: Niềm Vui Khi Cậu Đến ... Nỗi Buồn Khi Cậu Đi...

45. Chương 49: Nguyệt Lam Trở Về (1)

46. Chương 50: Nguyệt Lam Trở Về (2)

47. Chương 51: Vợ Lam Ơi ~ Anh Đến Có Đúng Lúc Không

48. Chương 52: Thử Thách - Hai Con Đường

49. Chương 53: Rơi Xuống Vách Núi

50. Chương 54: Mất Trí Nhớ ?!?

51. Chương 55: Cuộc Gặp Mặt Bí Mật

52. Chương 56: Bắt Đầu Cuộc Chiến Dành Mĩ Nữ

53. Chương 57: Kiss

54. Chương 58: Anh Làm Gì Vậy ???

55. Chương 59: New York

56. Chương 60: Lật Đổ Ngay Cho Tôi !

57. Chương 61: Biến Mất (1)

58. Chương 62: Biến Mất (2)

59. Chương 63-1: (ngoại Truyện) - Tất Cả Chưa Kết Thúc Ngay Tại Phần Này Đâu !

60. Chương 64: I"m Come Back !

61. Chap Cuối - Tạm Biệt ....

1. Chương 0-1: Giới Thiệu Nhân Vật Nữ

Nó_Hoàng Gia Băng ( Ice )
Tuổi: 17

Tính Tình: Lạnh Lùng với mọi người chỉ ấm áp với người thân và bạn thân thui

Chiều cao: 1m75

Ngoại hình và độ đẹp: Trên cả tuyệt vời của tuyệt vời

Hiện tại nó là Chủ Tịch tập đoàn The Sun lớn thứ 2 thế giới chỉ sau pama nó, nó là Công Chúa nước Anh và là Nữ hoàng Anh trong Tương Lai, Bang Chủ bang Blood Rose đứng đầu TGN

Võ thì khỏi nói nó Đai Đen tất cả loại võ như vậy cũng bít sức mạnh ha

Nhỏ_Phạm Phương Mai ( Sunny vít tắt là sun )

Tuổi: 17

Cao giống nó

Tính tình: Đáng 'êu', tinh nghịch, nhí nhảnh như con cá cảnh và hồn nhiên như con điên ( ^_^)

Ngoại hình và độ đẹp: rất đẹp chỉ thua nó tí xíu hà

Nhỏ là Phó chủ tịch tập đoàn The Sun, tập đoàn pama nhỏ đứng thứ 4 thế giới, nhỏ là công chúa Xứ Hoa Anh Đào đương nhiên cũng là nữ hoàng tương lai, Bang phó bang Blood Rose. Võ thì thua nó tí xíu hà. Trong bang nhỏ đảm nhiệm vai trò là Hacker

Cô_Phan Nhã Hương ( Moon )

Tuổi: 17

Cao giống nó

Tính tình: con nít, hay nhõng nhẽo ( nhõng nhẽo có lý do đó), Dễ thương

Ngoại hình và độ hoàn hẻo: giống nhỏ

Cô là Công chúa Xứ Hàn và cũng là nữ hoàng tương lai, thư ký của nó, pama nhỏ có t/đ đứng thứ 5 thế giới. Bang phó bang Blood Rose. Võ thì bằng nhỏ. Trong bang cô đảm nhiệm vai trò là người pha chế và giải thuốc độc

Thông tin khi Au đóng trong truyện nek

Au_Hoàng Gia Hân (em nó) [Cherry]

Tuổi 16

Ngoại hình và độ đẹp: giống nhỏ và cô

Cao 1m70

Tính tình: tính giống 3 tụi nó gộp lại nói chung nắng mưa thất thường

Là Tổng giám đốc tập đoàn The Sun. Võ bằng cô. Phó bang chủ bang Blood Rose

------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong rùi hè hè mình vít tắt như sau ha

Sunny - Sun

Được - đc

nói - ns

Tập đoàn - T/Đ

Thế giới - T/G

Đảm nhiệm - Đ/N

Tụi nó đều lấy được 5 bằng về thời trang, âm nhạc, người mẫu, điện ảnh, Y Học

2. Chương 0-2: Giới Thiệu Nhân Vật Nam

Hắn_Vương Gia Huy ( Ken )
Tuổi 17

Tính tình: Lạnh Lùng giống nó

Ngoại hình và độ ' Đập chai ' : Đập chai lever max

Nghề: Hoàng Tử nước Pháp thơ mộng, đức vua tương lai. Bang chủ bang Devil

Chiều cao: 1m85

Võ bằng nó

Pama hắn có tập đoàn đứng thứ 3 t/g

Cậu_Hàn Mặc Lâm ( Sea )

Tuổi: 17

Tính tình: Giống nhỏ

Ngoại hình và độ đẹp chỉ thua hắn tí xíu hà

Hoàng tử nước Đức, Đv tương lai. Phó bang chủ bang Devil. Đ/N vai trò giống nhỏ

Võ thua hắn tí xíu

CCao: 1m85

Pama cậu có t/đ đứng thứ 6 t/g

Anh_Trương Hoàng Phong ( Josh )

Tính tình: Điềm đạm, ít nói ( có lúc hơi nhìu chuyện )

Tuổi: 17

Cao giống hắn

Độ đẹp và ngoại hình giống cậu

Võ bằng cậu

Phó bang chủ bang Devil. Đ/N vai trò giống cô. T/Đ pama anh đứng thứ 7 t/g. Hoàng tử nước Mỹ, đv tương lai

Hoàng Thiên Bảo_Nhóc ( Em hắn ) [ Kin ]

Tuổi 16

Cao 170cm

Tính tình giống Au

Phó bang chủ bang Devil

Gia thế giống hắn

Ngoại hình: giống anh và cậu

3. Chương 1

Trên giường có 1 thiên thần đang ngủ bỗng: " Ruỳnh! Ruỳnh! "
- Mày có dậy không con kia - Cô tức giận

- Cho tao 5p nữa đi - Nó Xoa xoa mông

- Ko 5p gì hết - Cô tức giận tột độ

-Mày không dậy thì pama sẽ............ - Cô mặt nham hiểm

- Thưa sếp em dậy liền - Nó phi lẹ vào nhà tắm

Cô bước sang phòng nhỏ

- Cho mày 5p - Cô nói giọng -100c ( bắt chước nó í mà )

- Yes, madam - nhỏ vọt vào nhà tắm

Cô bước xuống thì nó và nhỏ vừa xong

- Mai về Việt Nam - Cô bảo

- Cái Zề - Nó và nhỏ hét lên- Cái Zề ! Tụi tao không chịu - Nó và nhỏ đồng thanh hét lên

- Đây là lệnh của pama nếu không về thì sẽ bị khóa thẻ ATM, 3 tháng không được ra ngoài hen - Cô nói

- Híc...Híc tụi tao về được chưa - Nó và Nhỏ khóc ( Tg: giả đó )

- Dọn đồ đi 9h máy bay cất cánh - Cô nói

- What? bây giờ là 8h55 rùi mà - Nó và nhỏ hoảng loạn

- Khoan! Tao dọn cho tụi mày rùi đó vali ở trong xe tụi mày đó - Cô lên tiếng

- Thanks! Moon nhìu nha! - @2nó chạy lại hun Cô

- Thui đi nào Sunny, Ice - Cô cố gắng nói

*** Sân Bay ***

Nó, Nhỏ và Cô bước xuống thì có những lời khen chê Example:

- Em kia đẹp quá - b1

- Chuẩn! Mấy chị í ăn j mà xinh thế - g1

-xinh cái nỗi j - Ả 1

- Cô/ Chị có xinh bằng người ta không mà nói - b1 & g1

Bla.........bla......bla

Tụi nó khá quen nên vẫn cứ đi mặc cho những lời khen chê đó

- À tao quên về phải đi học nữa đó - Au nói

- Hay đó - @2nó cười nham hiểm

- " mk mong trường đó ko phá sản vì độ quậy của tụi nó, tranh thủ cũng phải quậy không thì bùn nhắm " - cô nghĩ thầm (tg: =_=' )

Thế rồi tụi nó lên mấy bay và trở về - quê hương tụi nó

*** sân bay Nội Bài ***

- á Việt Nam thân yêu chúng ta đã trở lại - 3 đứa nó hét lên nhìn vÀo tưởnG bị điên.

- Ice và Sunny chờ Moon chút nHa - cô ns

- oK - cả hau đỒNG thanh

Khi cô đi đến nơi cầN đi thì vô tÌnh vấP trúNg...... ( ai m.n bít ko ) đó chínH là ANH LÀ ANH ĐẤY.

- TÔI XL AnH cÓ sao ko? - cô lo lắnG ( sợ bị mắNg mà =_= )

- tôi kO cÒn còn cô, cô có sao ko? - aNh hỏI.

- ukM. TôI kO sao - cô nở nụ cưỜi lm tim Ai xao xuYếN.

- à..ừm - aNh cũng nở nụ cười.

*** Bên tụi nó ***

- Moon sAo cHưa về nhỉ chắc phảI đi tìm thuI - nhỏ lo lắng

- okey - nó đồnG ý

TụI nó tìm cô tHì lạI xảy ra 1 VỤ TAI NẠN NỮA... lầN này là TỤI NÓ đụnG Tụi Hắn .

- 2 ANH BỊ MÙ HẢ - NHỎ HÉT LÊN.

- CÒN HAI CÔ KO MÙ CHẮC - CẬU Á KHẨU.

- ANH PHẢI NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI KO CÓ MẮT Ở SAU GÁY CHỨ - NHỎ TỨC GIẬN.

- VẬY SAO CÁC CÔ KO ĐI ĐÀNG HOÀNG ĐI THIX GÂY SỰ CHÚ Ý HẢ - CẬU CÃI LẠI.

- NHÌN ANH CŨNG ĐẸP TRAI, NHÀ GIÀU, THÔNG MINH. - NHỎ NS

- HAHA! ta biết mà - cậu tự đắc.

- NHƯNG BỊ MẮC BỆNH HOANG TƯỞNG! HAHA - NHỎ CƯỜI NHƯ CHƯA BAO GIỜ CƯỜI.

- CÔ NGHĨ CÔ HAY CHẮC - CẬU TỨC TỐI.

- IM NGAY!!!!!!! - NÓ VÀ HẮN ĐỒNG THANH HÉT VỚI giọng 1000°c.

2 người đó im thít.

- ủa tụi mày lm j ở đây - anh và cô đồng thanh.

- Tụi tao kiếm mày tự nhiên gặp phải con mù/ thằng điÊn - lại đồnG tHanh chắc là thẦn dao cách cảm

- ai cho cậu/ cô ns theo tôI - nhỏ vÀ cẬu lại đ/t t2

- Đồ bắT chước - t3

- hừ - t cuối

- thôi bác quản gia đaNg đợi kìa - mệt quÁ hết cặp này đỒng thanh lại Đến cặp này mệt quá

VẪN CÃI NHƯ CHƯA AI NS.

- thôi!!! - tất cả gồm cÔ, anh, Nó và hắn hết lên

- ......- IM THÍT

- Đi - tụi hắn, nó, anh và cô ns

Rùi về nhà thế là xong chuyện ở sân bay. Giờ xem nó đang lm j nhá.

*** ở nhà lúc tụi nó vừa về ***

- mừng các tiểu thư Đã Về - QG lÂm ns

- bác cứ gọi tụi cháu là ICE, SUNN, MOON LÀ ĐƯỢC - tụi nó ns

- dạ các tiểu....à quên uk, các cháu - QG ns

- bác đem hồ sơ của trường cho cháu - nó ns.

- ừ - QG trả lời

- thUI tụi taO đi ngỦ nha - nhỏ Và cÔ ns.

nó không trả lời chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục đọc hồ sơ .

khi nó đọc xong thì nó lên phòng ngủ.

khi tụi nó thức dậy thì đã 7 giờ tối rồi. tụi nó ăn xong rồi lên ngủ tiếp để chuẩn bị cho ngày mai ( Bù sức đỂ mai quậy ý mà )

4. Chương 2

** Sáng hôm sau lúc lúc năm giờ rưỡi **
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên tụi nó dậy sớm ( để quậy là chÍNH ). tụi nó chạy thể dục xong rồi ăn sáng và bắt đầu đi học ( tụi nó hóa trang thành nữ sinh học bổng nhan sắc thì cũng zậy lun vì không muốn bị làm phiền )

*** tới trường ***

- đúng là xấu mà - b1

- Chắc là nữ sinh học Bổng - g1

- Chắc chắn rồi nhà nghèo thế kia lại còn xấu xí nữa - b2

Vv...Vv

sau khi tụi nó đến thì tụi hắn cũng đến

- Á! anh Phong đẹp trai quá! - g3

- Anh Lâm Làm bạn trAi anh nhA - g4

- anh Phong Lãng tử quá - g5

vv....vv

- bình thường - tụi nó Đồng

Thành

- cái gì - tụI hắn

- các cô bị đứt dây thần kinh à người đẹp như chúng tôi mà còn nói xấu - cậU ns.

- tụi tui ns cậu bt cHỨ đâu có xẤu - nhỏ nS

- hừ - cậu hừ lạNh

tôi nó không nói gì chỉ đi lên phòng hiệu trưởng.

tụi nó...

dùng chân..

đá...

em cửa...

em cửa..

gãy đôi..

- ai dám láo như vậy - hiệu

trưởng tức giận

- là tôi - nó nói

- tôi xin lỗi chủ tịch tôi xin lỗi - ông hiệu trưởng sợ sệt.

- lớp? - câu nói ngắn gọn súc tích thì các bạn cũng biết thuộc về ai rồi chứ Đó là nó với vẻ lạnh lùng.

- Dạ lớp 11A1 ạ - ông hiệu trưởng toát mồ hôi.

tụi nó đi đến lớp ở đó đã có bà la sát chờ rồi

------- nhân vật ms ------

Mai Ngọc Tuyền_ Bà La Sát: giáo viên chủ nhiệm lớp nó tính tình chàng trai mê trai khinh người nghèo

------------

- các cô là học sinh mới - bà la sát nhìn tụi nó bằng ánh mắt ' hiền dịu '

- vâng - tụi nó trả lời

bà cô vào lớp thì không một tiếng động bọn hắn thì ngủ rồi mà=_=

- hôm nay chúng ta có học sinh mới - bà lên tiếng vừa nói vừa gõ tHước khiến cái bàn nứt nẻ

( tg: tỘi nghiệp em bàn ; bàN: Chỉ có chị hiểu em )

- các cô vào đi- bà la sát tiếp tục nói

- các cô giới thiệu đi- bà ta lại nói ( nói lắm thế )

- Nguyễn gia băng, Ice - nó nói giọng lạnh luôn khiến cả lớp như đang ở Bắc Cực.

- Mình tên là Lê Phương Mai nickname của mình là SuNny- nhỏ nhỏ giới thiệu

- Còn mình tên là trần nhà Hương nickname của mình là Moon - cô giới thiệu

- tụi mình đều là nữ sinh học bốc mong mọi người giúp đỡ - tụI ns đồng thanh trừ nó

- ba con nhỏ hồi sáng kìa - b1

- gì mà xấu dữ vậy - g1

vv...vv

- băng ngồi với Huy, Mai ngồi với Lâm, hương ngồi với Phong - bà cô bất mãn nói vì hết chỗ ngồi rồi

nghe giáo viên nói cả lớp lại xì xào. còn tụi nó thì không nói gì chỉ đi xuống chỗ ngồi. vì muốn giữ bí mật nên cô và nó bảo nhỏ giữ bí mật không cHo Ai biết .

*** chỗ cô và anH ***

- bạn có thể xích qua cho mình ngồI được không? - cô hỏi aNh

- Tất nhiên rồi - anh trả lời

- thaNKs - cô cảm ơn anH

*** chỗ của nhỏ vÀ cẬu ***

- Tôi có thể sit down đây được không? - nhỏ hỏi

- surE - cậu trả lời

- thanK yoU - nhỏ c/ơ

*** chỗ nó và hắN ***

Chỗ nÓ và hắN tHì ko ns j nó xuốNg thì hắN đã xịch ra rồi

sau khi ổn định chỗ ngồi thì mỗi người một việc nó thì ngủ, hắN tHÌ nghe nhạC, nhỏ thì chơi game, Cậu cũng chơi game luôn, Còn cô thì đọc truyện trên Wattpad và anh thì đọc quyển Sherlock Home.

các tiết học nhàm chán Trôi qua. cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao.

" reng! Reng "

cả lớp chạy ào ra riêng tụi nó và túi hắn vẫn đang còn ở trong lớp

- Sunn, Ice ơi có đi ăn không? - Moon hỏi

- không ăn để chết hả con kia - nHỎ và nó đồnG thanh.

- à.. uk..hì hì - Moon cười gượng gạo.

- còn các anh có đi ăn không? - cô hỏi tụI hẮn

- à.. có - tụi hẮn trả lời ngoài hắn

thế rồi tụi hắn và tụi nó xuống căng tin vừa bước vào căn tin thì đã có tiếng xì xào

- sao mấy con nhỏ đó lại đi với các hoàng tử - g2

- Đúng là mấy con hồ ly tinh mà - G3

- hừ! đã là nữ sinh học bông rồi mà còn quyến rũ các hoàng tử - g4

VV...VV

tôi ăn và tụi nó không quan tâm chúng nó chọn một bàn ở góc cuối

- các cô ăn gì để tụi Tôi đi lấy - anh hỏi

- Cho tôi một ly trà chanh và một phần gà KFC - nó nói

- cho mình một ly Coca Cola và một phần gà KFC - cô nói

- cho tôi một đĩa bò bít tết hai lon coca ba lon Pepsi hai bánh mì patê kẹp thịt gà và ba phần gà chiên muối hết rùi ít thuI hà - nhỏ cƯời hihi

- cô là heo hay là người vậy - cậU hỏi.

- tôi phải ăn như heo để có sức mà đấu võ mồm với anh! - nhỏ ns

- Cô..cô - cậu không thể nói gì thêm được nữa ngoài chỮ cô.

- cô đấy Cháu cô đẹp lắm hả cô biết mà cô biết cũng đẹp nên cháu Đừng có gọi nữa cô Hay ngưỢng lắm haha - nhỏ cười sặc sụa

Hiện tại thì cậu Nếu như phát ra tiếng nào thì nhỏ sẽ đáp lại tiếng đó nếu như thua thì nhục lắm nên tốt nhất là cậu không nói nữa.

cãi hoài cũng như vậy nên cậu im lặng và đi cùng hai người bạn đi lấy thức ăn cho tụi nó. sau khi tụi hắn đi thì có một con Hồ Ly Tinh à không 3 con cHứ đến 'viếng thăm' tụi nó.

----------------- nhân vật ms --------------

Đặng Tuyết Hà - LyLy: tính tình chảnh chọe mê trai hám tiền. Thích hắn. Gia thế: đại ' tiểu nhân' í nhầm tiểu thư chứ tập đoàn đứng thứ 1 . Đẹp nhờ son phấn.

Vũ Oanh Oanh - MiMi: tính tình giống Lily. Thích cậU. cháu hiểU trưởng, nhi tiểu thư tập đoàn lớn thứ 2 Việt Nam. đẹp giống Lily.

Đinh Thị Tuyết Hà - NiNi: tính tình giỐNG cẢ hai đứa trên. Thích anh. Tam Tiểu Thư tập đoàn đứng thứ 3 Việt Nam. Đẹp nHờ son phấN.

------------—--------------------------------

- bọn mày dám quyến rũ các hoàng tử! - Tụi ả Đồng Thanh

-........- im lặng

- tụi mày sao không trả lời - Tụi ả tức tối

- ......- vẫn im lặng

- bọn mày thích cho tụi tao ăn bơ hả- ngHe tụi nó không trả lời tụi ả càng tức tối

- tôi tôi chỉ không thích nói với những người nói sai tHôi! Hừ! - tụi nó bây giờ mới lên tiếng.

- hừ! tao nói cho bọn mày biết các hoànG tử là của tụi tao - tụi ả ns.

- thì tôi có nói là không phải của tụi cô đâu - nhỏ á Khẩu tụi ả.

- còn biết điều - tụi ả nói kèM tHeO đIệu cườI ma quỷ.

- Thôi Sunny đừng đùa với mấy người bị ảo tưởng nữa! ha ha! - Tụi nó cười sặc sụa.

thấy tụi nó cười ả LyLy Định Vung tay tát nhỏ NhưnG người bị tát là nó. thì nó bị tát thì nhỏ vung tay tát thẳnG vào mặt LyLy khiến đôi má của lyly hồng hào đến lạ thường.

- Đây là lời cảnh báo từ bao giờ đụng vào bạn tôi! Hừ! - nhỏ nói với vẻ tức giận.

còn tụi hắn thì đã thấy tất cả sự việc.

- các cô làm gì vậy - anh tỨc giận quÁt tỤi ả.

- còn các cô có sao không - anh lo lắng hỏi tụi nó.

- à...ukm tụi Tôi không sao - tụi nó trả lời.

- Con heo kia cô có sao không? - cậu hỏi nhỏ

- suýt nữa là không có calo để cãi với cậu được rồi! HiHi! - nhỏ nở nụ cười tỏa nắng.

- =_= " cô ta cườI đẹp thậT "

- còn về các cô Tôi cảnh cáo lần sau mà làm như vậY nữa Đừng Trách Tôi đỘC ác - Anh cảnh cáo.

- dạ...dạ - tụi Ả tRả lời run rẩy rồi vọt mấy tiêu =_="

khi tụi nó và tụi hắn Ăn xong thì vừa vào học. mấy tiết học còn lại cũng nHÀm cHán trôi qua trôi qua.

5. Chương 3: Vào Bar

---------------------------------
*** lúc 7 giờ tại nhà nó***

- đi bar không mọi người? - nhỏ hỏi Moon và Ice.

- ok - nó vào cô đồng thanh.

tụi nó lên phòng thay đồ.

Nó cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo cúp ngực màu đen, khoác chiếc áo cũng màU đen có đíNh viên kim cương xanh, mặc chiếc quần bò cũng màu đen nốt ( câY đen =_=) và đi 1 đôI bốt màu đen=_=.

nhỏ thả tóc, mặc một chiếc váy màu xanh lam ren trắng, đeo bộ tRang sức do nó thiẾT kế, đi đôi giày cũnG mày xaNh.

Tụi nó đều đeo mặt nạ

Cô mặc giống nhỏ chỉ có điều màu chủ đạo là tím.

- Đi mô tô hay đi ô tô Ice? - nhỏ và cô hỏi nó

- moto nha - nó trả lời

- ok- nhỏ và cô đồng thanh

tụi nó ra gara lấy xe rồi phóng đến bar Black Rose

- kêu Run và Rin ra đây! - tụi nó quát lên

-----------nhân vật mới-------------

Run _ Hoàng Đức: 16t, em nuôi của nó. Nhóc đó bị bệnh của chị gái. tính tình vui vẻ hòa đồng tốt bụng với tụi nó, lạnh lùng với mọi người. quản lý bar Black Rose. Đẹp trai, tHônG minh

Rin _ Hoàng Nam: 16t, giá thế giống Hoàng Đức. Hoàng Đức là anh Hoàng Nam là em. tính tình giống Đức. là phó quản lý bar Black Rose. Đẹp trai, thôNng minh.

Gọi tắt là R&R

-----------------------------------------------

- tụi em là ai mà sao dám gọi quản lý của tụi anh - một đám con trai nói với tụi nó

- tránh ra- nó nói

- Cô em hung dữ đấy cô em đi chơi với bọn anh thì bọn anh tha cho - Tên đầu đàn nói rồi định giơ tay vuốt má nó thì....bịch....chát....a.....

5' sau mấy tên đó nằm hun đất mẹ thân yêu

- R&R đâu - Nó quát

- Ai dám gọi tên ông - R&R hung dữ ra nói

- Là Bà! Có ý kiến - Nó lạnh lùng nói

- Á! Đại tỷ Tỷ về khi nào mà không báo cho đệ đệ thân yêu này! - R&R chạy tới ôm nó

- Híc..híc Moon/ Sunn ơi R&R quên tụi mình rùi! - Cô và nhỏ chấm chấm nước mắt

- Run/Rin đâu có quên nhị/tam tỷ - Thế rồi R&R nhaò tới ôm 2 cj nhà ta

- Hìhì, Tỷ bít mà! - Nhỏ và cô cười vui vẻ với R&R riêng nó thì mặt vẫn lạnh tanh=_=”

Cả Bar thì ( tính cả tụi BNĐ [ bị nó đánh ])......... cực kỳ bất ngờ. người lạnh lùng như R&R giờ lại ấm áp với tụi nó.

- Giới thiệu với m.n đây đây là bang chủ * chỉ nó *, đây là nhị bang chủ * chỉ nhỏ * và đây là tam bang chủ * chỉ cô * - R&R giới thiệu

Nghe thấy vậy cả bar đều đồng thanh: “ Mừng Bang chủ, NHị/Tam bang chủ trở về “ còn tụi BNĐ thì rối rít xin tha

- đem xuống tầng hầm xử theo luật - nó ' nạnh nùng' nói

-------------------------------- Luật ---------------------------

1. Phản Bội Bang xin quả tim

2. Giả danh bang chủ, bang phó xin cái đầu

3. Vào bang gây rối xin 2 tai

vv.....................vv.................

------------------------------------------------------------------------

- Thôi tụi cj về nha - Nhỏ ns với R&R

- híc..híc mới có 10.30 sao tụi cj về sớm vậy - R&R giả khóc

- Tụi cj đến thăm bang coi bang thế nào với lại mai cũng phải đi học - Cô nói thay nhỏ

- oh! - R&R mặt ỉu xìu

- Về - Nó lại lạnh lùng nói

- Ok - Nhỏ và cô đồng thanh

R&R suy nghĩ: “ Zậy là về lun hã! =_=' “

--------------------------------------------------------------------------

xong rùi hè hè

chap sau là

Dự định sẽ ngày 12/9 ra chap nha m.n ^_^

6. Chương 4: Cherry Trở Về

Sau khi về nhà thì tụi nó ngủ lun nhưng riêng nó nhận được cuộc gọi
- cj iu ơi lâu ngày ko gặp - gọi nó là cj thì m.n cũng bít là ai rồi chứ..... đó là Au đó mi na.

- khỏi nói! Về chứ gì!

- cj giỏi thế em chưa nói đã biết!

- vì chỉ khi nào về thì em mới gọi còn bình thường có gọi cho người chị này đâu!

- à...hì hì

- mấy giờ?

- 19.00 ạ- trả lời xong au cúp lun để cho nó nghe hồi chuông tít tít

Because nếu không tắt thì......

- 19.00 ms về thì gọi làm gì cho tốn tiền, tốn cơm,.........

Nghe thì cũng thủng mãng nhĩ

*** Sáng hôm sau ***

Mình sẽ kể tóm tắt nha

- mai em tao về- nó ns

Thế là 1 hồi la hét cho inh tai nhức óc. Xong thì tụi nó đi học

*** Tại trường ***

Cũng giống h.q

----------tua nhanb đến 19.00 nek ----------

Tụi nó đang chuẩn bị quần áo đi ra sân bay đón CheRry.

nó thả tóc, nó mặc một chiếc áo có chữ GIRL™, kèm theo chiếc áo đó là chiếc quần bò màu ĐEN, nó còn đi đôi bốt và bộ trang sức do nó thiết kế.

nhỏ mặc một chiếc áo màu trắng có nền hoa, kèm theo một chiếc váy màu tím nền cÓ những bông hoa bách hợp tuyệt đẹp. và một đôi giày màu trắng kiểu búp bê Nhìn giống như một thiếu nữ trong sáng rạng ngời giữa bầu trời xanh thẳm ( nhỎ: bây giờ là ban đêm mà tác giả ; tg: kể đó)

Cô mặc bộ đồ phong cách lolita ai bít thì phong cách đó thì tự bít nha còN bạN nào chưa biết thÌ lên Google nha

*** tại sân bay Nội Bài - Hà Nội ***

bước xuống chiếc xe là ba cô gái với các phong cách khác nhau

- lạnh lùng

- nhí nhảnh

- xì - teen

bỗng một cô gái gọi tụi nó.

- chị Ice, Sunny, Moon! - tiếng gọi của cô gái ấy phát ra..... đó là au

đấy mọi người

- hi Cherry - nhỏ và cô Đồng Thanh nói Riêng nó mặt cứ lạnh

- Mấy chị có khỏe không - au hỏi thăm sức khỏe tụi nó

- Ừ Mấy chị khỏe Còn em có khỏe không - nhỏ trả lời

- thôi chúng ta đi về nào - cô hào hứng nói vì cô đã chuẩn bị một bất ngờ cho cherry

vì lâu lắm không gặp nên au, nhỏ và cô cứ nói chuyện ríU rít khiến nó nhìn vào cũng bực mình. đang nói chuyện bóng Tụi nó đâm sầm vào...... tụi hắn đó Mi na

- sao các cô cứ ám chúng tôi hoài vậy lúc nào ở sân bay cũng gặp chuyện rắc rối - cậu bực mình

- tụi tôi có bắt cậu ra sân bay đâu mà cậu nói- nhỏ bực bội

thế rồi nhỏ và cầu lại cãi nhau như Chiến tranh Thế giới thứ 3.

có một bật mí nữa tác giả muốn nói cho mấy bạn là có người đi bên cạnh tụi hắn đó là nhÓc đó Mọi người.

- Ủa cherry Bạn làm gì ở đây - nhóc tò mò

- Hihi mình về thăm chị mình ý mà còn bạn? - au hỏi nhóc

- me too - nhóc nở nụ cười

- mấy đứa quen nhau hả - tụi nó và Tụi hắn thắc mắc

- Đây là bạn học em khi em đi du học Đấy chị/ anH - nhóc và au đồNg thanh

tụi nó và tụi hắn bây giờ đang....... ngạc nHIêN đến mức lever max

Xong rồi tụi nó và tụi hắn về

----++--------

HêtZ rùi^^

7. Chương 5: Ngày Đi Học Đầu Tiên Của Cherry

*** Sáng hôm sau lúc tụi nó ăn xong ***
tụi nó gồm nó nhỏ và cô trAng điỂm còn au thì không cần trang điểm.

Au tua nhanh đến lớp Au nha lớp 10A1 đó

*** Tại Lớp 10A1 ***

- Chào cả lớp! - Cô giáo chủ nhiệm lớp Au nói

-----------------Nhân vật mới-------------------

Lan Tuyết Như: Cô giáo chủ nhiệm lớp Au. Tính tình hòa đồng vui vẻ iu thương học trò

--------------------------------------------------------

- Chúng em chào cô ạ - Cả lớp chào cô giáo

- Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới - Cô thông báo

- Girl hay Boy cô - b1

- Girl Girl có phải ko cô? - b2

- Ko là boy là boy chứ - g1

vv............vv........vv

- Thôi cả lớp trật trự nha - cô giáo vừa nói vừa gõ gõ thước

- Dạ - cả lớp đồng thanh

Au bước vào lớp thì “ OH! “ cả lớp đồng thanh

- Hi mí bạn mình tên là Hoàng Gia Hân, nickname của mk là Cherry mong các bạn giúp đỡ - Au nủ nở cười tỏa nắng

Nghe thấy vậy cả lớp cứ nhao nhao vì Au là nhị tiểu thư họ Hoàng. Lúc Au định hỏi chỗ ngồi thì........ “ Xoẹt “ sau cách cửa là mĩ nam đẹp trai...........đó là Nhóc đấy mi na

- Á Cherry cậu học lớp này hả? - Nhóc nhảy xổ vào ôm au trước lớp đó chắc các bạn cũng bít độ ngạc nhiên của lớp rùi nhỉ

- Hừ nhỏ đó ms vào lớp đã được mĩ nam ôm đúng là tức chết mà - g1, g2, g3

vv.......vv

- Thôi Cậu bỏ tớ ra đi mà tật này chữa hoài ko bỏ, PHẠT!!! - Au Nói Dịu Giọng Nhưng Có Phần Đe Dọa

- Hu hu tha cho tớ đi mà - Nhóc

giả vờ khóc

- í quên mk tên là Vương Thiên Bảo, nickname của mình là Kin

- Khỏi nhõng nhẽo, nhõng nhẽo phạt gấp đôi hen, Thưa cô em ngồi ở đâu ạ! - Au nói

- Còn 1 bàn trống dành cho 2 người 2 em xuống dưới ngồi nha - Cô giáo nói với Au

- Dạ - Au và Nhóc nói

THế là au và nhóc xuống chỗ ngồi khi bắt đầu tiết học thì nhóc cứ cố gắng nói chuyện giới au lm au nhức đầu, tức quá au nói

- Sao Cậu nói nhiều thế, Cậu không nói nhiều là ăn ko ngon, ngủ ko yên hả, cậu không nói nhiều có chết ai đâu ,..................................... - Thế là au tuôn ra 1 tràng như tấu chương

khi đó đang là giờ toán nên..................

- Em kia lên lm bài này cho tui - Bà cô dạy toán hét

Au không nói j chỉ lên bục giảng viết ko quá 2p thì au lm xong ( thần hả trời)

lm xong au rút điện thoại ra nói j đó thì trường thông báo

- Giáo Viên Toán Lớp 10A1 lên phòng hiệu trưởng

” Reng! Reng “

Au và Nhóc Xuông căng tin thì gặp nó và nhỏ vì đang cải trang nên au ko chạy lại nó ko thì giờ nó đang ngạt thở

- Hi, anh 2 - Nhóc chào hắn

- ukm - hắn lạnh lùng nói

- Mấy cô ăn gì còn em em ăn j - Anh nhanh nhảu hỏi

- 3 súp, 2 ly nước cam, 1 cafe, 6 snack - Nhỏ kiềm chế nói

- Heo hôm nay cô ăn ít thế? - Cậu chọc nhỏ

- À không chút nữa Cherry gọi dùm cj nhỉ! - Nhỏ nói

- Dạ! Cho em 1 dĩa bò bít tết, 3 KFC, 3 ly trà chanh, 10 bịch snack ,....................................................................... - Au nói 1 loefi

- =_=” - Tụi hắn vọt đi lấy đồ ăn ko hết

—----—-------------*---

Do n

Mắc bệnh lười nên chap đến đât là kết thúc

8. Chương 6: Thân Phận Bị Lộ

cũng như thường ngày tụi nó xách cặp đến trường do hôm nay các cô họp mà tụi nó hổng bít gì nên.... phóng lẹ đến Trường, bỗng” Xoẹt, Rầm”. xô nước đổ lên đầu tụi nó. tôi nói cái áo vô phòng WC.
- tụi mày có đến phấn dự phòng không - nhỏ hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- Ko - cô và nó trả lời

- Vậy là phải để mặt mộc đến lớp học trời- cô sốt sắng

nó và nó không nói gì và chảy áo vào lớp 11A1. và đi vào chỗ ngồi

- mấy cô là ai Sao ngồi cùng các hoàng tử - tất cả girl trong lớp đồng thanh

- tôi là Băng Nhi/ nhã hương / Phương mai- tụi nó đồng thanh.

- Hả- cả lớp đồng thanh

Bỗng' tùng tùng'

Tua nhanh đến giờ giải lao.

- tụi cô ăn j - tụi hắn hỏi

- như cũ - tụi nó đồng thanh

Khi tụi hắn đi có 1 đám con gái..à không.... hồ lY chứ

- các cô ko đưỢc lại gầN các hoàNg tử của tụi tUi - LyLy ỏng ẻo nói

- ai nóI là của tụi cô - nó lạnh lùng Nói

- các cô..... - tụi LyLy nói giơ tay tát nó

- hừ..... - nó đen mặt lại

- sunn đem đồ chơi cho tớ - nó

- huhu.. đồ chơi mày đâu =_= - Nhỏ nói

- có ý kiến? - nó lạnh lùng nói

- ko? Hì hì. - nhỏ cười cười

Nhỏ rút ra một con dao Như dưới

- Cô...Cô muốn làm gì - Ả LYLY sợ hãi

- Cô nghĩ sao? - Nó nhếch mép

-....... - Nhỏ LyLy sợ đến nỗi k ns được lời nào

- Giờ tui muốn máu chảy quá Sun,Moon - Nó lại nhếch mép

- Tui cũng thích! Hì Hì! - Sun cười thích thú

Nó cười rùi dùng dao “ rạch! “ từng giọt máu rơi xuống “ A!A “

- Các cô lm j zậy - Anh quát

-....... - Tụi nó im lặng

- Hu! Hu anh ơi mấy bạn đó đánh em - LyLy giả khóc ( Tg: có đánh đâu chỉ rạch da thui mà lúc nào cũng lm quá / Nó: Chuẩn)

- Ai nói các cô! Sun, Moon, Ice các cô có sao ko - Anh hỏi

- ko sao - nó lạnh lùng trả lời

- À..ùm

-----------------

Ahihi xong rùi đó

9. Chương 7: Hôn Ước Ư ! Ôi Không

*** tại nhà nó lúc 20.30 ***
” Reng! Reng! “

- Alo!

- jgfvjjyghjif

- Dạ

- itđhjuhgghh

- ok, pama

Sau khi nghe điện thoại nó đi xuống nhà thì thấy.......

NHỎ VÀ CÔ KHÓC SƯỚT MƯỚT

- Sao khóc vậy - nó lo lắng hỏi

- híc...híc tụi tui đang xem phim Hậu Duệ Mặt Trời- nhỏ và cô vừa khóc vừa nói.

- ờ..ừm - mặt nó như thế này =_=”

- 8.00 a.m pama về- nó thông báo

- ok! - nhỏ và cô đồng thanh

*** Sáng hôm sau lúc 7.45 ***

Tụi nó thay đồ rồi phóng xe ô tô đến sân bay Nội Bài

- Pama! Tụi con ở đâu nek - nhỏ hét lớn

Pama tụi nó đi lại.

- chào con gái - mama nó ns

- chào mama! Tụi con nhớ mama quá - tụi nó nhào tới ôm

- tụi nó chắc quên tụi tui rùi - papa tụi nó ns

- tụi con âu có quên - tụi nó cười

- các con pama có chuyện muốn nói

- dạ

- từ nhỏ các con đã có hôn ước với nhà họ Vương, Hàn, Trương

- dạ °_°

- giờ đi đến nhà hàng King & Queen nha

- ok pama

*** Tại nhà hàng ***

- chào ông bà - pama tụi nó nói

- chào ông bà - pama tụi hắn

- chào con - pama hắn

- con chào cô chú - tụi nó nói

Nói chuyện râm ran một hồi tụi hắn mới vào.

- Là Cô/Anh - tụi nó và tụi hắn lên tiếng( trừ au và nhóc)

- là bạn à Thiên Bảo / Gia Hân - au và nhóc ns

- Ủa mấy đứa con quen nhau à. - pama hắn và nó. Nói

- Dạ

- mấy đứa có hôn ước

+ Băng với Huy

+ Mai với Lâm

+ Hương với Phong

+ Hân với Bảo

- Hả!

- tụi pa mua biệt thự cho mấy đứa rồi đó ở Số 20, đường XXX

- dạ

- hôm nay chuyển luôn nha

- Dạ =_=”

*** Khi Chuyển Đến Biệt Thự ***

Biệt thự tên là BLUE ROSE xung quanh toàn là những bông hồng xanh tuyệt đẹp.

- Có 4 phòng thui hà - Au bùn bã

- Hả! What Phải Ngủ Chung á!!!!! NEVER - TỤI NÓ VÀ TỤI HẮN HÉT LÊN

TỤI Nó bùn bã lên phòng còn tụi hắn thì....... vui đến nỗi sắp chết lun

*** Giờ đi ngủ ***

Au trốn qua phòng nó trước nha

.

.

.

.

.

.

.

Im lặng chẳng phát ra tiếng nào =_=

--- phòng nhỏ và cậu ---

- Anh xích qua bên kia đi - nhỏ bực bội

- sao cô không xích qua bên kia đi - Cậu cũng bực bội không kém.

- anh mà dám bước qua cái gối này thì tôi giết anh - nhỏ trừng mắt nhìn cậu

- cô mà dám bước qua cánh cửa này thì tôi giết cô hiểu chưa - anh cũng trừng mắt Nhìn nhỏ

trừng mắt hoài quá hai người cũng đi ngủ luôn

+++ phòng cô và anh +++

sau này dùng phòng của Nó và hắn yên bình, tĩnh mịch.

-------------

Hehe đăng 2 chap rùi nHa^_^

10. Chương 8: Nụ Hôn Đầu Của Tôi ! Ôi Không

*** Tại phòng cô ***
CẢnh tượng như sau:

Anh ôm cô, cô từ từ mở mắt thì thấy..........................” Á! Á! “

- Đồ Bê Đê biến thái!!! - Cô cứ hét lên may là phòng cách âm

Hét xong 1 trận chán rồi đi xuống giường bỗng “ Rùm! Rùm “ Cô té ........... cảnh tượng bây giờ thật lãng mạng: cô nằm trên người anh, 2 đôi môi chúm chím chạm vào nhau Oh, My Gosh!!!

mặt 2 người đỏ lại cô không ns j chạt vào buồng tắm lun ( cj ơi quên lấy đồ

*** Ở dưới nhà ***

- Moon, Josh xuống nhà ăn sáng - Tụi nó kêu cô và anh

m.n cứ kêu như vậy xong rùi lên phòng thì thấy

Cô quàng khăn đi ra anh thì mặt đỏ lửng cô cũng zậy, cô lẹ đi lấy đồ rùi chạy vào nàh tắm

còn tụi nó...................... cười sặc sụa như chó sủa gâu gâu ( all: con tg kia tả lại mau TG: Dạ Dạ =_=”) à nhầm tụi nó cười như chưa bao giờ được cười.

*** Tại Trường ***

Tụi nó vừa đi vừa cười riêng cô và anh thì mặt đỏ hửng

- Có chuyện gì mà m.n cười zui zậy - Cả lớp nhao nhao hỏi tụi nó

- Hỏi cặp má đỏ hồng hào kia kìa! HaHa - Nhỏ vừa nói vừa cười

- Chuyện j zậy “ cặp má đỏ “ - Cả lớp mặt gian

- À...Ừm ko có j! - Ns xong cô và anh vọt lẹ ko chắc chết

- Tụi kia hk ns cho mk bít - Cả lớp mặt ỉu xìu

Tụi nó thấy tội quá liền nói

- Chuyện Là thế này!#@^$*&*%#@#$^- Nó tuôn ra 1 lèo

- HaHaHAHA - Cả lớp cười đến nỗi chảy nước mặt

*** Tại Căn - Tin Là nơi Second Kiss của Cô và Anh ***

Khi đó tụi hắn lấy đồ ăn về cô đến lấy bỗng “ Á! “ thế là lại thêm 1 kiss nữa,OH, My GOSH!

Lý do cô bổ là do tụi LyLy ném vỏ chuối ( Em chân thành cảm ơn tụi cj đã giúp cj Moon và anh Jossh kiss nhau ^_^)

Thế là.............................. Cả căn - tin cười nghiêng ngả riêng tụi nó và hắn cười to nhất

11. Chương 9: Màn Tỏ Tình

Hôm nay là 1 ngày nắng chan hòa, chim ca hót líu lo
*** Dưới nhà ***

- Mọi người ơi chán quá hôm nay nghỉ hay tụi mình đi chơi nhoa - nhỏ năn nỉ

- đúng đo chán quá mấy anh chị - au cũng năn nỉ tụi hắn và tụi nó ( gọi tắt tụi nó là: t/ nó ; tụi hắn: t/hắn nhoa m.n)

- ok! Đến công viên Blue Rose nha ( tg chế đó) - Cô nói

Nói xong t/nó và t/hắn ra lấy xe t/ nó định đi riêng nhưng xe xẹp lốp rùi ttrong lòng t/nó: “ thằng nào xịt xe chế chế giết! “

- Đi chung nha - t/hắn nói

- à....ừm - tụi nó ns

*** Khi đến Công Viên ***

&$^^$#%%$^%#%$%$^&#$ hiện tại tụi nó đang cãi nhau về chuyện đi chơi ở đâu

- nhà ma - Nó

- Đi xe trượt nha - Cô

- Ko! đi ăn đi - Nhỏ

- Gắp thú bông nha mấy anh cj - Au

còn tụi hắn thì nghe tụi nó cãi

- Quyết định thế này nha! ai mún đi đâu thì đi 11h phải có mặt ở nhà hàng King & Queen! ok! - nó nói

- Ok

Thế là cô và anh đi trước

- mún xem phim Hàn Quốc miễn phí ko m.n? - Nó hỏi

- Mún mún - Cả đám đ/t

- Zậy thì đi theo moon và Josh

- ok - T/ nó và t/ hắn cười nham hiểm

Khi tụi nó và tụi hắn đi theo cô và anh lúc đó 2 người chưa phát hiện ( sao ngu thế)

- Moon, anh..anh có điều mún nói với em - Anh hơi đỏ mặt

- Dạ anh nói đi - Cô cười

- À..uk anh....anh...... - Anh ấp úng

- anh cứ nói đi ( giống anh cứ đi đi nhở) - cô lại cười

- anh..anh thích em! em đồng ý lm bạn gái anh chứ? - anh can đảm nói ra

- Em..em đồng ý - Cô ấp úng

Chỉ nghe thế anh liền ôm cô. trong lúc đó thì t/ nó và t/ hắn thì vừa cười vừa quay

*** Lúc cả đám ăn tối ***

- Em ăn đi - Anh gắp cho cô

- Thôi ăn anh đi - Cô lại gắp cho anh

......................2 người cứ gắp qua gắp lại lm cho cả đám nhức đầu

- 2 người khai mau có chuyện j mờ ám - Nhỏ trừng mắt ( bít rùi còn hỏi ; Thích hỏi đó ko được à ; dạ được ạ)

- Âu có! hì..hì - Cô gượng cười

- tạm tha

*** Lúc đi ngủ ***

khi 12h tụi nó rón rén chạy lên lầu

- Tình hình bang thế nào rồi - Nhỏ ns

- hình như có bang L.M.n định cấu kết với bang Devil để lật đổ chúng ta - Cô ns

- Bang L.M.N à bang của kẻ thù đó! - nhỏ

- uk - cô

- Ice! chắc mày có kế hoạch rồi chứ - Nhỏ và cô hỏi nó

- Tất nhiên - Nó nhếch mép cười

--------------------------------------------------------------------

có 1 số chi tiết tác giả chưa nói

Bang L.M.N là bang của của tụi ả LyLy do Pa tụi ả thành lập đứng thứ 5 T/G/N

Có 1 mối hận thù giữa pa ả lyly và nó là................ chap sau tiết lộ hề hề

nó mắc 1 chứng bệnh là khi ngủ zậy là ko nhớ j do tg quên nên sorry mí chế

cho mí chế bít tên thui

12. Chương 10: Quá Khứ Của Nó

Lúc đo có 2 đứa trẻ trạc 4 tuổi đang chơi đùa
- Jin à! Hôm nay chơi zui quá - Cô bé ấy không ai khác chính là cj Ice nhà ta

- Uk đúng đó Jun - Cậu bé đó lên tiếng chắc m.n cũng đoán được la ai rùi nhỉ.........đó là Anh Ken nhà ta đó cái tên Jun và Jin là tên hồi nhỏ

- Jun, Jin cj mang bánh cho mấy đứa nek - 1 cô gái trạc 8 tuổi nói và đó chính là cj của nó

- Em chào cj - Cả hai đồng thanh chào cô gái ấy

----------- Nhân vật mới ----------------

Hoàng Gia Nghi _ Windy: chết lúc 8t nhưng có 1 sự thật đằng sau. Là 1 người cj yêu thương em gái, rất Quý hắn vì hắn là người bạn đầu tiên của nó. Tính tình hiền lành tốt bụng

---------------------------------------------

Ăn bánh xong hắn nói

- Cj ơi em phải về rồi pp chị Windy, pp Jun - Hắn

- Ukm pp Jin / Em - Nó và Windy nói

*** Lúc ăn cơm ở nhà nó ***

Bỗng nhà bốc cháy. Windy thấy lửa càng ngày càng dữ dội liền đẩy pama và nó ra ngoài mặc dù nó, pama nó cố gắng vào cứu Windy nhưng bị hàng xóm ngăn lại vì lửa chảy dữ dội nhưng nó đã thấy 1 người đàn ông trạc tuổi pa nó đổ dầu và phi 1 con dao và người cj nó khi thấy cảnh tượng đó nó đã ngất

*** Tại bệnh viện ***

- Con gái, con có sao ko - pama nó lo lắng

- chị! chị - Nó kêu cj nó trong vô thức rồi dần dần mở mắt

- Chị con đâu pama - Nó vừa khóc vừa nói

- Pama xl cj con mất rồi - Pa nó nói và cố kìm nén nước mắt

- HuHu..... Chị Windy.... HuhU - Nó vừa khóc vừa kêu cj nó

Các bạn ơi nhân vật Cherry hiên tại đang bên Mĩ nên ko có ở đây

- À... đúng rồi pama con đã thấy 1 người đàn ông trạc tuổi ba, tay ông ta có hì con rồng đo - Nó cố gắng nghĩ

- Lẽ nào là Đặng Phúc nam - Pama nó lo lắng

Từ khi nghe cái tên Đặng Phúc Nam nó đã chắc chắn 1 điều là ông ta chính là người hại chết cj nó và nó sẽ cho ông ta chịu đau khổ gấp vạn lần

*** SÁng Hôm sau ***

Nó chạy đến nhà Hắn và hỏi:

- BÁc ơi! Jin ở đâu rùi ạ

- À Jin nó sang Pháp Rồi cháu

- Zậy ạ con cảm ơn bác

Nó chạy lên cây Liễu ở trên đồi và khóc

- Tại sao ai cũng rời bỏ mình chứ - Nó khóc đến nỗi khóc hết nước mắt

- mình ko được yếu đuối nữa mk nhất định sẽ báo thì cho cj Windy - Nó quả quyết

----------------------------------------------

HeHe đăng 2, 3 chap rùi nha

13. Chương 11: Em Gái Nuôi

Lúc tụi nó và tụi hắn vừa ăn kem vừa nói chuyện râm rả, bỗng họ thấy 1 cô bé xinh đẹp đang khóc. tụi nó và tụi hắn chạy lại hỏi:
- Em có sao? - tụi hắn và nó lo lắng hỏi

- Hức Hức... mẹ em mất rồi - Cô bé vừa khóc vừa nói

---------------------- Nhân vật mới --------------------

Đặng Tuyết Nhi _ Mia: 16t, em gái cùng cha khác mẹ với nhỏ LyLy. Tính tình hiền lành dễ thương. Mới gặp tụi nó và tụi hắn lần đầu nhưng rất quý cả đám. Vì cô rất thông minh nên cô đã giả vờ ngoan ngoãn trước mặt tụi ả LyLy và được tụi ả phong cho nó lm quản lý.

- Em tên gì? - nó lo lắng hỏi

- Em tên là Đặng Tuyết Nhi, nickname của em là Mia - Mia buồn bã nói

- Em là con của Đặng Phúc Nam? - Nhỏ hỏi

- Ko! em ko phải là con của người đàn ông độc ác kia - mia quả quyết

- Có chuyện gì em kể cho tụi chị nghe nào - Cô nói

- Ông ta đuổi mẹ con em đi còn dì ta khiến mẹ con chết - Mia tức giận

- Bạn đừng buồn nữa! chị Ice nhận Mia là em nuôi nha chị - Au năn nỉ nó

- Đương nhiên là được - Nó vui vẻ nói

*** Tại nhà nó và hắn ***

Tụi nó đưa Mia lên phòng họp riêng của tụi nó

- Em có muốn trả thù ko? - Nó nhếch mép hỏi

- Dạ! CÓ ạ - Mia quả quyết

- Em có thể lm gián điệp Trong bang của ông ta ko - Nó hỏi

- Chỉ cần cj giúp em trả thù thì chuyện j em cũng lm - Mia nói

- Zậy từ nay em chính là em gái nuôi của cj nhưng chúng ta sẽ ko công khai nếu khai thì ông ta sẽ biết. Từ nay tên em là Hoàng Gia Nhi nhưng bình thường tên em vẫn là đặng tuyết nhi nha - đây là câu dài nhất của nó

- dạ vâng

14. Chương 12: Đề Nghị

*** Tại Trường ***.
Lúc đó tụi hắn đang ngủ còn tụi nó đang đi đến nơi hẹn. Lúc tụi nó vừa vào thì “ Bụp “

- Ha! Tỉnh rồi ư - Ả LyLy nói

- Cô muốn j - Nhỏ ns

- TRánh xa các hoàng tử - Nhỏ NyNy nói

- Mia! làm gì thì làm. Tôi ko mún động vào 4 con ch* kia - Ả LyLy nhì với ánh mắt khinh bỉ ( dám nói chụy ta là chó hả)

Mia nhìn tụi nó với ánh mắt em xin lỗi, cô run run bước đến. Ả LyLy vội nói

- Mau lên!

- Dạ - Mia run sợ ( tg: cj diễn sâu quá / Mia: nghề cj mà em)

Mia tiếp tục đi lại tụi nó bỗng “ Rầm! “

- Các cô dừng lại - Anh hét lớn

- Tụi em.....em - Tụi ả run sợ

- 1 lời cảnh báo chưa đủ hả - anh quát và nhìn Mia với anh mắt “ anh ko trách em “

*** Tại nhà nó lúc 19.30 ***

- Em xin lỗi chị - Mia rơm rớm nước mắt

- Không sao đâu! Mà em bít võ ko? - Nó dịu dàng nói

- Dạ, Em bít chút chút hà, hì hì - Mia cười

- Zậy khi nào chị dạy em nha, hì! - “ Tích “ xin thông báo nó cười chính xác 0,0001s nụ cười thoáng qua của nó thui nhưng đã lm cho ai đó say đắm ( Hắn: Tui hả)

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng “ cạch “

- Cj em về rùi nek - Cậu ta chạy lại ôm nó làm ai đóa ghen ( hắn: Ta nữa hả)

------------------ Nhân Vật Mới ------------------

Nguyễn Vũ Minh _ Win: 16t, Em kết nghĩa của nó,cô,nhỏ. Tính tình: Sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm, ai đụng vào nó thì “ Soejch “ chết ko toàn thây.

-------------------------------------------------------

- Win! em quên tụi cj rùi à? - Nhỏ và cô dỗi

- Em âu có - Win cừi chạy lại ôm cô và nhỏ

- Huhu! Win chỉ nhớ mấy cj í thui chứ quên tui rùi - Au chấm chấm nước mắt

- Âu có Win lúc nào cũng nhớ mọi người -Win lại cười

- Ai zậy - Tụi hắn có chút bực à ko.......rất bực là đằng khác ( ghen ròi nha)

- Đây là em kết nghĩa của tụi tui và cũng là bạn của Cherry - Nó lạnh lùng nói

- ukm- MÍ anh có hiệu ứng hết ghen

- Cj ơi! đây là ai zậy - Win hỏi

- Đây là hôn phu của Moon ' chỉ anh ', hôn phu của Sunn ' chỉ cậu ', hôn phu của Cherry ' chỉ nhóc ' - nó ns

- Còn anh này ' chỉ hắn ' - Win thắc mắc

-À.....Đây là........- Nó chưa kịp trả lời thì cô, nhỏ và au tớp lun

- Hôn phu cj Ice đó em - Tụi nó đồng thanh

- Oh! hóa ra là anh rể - Win cười

Đang nói chuyện bỗng tụi hắn nhận được cuộc điện thoại và nói

- Tụi tôi đi đây chút nha

- ukm

Sau khi tụi hắn đi được 10' thì Mia thì thầm vào tai tụi nó rùi rồi đi lun

*** TẠI PHÒNG VIP 1 Ở BAR ***

- Chào bang chủ, bang phó và quản lý bang L.M.N - tụi hắn đồng thanh ( tụi hắn đeo mặt nạ rùi)

Tụi ả cũng chào lại.

- Các cô hẹn chúng tôi ra đây lm j- hắn hỏi

- hợp tác lật đổ bang Blood Rose - MiMi nói

- Thời gian

-được

*** Lúc 24.00 ***

- Có nên đồng ý ko?- Hắn

- @$%R$^%^%&&^%^#$$%-Cậu

- ^%&#$#%$%^&^%* -Anh

*** Lúc 1.00 a.m ***

- Cj Ice, Bang Của LyLY đã đề nghị bang devil rồi

- Bang Devil ns sao

- Họ nói cần thời gian cj ạ

- Ukm

======================================================

xong rùi hè hè cố gắng lắm òi

15. Chương 13: Đi Biển (p1)

Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Vào truyện nha mí pạn

_________________________

*** sáng hôm sau ***

- Chán quá! Ice ơi - Nhỏ và au than

- Biển, ok? - nó nói

Au nói cho mí bạn bít nek, với tốc độ chạy xe thì tụi nó và tụi hắn chỉ cần 15' là đến biển mà nhà nó cách biển 20km nhưng Mia ko bít đi âu

- ok! - tụi nó và tụi hắn hưởng ứng

Thế là tụi nó, tụi hắn ra gâra lấy xe nhưng....... xe tụi nó bị xịt lốp nên đành phải đi xe chung với tụi hắn ( tg: tại hạ bái phục / tụi hắn: tụi anh mà cưng / tg: sao mí anh bít mí cj í đi chơi, dám xem truyện em vít là coi chừng à nha / tụi hắn: ờ thì sao thix đánh nhau hả?)

Thế là ní ngồi xe hắn, nhỏ thì cậu, cô thì anh, Mia thì Win, au thì nhóc

Đi giữa đườg thì Mia nói với Win

- mấy anh xịt lốp mí tỷ tui có phải ko?

- à thì....tui giúp mí anh rể có thời gian riêng tư với mí tỷ thui mà

- sao ko rủ mk?

- zậy chút nữa giúp mí anh cj nha kế hoạch như thế này @$&%#&%

- hay ó

*** tại bãi biển ***

- Biển iu dấu tao đến rùi nek!!!!!!!!!!!!! - Mia, nhỏ, cô và Au hét lm nó và tụi hắn hết hồn

Hét xong tụi đó ho sặc sặc ( cái tội chơi ngu) rùi vô thay đồ

*** TRong phòng ***

- Nek Mia cậu sao ho hoài zậy, mà cái j đỏ đỏ ở tay cậu zậy - Au lo lắng hỏi

- À..À ko có gì đâu

- zẬt thui thay đồ ra biển chơi đi

- ok

16. Chương 14: Đi Biển (phần 2)

Hiện tại tụi hắn và tụi nó đang chơi bóng chuyền. Chia thành 2 đội mỗi đội 5 người
+ đội 1: nó, Mia, hắn, Win, Nhỏ

+ đội 2: cô, anh, Nhóc, cậu, Au

Vì không rành bóng chuyền nên au ko bít j hết hè hè nhưng có tai nạn à nha, Mia bỗng tự dưng xỉu nek!

- Mia! Em sao vậy - Nó lo lắng hỏi

- Cherry em gọi bác sĩ đi - nhỏ lo lắng không kém

- dẠ vâng

---------- TRong phòng ---------

- ChÁU tỉnh rồI à - BS nói

- dạ vâng

- sao cháu ko nói với mấy chị và anh cháu?

- BS cháU xin bác, bác đừNg nói cho m.n biếT, chÁU ko mún m.n lo lẮng

- thôi được

Nói chuyện xong BS đI ra và ns

- Cô ấy chỉ bị sốt thôi, do ăn uống ko đều đặn và đi nắng nhìu

- à vâng cảm ơn bác sĩ

- đây là trách nhiệm của tôI nên m.n ĐỪng cảm ơn, thôI tôi đi đây

Thế là Tụi nó và hẮn chạy vội vÀo pHòng

- Mia sao em sốt mà không nói cho tụi chỊ / anh / mìnH - cả đáM đồNG tHanh

- hì hì em sợ m.n lo lẮng hà!

- ukm

------------- 16.00 ----------------

- về đi! - nhỏ nũng nĩu nói

- ok =_=

*** tại nhà nó lúc 21.55 ***

- chúng tôi có việc rồi - t hắn nói

- ukm

- em cũng đi nha

- ukm

*** tại phòng vip 1 ở bar ***

- các anh có đồng ý ko

- được

- hợp tác vui vẻ

Nghe vậy Mia về nhà lun vì tụi trong đó ko cho vào mà chỉ cho vào lúc ngHe kết quả thUi ( bàn kế HoạcH í mà)

*** Tại nhà ***

- mí cj ấy âu rùi anh Win? ( sinh sau thui m.n đừng hỉu lầm nha)

- mí cj í đi òi

Thế là Mia lên lầu thay đồ. Đang thay đồ thì nghe tiếng xe nên tưởng Win đi òi nên chỉ mặc chiếc áo sơ mi trồi ơi sẹc xy nhắm. Cj í để lộ bàn chÂn trắng nõn, 3 vòng chuẩn như hoa hậu.

- LaLa! Ở nhà 1 mk là sướng nhất - mia ngâY Thơ hát vừa dễ thương vừa quyến rũ khiến ai đó đỏ mặt.

- Á! Á! Á!!!!!!!!!! WIN CẬU Ở NHÀ HẢ!!!!!!! - MIA HÉT

- à....ùm

Mia chạy vội lên phòng thay đồ vừa thay xong thì tụi nó và tụi hắn về

- mia âu em

- à..à...bạn ấy ở trên tầng

Vừa lúc đó thì Mia xuống

- sao mặt 2 em đỏ zậy - tụi nó và tụi hắn mặt nguy hỉm

- à.....à âu có j âu - mia và win hoảng hốt ns

- thiệt hôn

- thiệt! Thiệt - mia và win gật đầu lia lịa

- tạm tha * nhà có camera mà *

*** lúc 1.30 ***

- sao rồi

- đồng ý cj ạ

- hừ vui rồi đây * nhếch mép *

17. Chương 15: Windy ! Là Chị Sao ?

Hiện tại tụi nó và tụi hắn đang phóng xe đi chơi và dừng trước quán kem Love Ice Cream
” Cạch “ 5 cô gái, 5 chàng trai bước vào khiến cho mọi người phải ngắm nhìn vì họ đẹp quá mà.

- Phục vụ - nó lạnh lùng nói khiến mọi người lạnh như đang ở Nam Cực.

1 cô gái xinh đẹp bước ra với mái tóc đen óng ả, dài, mượt nhìn rất giống..........chị Windy ( vì 1 chút sự cố nên mk ko đăng được ảnh Windy nên sorry mí pạn nha)

- Chị....Chị Windy - tụi nó đồng thanh nói trừ Mia vì cô có bít j âu

- m.n nói j zậy? Tôi tên là Wendy mà? - cô phục vụ có vẻ cau mày

- Ơ sao cj lại nói vậy cj là cj Windy mà - Cherry thắc mắc

- ko! Tôi tên là Wendy

- chị cho tôi hỏi pa cj làm j - nhỏ nói

- à pa tôi là BS Võ ở bệnh viện XYXY ( đó là BS khám cho Mia lần trước đó)

- được rồi cj có thể đến đó cùng chúng tôi ko? - cô nghiêm túc nói

- Thôi được

*** Tại Bệnh Viện ***

- Chào chủ tịch, ơ con gái sao con lại ở đâu

- BS cho tôi hỏi đây có phải là con ruột của ông ko - nó lạnh lùng nói

- thưa chủ tịch....ko ạ

- pa! pa nói j zậy con! Con ko phải con ruột của pa sao?

- cho pa xin lỗi thực ra pa đã thấy con ngất ở ven đường nên pa đã đưa con về

Nó vội lấy điện thoại gọi cho pama

- Pama đến bệnh viện XYXY nha

- được con gái

Pama nó vội vã đến bệnh viện

- con gái có chuyện j

- con cần máu của pama để xét nghiệm

- được

Thế là pama nó và cô phục vụ đi vào phòng xét nghiệm

•

•

•

•

•

•

” Ting! “

- Thưa đã có kết quả thưa chủ tịch!

- sao? - tụi nó sốt sắng

- thưa, chung huyết thống ạ

- vậy con/ chị chính là con gái/ chị của chúng ta / em rồi - pama nó, nó và au nhào tới ôm Cô phục vụ à ko Tiểu thư họ Hoàng mới đúng

Trong đầu Windy bỗng xuất hiện 1 dãy ký ức hồi nhỏ.

” Rùm “ Windy thiết đi

•

•

•

•

- Con gái con tỉnh rồi ư

- Á pama, Ice, Cherry, cj nhớ m.n lắm

- huhu tụi em cũng nhớ cj

Còn tụi hắn bây giờ cứ đứng chôn chân nhìn chuỗi sự việc xảy ra, chắc tụi hắn bất ngờ lắm, còn Mia thì cũng âu kém à nha.

- wue! Nek! Nek! Tỉnh đi - nhỏ lắc lắc tụi hắn và Mia khiến cả đám chợt tỉnh

- gì gì - tụi hắn và Mia ngờ ngợ khiến cả đám bật cười

*** tại nhà ***

- chị thật ra có chuyện gì

- thật ra khi đó bác quản gia đã bế cj chạy nhưng do tại vì bọn đó đã bắn chết bác quản gia cũng vì quá sốc nên cj đã bất tỉnh

- thì ra là vậy:(( nhưng ko sao dù j cj cũng đã trở về với tụi em

- ê từ khi nãy giờ có chuyện j zậy tụi tui nghe ko hỉu

- thật ra là thế này $@$%$%%$

- oh thì ra là zậy

Thế rồi cả nhà lại vui vẻ bắt đầu bữa ăn

*** Nửa Đêm ***

- thuốc! Thuốc đâu rồi

- “ ực! “

- “ ko biết khi nào mk ms được đi theo..... “

18. Chương 16: Thách Đấu

Hôm nay trời trong xanh, mây trắng, mặt nước hiền hòa. Bỗng
- Cho mày 2p - Nó lạnh lùng nói

- Ice như zậy có hiệu quả ko chị gọi mấy lần rồi đó - Windy lo lắng ns

- Chị đừng có lo! - tụi hắn, Mia, Au, nó, cô đồng thanh.

Trên lầu vọng tiếng trả lời: “ Tao dậy liền! “

1p59s sau

- tốt nhanh 1s - nó lạnb lùng ns

- phù! May quá - nhỏ thở hổn hển

- hiệu quả nha! - Windy cảm thán nó

- Ăn rồi đi học nào mi na - Cô nói.

*** Sinh Hoạt 15' ***

- chào các em cô tên là Hoàng Gia Nghi, từ bây giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em- Windy đó m.n

- dạ - cả lớp đồng thanh

- nhà trường có thông báo như sau:“ 1 tuần nữa sẽ khai giảng nên mỗi lớp sẽ cử 3 bạn thi Nữ Sinh Thanh Lịch, giải nhất & giải nhì & giải ba sẽ được đi du lịch 4 ngày 3 đêm do tập đoàn The Sun tài trợ” nên bây giờ chúng ta chọn người nhé - Wind ns

- mí bạn Hot Girl nha cô - b1

- chuẩn - g1&g2

V.v.....v.v.....

” cạch “ tụi ả bước vào

- Thưa cô tụi em muốn thách đấu với Gia Băng, Phương Mai và Nhã Hương ạ- tụi ả nói

- 3 em có đồng ý ko? - Wind nói

- Dạ được ạ - tụi nó nhếch mép

- thưa cô tụi em đi - tụi ả ngoắt mông đi

Sau khi tụi ả đi tụi hắn thắc mắc hỏi:

- ê tui thấy mí cô âu có hứng thú sao bây giờ đồng ý zậy - cậu thắc mắc

- thích thì chiến ngại j mà ko chiến - nhỏ nói

- ờ...ừm

*** lúc 19.00 tại nhà nó ***

- Alo

- &$%#$%$&%$

- được

Sau khi nghe điện thoại tụi nó phóng xe đi mà ko lời nhắn

*** Tại Bar, Phòng Vip 1 ***

- Bang Devil và L.M.N chiếm ư - nhỏ nhếch mép

- Dạ Vâng Đúng vậy - R&R ns

- Họ còn gửi thư thách đấu nữa ai thắng sẽ đứng thứ 1 TGN - Run ns

- hừ! Hay rồi đây - nó lạnh lùng

- Bây giờ làm sao cj

- ok! Bây giờ $%#&%$#&$$

- ok cj

19. Chương 17: Lễ Khai Giảng

- Chào Các em bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ 1: Thi Nấu Ăn với phong cách tiệc bánh - MC nói
Woa hôm nay tụi nó rất đẹp nha, đây là ảnh minh họa

Nó

- Sau 1h chuẩn bị! Xin mời lớp 11A2 trình bày - MC nói

Tụi ả bước ra

- Thưa ban giám khảo, đây là bánh kem 3 tầng mang phong cách Mexico và mùi hương tinh tế của Đức - LyLy nói

- Woa rất ngon! Ko hổ danh là tiểu thư họ ĐẶng - GK 1

- Đúng vậy! Đúng vậy! - GK 2&3 tán thành

- THưa tiếp theo là trà thảo mộc, tuy dân dã nhưng ko kém phần tinh tế - NiNi nói

- Quả thật rất thơm - cả 3 giám khảo đồng thanh

- Sau đây là tác phẩm của lớp 11A1 - MC nói

Tụi nó mang ra chiếc bánh khá to và bình trà

- Cỏ vẻ như không có gì đặc biệt - GK1

- Đúng - GK 2 & 3

NHưng khi tụi nó cắt đôi bánh ra thì ( từ 20s đến 42s là phần mô tả bánh của lớp ả và lớp nó nha)

Quả..... Quả thật rất tuyệt vời - Mc nói

- Chưa ai có thể làm như vậy - GK 1, 2, 3

- Woa tuyệt quá! - g1 & b1

V.v......v.v

- và kết quả vòng 1 là ( mk chỉ đọc lớp tụi nó với tụi ả thui nha)

Lớp 10A1: 9,9/10

Lớp 11A2: 9,9/10

Lớp 11A1: 10/10

Và chúng ta tiếp tụi với vòng 2: Thi Kiến Thức.

Và các thí sinh ngồi vào bàn thi và bắt đầu làm bài, đề thi đều là các câu hỏi nâng cao dành cho IQ 200 trở lên, tổng cộng 500 câu với thời gian 2 tiếng 30 phút, thống kê ra thì có:

- 100 câu Toán Học

- 100 câu Văn Học

- 200 câu Ngoại Ngữ

- 100 câu Vật Lý

2 tiếng 15 phút trôi quá

Tụi nó hiện tại đang làm 1 chuyện cao cả hơn hết đó là.......NGỦ!!!! ( TG: CHỊ ƠI ZẬY ĐI CÒN 15' NỮA ĐÓ! / TỤI NÓ: NGỦ THÊM 10' CÒN 5' THÌ LÀM BÀI! / TG: WHAT?!?!?!???!!)

10' sau tụi nó mới làm bài với phong cách thoải mái chậm rãi trong lúc đó thì các thí sinh khác đang vò đầu bứt tai ở mấy phút cuối

” Ting! “

- Đã hết giờ xin mời các em đừng bút

2h sau

- Đã có kết quả, ............ Lớp 10A1: 200/200 ; Lớp 11A1: 200/200 ; Lớp 11A2: 180/200................................. - MC công bố

- Cái j bọn cờ hó đó làm có 5' mà đúng hết sao! Hừ - Tụi ả bực mình

- Đừng nghĩ tụi tôi dễ đánh bại - Tụi nó nhìn tụi ả khinh biệt rồi đi để chuẩn bị cho vòng sau, vòng thi: Thời Trang

- Bây giờ là vòng 3 vòng thi cuối cùng xin m.n nhiệt liệt chào mừng - MC

-..................................... - Mc

-.......................................... - Mc

- Chào mừng bộ đồ của lớp 11A2 nào - Mc

Tụi ả bước ra, Ôi má ơi thảm họa thời trang, thiếu vải trầm trọng chỉ có đám con trai là reo hò trừ tụi hắn

*** Trong cách Gà ***

- má ơi nhà nghèo quá hay răng mà ko có tiền mua bộ đàng hoàng mà mặc - Nhỏ lắc đầu ngao ngán

- Chuẩn - cô đồng ý

- Tụi mày thay đi sau màn này là đến lớp Cherry, mia, win sau đến lớp ta đó - nó lạnh lùng nói

- ok

*** Trên Sân Khấu ***

- Sau đây là lớp 10A1

Au, Mia bước ra má ơi đẹp quá

Au

--------------- Tua đén phần công bố kết quả-----------------------

- Và Giải Nhất Là................................Gồm 1 chuyến du lịch cùng giải 2 và giải 3, 1000USD, và lớp được giải nhất là......................... 11A1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Mc

- Giải 2 gồm 1 chuyến du lịch cùng giải nhất và 3 và 800USD, lớp đoạt giải là 10A1 - Mc công bố

Còn giải 3 là lớp ả

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap òi

pppppppppppppppppppppppppppppppppp

mmmmmmmmmmmmmmmmm...............nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Chúc 1 ngày zui zẻ

20. Chương 18: Đi Biển

*** Tại Nhà Nó Lúc 20.00 ***
- Mai đi chung hay đi riêng, Ice? - nhỏ hỏi

- Đi Chung - Nó trả lời lạnh tanh.

- Sao đi không đi riêng? - Cậu hỏi

- Không thích

- ờ, zậy đi chung nha

- ukm

*** Sáng hôm sau ***

- Các hoàng tử sao hôm nay đi xe bus à? - g1

- Càng tốt, chúng ta có cơ hội cua mấy hoàng tử - g2 ( cj bị ATSM à)

v.v........v.v

Tụi nó và tụi hắn lên xe, tụi nó vào chỗ tụi hắn cứ kè kè đi theo làm tụi nó bực mình lắm nhưng cũng ko nói gì

Sơ đồ

HS-HS HS-HS

HS-HS HS-HS

HS-HS HS-HS

HẮN-NÓ. HS-HS

CẬU-NHỎ. HS-HS

ANH-CÔ. HS-HS

AU-NHÓC. HS-HS

MIA-WIN. HS-HS

HS-HS-HS-Ả-Ả-Ả

*** Tới Biển ***

- Woa! Biển đẹp quá - Nhỏ, nó, cô, au, mia đồng thanh

- các cô vào thay đồ đi tụi tôi cũng đi đây - tụi hắn đồng thanh

- ờ - tụi nó đồng thanh

30' sau

Mia

Tụi hắn thì...........................đứng bật động

- Wue! Wue! - Nhỏ lắc lắc người tụi hắn

-....................- Đứng bất động

- Kệ tụi hắn ta đi thôi Sunn - Nó lạnh lùng ns

- Ê! Ê chờ tụi tôi với - Tụi hắn mất 10s để tiêu hóa hết rồi mới chạy theo tụi nó

*** Tại Sảnh ***

- Các em bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để xem các em sẽ ở chung với bạn nào - Cô giáo nói

Đáng tụi nó được ở riêng nhưng do cô năn nỉ nên nhỉ và nó đồng ý lun. Sau khi bốc thăm xong

- Tao mong được ở chung với hoàng tử - g1

- Tao cũng zậy - g2

bla......bla

- ....................................................... Băng - Huy, Mai - Lâm, Hương - Phong, Hân - Bảo, Tuyết - Minh, ................................................................................................................ - Cô giáo thông báo

- Huhu! sao mấy con chảnh ch* kia lại được ở với hoàng tử chứ - G1 ấm ức ( tg: người ta đẹp, người ta có quyền muốn hỏi thì đi hỏi ông trời á, đừng hỏi ta / tụi nó & tụi hắn: Chuẩn)

bla....bla......

*** Tại bãi biển ***

Tụi nó nhìn thấy 1 người con trai liền chạy lại ngay lập tức và nhảy lên ôm luôn làm cái đầu của tụi hắn bốc khói

- Ai đây - Anh tức giận

- Anh trai tụi em đó - Cô cười tươi ( biết anh giận rùi nên cười tươi cho anh dịu cơn tức)

- onie-chan về khi nào mà ko ns cho tụi em biết nha! - nhỏ dỗi

- anh mới về hà, Ice anh về rùi nek sao em lạnh tanh zậy - Anh ta dụi dụi vào má nó

- Ko quan tâm - Nó lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi luôn

- Ê đi đâu zậy - Hắn chạy theo nó

- Tại tụi em mà Ice giận rồi nha - Anh ta nói

- Âu có - nhỏ và cô lượn luôn

-------------- NVM ---------------

Phan Quốc Nam _ A2C: anh trai cô, 19t. Rất yêu quý tụi nó, xem nhỏ và nó như em gái của mình. Thông minh đẹp trai. IQ: 295/300. Võ rất giỏi ( bằng tụi hắn). Đụng vào tụi nó thì chết ko toàn thây / ko có chỗ chôn thân/ gặp anh vương.

----------------------------------

13.00 òi, au sắp đi học rồi nên đăng có từng này hà sorry mí chế nha

21. Chương 19: Khi Nào Em Mới Được Gặp Anh Lần Nữa ? Hoàng Tử Của Em

Sau 1 ngày mệt mỏi chắc hẳn cô nhóc lạnh lùng của chúng ta cũng phải có chỗ để nhóc thư giãn chứ ( Nó: nói ai là nhóc!!!!! / Tg: Ahihi ~~ Em sửa! Em sửa). Chắc các bạn tò mò đúng chứ...................................................... không nơi nào khác chính là CÁNH ĐỒNG HOA NĂM XƯA nơi nó và hắn lưu lại nhưng ký ức tuổi thơ không thể nào quên.
Cô chạy lên đỉnh cánh đồi hoa, rồi hết lên

- Khi nào em mới được gặp anh? Hoàng tử của em.

Ở đâu đó đã có người nghe thấy, 1 chàng trai rất đẹp, mái tóc bạch kim, nhất là đôi mặt nhìn rất lôi cuốn khiến cho người ta không thể nào rời khỏi đôi mắt ấy. Chàng trai ấy khẽ mỉm cười và nói

- Em vẫn còn nhớ anh!

Sau khi nói nó chạy xuống đỉnh đồi rồi phóng xe đi mất hút, thật tiếc cho chàng trai mà, chàng trai không thể thấy mặt.

*** Ở Nhà Lúc 19.00 ***

- Chị Ice âu rùi m.n - Au hỏi

- Chị âu bít - Nhỏ trả lời tỉnh bơ

- CHỊ ICE ƠI!! - Au hét khiến cho cả nhà suýt thủng mảng nhĩ

Sau 1 hồi không có tiếng đáp tụi nó chạy nhanh lên phòng nó

Hiện tại quang cảnh như sau:

Nó ngồi trên cây táo vừa hát vì cây táo ở trước cửa sổ phòng nó, cây cũng trồng khá lâu rồi nhưng ................................................. cửa sổ cách cây táo 5m ôi mịa ơi chị nha ta giỏi quá

Nó hát bài Because Of You - Mike & Trương Hư Di ( OTS Nàng Công Chúa Tôi Yêu)

I'm gonne be fine

You Left me alone

Can I heal the wounds myshelf?

So I What Can I Do?

........................................................................................

- Woa!!! Chị Ice Hát hay quá! NHâu nhắm nhới nhấy nhị nhát nha ( lâu lắm mới thấy chị hát nha)!!!! - Win, Au hét làm suýt nữa là nó ngã rùi.

Đoạn này xin cắt ngang vì tg đang nghĩ làm sao để làm màn chửi hoàng tá tràng hen

22. Chương 20: Chuẩn Bị Cho Vũ Hội

- Ice! Bà nghe gì chưa? - cô chạy lại chỗ nó
- đang nghe - nó lạnh lùng đáp

- sắp có vũ hội chứ gì, hừ! Tụi tui bít lâu rồi - nhỏ hất tóc.

- bà ghê zợ! - cô cảm thán vì tài lanh của nhỏ

- tui mà lị, hahaha - nhỏ cười như 1 con điên ( nhỏ: cái zề? ; tg: * huýt sáo *)

- đồ của tui bị bà Ice vứt hết rùi, huhu - nhỏ khóc

- ai biểu vứt bừa bãi - nó và cô bĩu môi

- zk ơi để ck mua cho! - cậu ns

- ôi mịa ơi ck xuất hiện j mà ko có tiếng động làm zk tưởng ma - nhỏ hú hồn

- ôi zk ck kìa sến ghê chứ ~~ - cô bĩu môi

- zk ơi ~~ - anh kêu cô ngọt như mía lụi

- dạ ck ~~ - cô đáp lại

- ui dào cũng như zậy mà ns người ta - nhỏ bĩu môi

- kệ chứ, xí - cô ngoảng mặt ra chỗ khác

- thôi, chiều nay 3.00 TTTM Roses ok? - nó giảng hòa

- ok - cả bọn đồng thanh

*** TTTM Roses ***

Hiện tại đang đông nghịt người vì độ ẹp của mí anh chụy nhà ta ( au trong truyện & win & nhóc & mia: thiếu tụi tui kìa! ; tg: cho tụi cưng ra rìa rùi khi nào tui bù nguyên cả ngoại truyện lun được chưa? ; tụi nhóc: ok!)

*** Tầng 2 khu thời trang ***

- Woa bộ này ẹp quá! Woa bộ kia ẹp quá......... - nhỏ chạy toán loạn cả lên làm tụi nó và tụi hắn chóng mặt.

- Chọn xong chưa - may cô còn có sức mà nói

Xong rùi đây nek!

Nhỏ bước ra, nhỏ mặc 1 bộ váy màu trắng

- ko được - nó thẳng thừng chối bỏ

- ể,...bộ này thì sao... còn bộ này......bộ này......- nhỏ thay liên tiếp bao nhiêu bộ mà nó vẫn ko đồng ý

- tao chịu thua mày rùi đó! Mày may dùm tao cái

- ko!

- đii mà

- Ko là Ko!

- bạn bè thế á, giận mày luôn

-...thôi được....

- yeah iu băng nhất, hì hì

*** Tối lúc 8.45 *** ( tụi hắn đi bar rùi ạ)

- May xong rùi vào thử đi - nó bước ra.

- ể, mày có may cho tao ko? - cô thắc mắc

- có, thay đồ sau để sunn thay trước

-Why?

- ai biểu ko nhờ thui thì chịu khó thay sau

---- 15p sau ----

Nhỏ bước ra cùng 1 bộ váy màu trắng tinh khiết ( hình minh họa ở phía dưới nên mk ko miêu tả âu ha)

- Đẹp quá - Mia & Au & Win & Nhóc thốt lên

- Ể mí đứa ở đây lúc nào zợ - tụi nó hoảng hồn

- mới đây, hì hì - tụi đó đồng thanh

- chị may đồ cho mí cj í mà ko may cho em em giận nha - Au nũng nịu

- Có, Mia em có cần ko?

- Dạ..dạ...ko ạ

- ko được, cj đã may rùi hồi nữa vào thử nha

- à...vâng

- được, Moon bà vào thay đi!

- ok

----- 15p sau -----

cô bước ra

( trong 3 này mk thấy anh nào cũng được nên các bạn thích ảnh nào thì hãy tưởng tượng nó mặc ảnh đó nha)

23. Chương 21: Buổi Khiêu Vũ , Nụ Hôn Đầu Tiên Của Nó Bị Cướp (p1)

*** Tại Nhà Nó ***
Tụi Nó bảo tụi hắn đi trước rùi ạ nên chỉ còn Mia, Win, Nhóc, Au, Nó, nhỏ, cô nữa.

- Xong Chưa? - Nó hối

- Xong Rùi - nhỏ và cô đồng thanh

Tụi nó leo lên chiếc xe limousine chỗ như sau

Nó ( lái xe) [ trống ]

Nhỏ Cô Au Nhóc

Mia win

[Còn lại trống hết ]

*** Tại Hội TRường ***

Hội trường trường nó rất lớn ạ

Các học sinh đang nói chuyện vui vẻ thì “ Kít!!!!!! “ Tiếng phanh của chiếc xe limousine làm ai cũng chú ý. Bước xuống đầu tiên là cô gái có mái tóc màu vàng khoác trên mình bộ váy màu trắng tinh khiết, đi đôi giày giống như giày múa bale.................. và tất nhiên đó là nhỏ rồi. Lần lượt bước xuống người bước xuống cuối cùng chính là nó, nó mặc bộ váy màu đen ( ko tả váy đâu vì mk đã nói ở chap trước rồi) cùng với chiếc mặt nạ làm nó trở nên quý phái, huyền bí.

- Xin Mời m.n nhập tiệc - MC lên tiếng

Bọn nó đang bị bu bởi 1 đống con trai

- TRÁNH RA!!! - tiếng hét đó không phải nó, nhỏ, cô, mia, au........... thì ra là nhóc và Win

- zk, zk ko sao chứ? - Nhóc lo lắng

- ZK?????????!!!!!!!!! CẬU BỊ J À!!!!!!! - aU HÉT làm ai cũng chú ý .... au đỏ hết cả mặt ( Au: tui ko thix ngượng, chuyển mau ; Tg: ko á, làm được j nhau, haha)

- hahaha, Cherry em ngượng sao - Tụi nó cười lăn lộn [ trừ mia ]

- Kệ em - au chạy nhanh 1 loáng đã chạy ra khỏi hội trường rộng lớn ................. ôi cj í thiệt vi diệu. nhóc nhanh chóng đuổi theo au.

- Haiz ~~ Zậy là bỏ đi luôn đó hả? Chịu thua Cherry / em cậu luôn - Nhỏ và cô đồng thanh

*** Phi qua chỗ Au nek ***

Hiện tại tg đang mò kim đáy biển - tìm cherry, á tg thấy rùi au đang ngồi trên chiếc xích đu [ tg: ê! Ê! kiếm đâu ra zậy ; Au: thấy thì ngồi thui, mỏi chân qáu ; tg: ờ)

- Nek ~~ Năn nỉ mà ~~ - Nhóc leo lên xích đu

- 3 chầu kem - mắt au long lanh

- “ túi tìn của tui, huhu, vĩnh biệt “

24. Chương 22: Nụ Hôn Không Thành ! Bí Mật Của Mia Bị Tiết Lộ

*** Chỗ Tụi Nó Nè ~~ ***
- mọi người bây giờ chúng ta sẽ thi khiêu vũ nhé! Giải thưởng sẽ bí mật nha, m.n chuẩn bị nha - Mc nói

Thế là mọi người riêng con gái thì cứ mời tụi hắn còn con trai chắc các bạn cũng biết.

Bắt đầu buổi khiêu vũ..... nó nhảy với hắn ó!! Nhỏ với cậu, cô với anh, au với nhóc còn Mia Với Win thì cũng nhảy đó!!!! Mặt 2 người đỏ như quả cà chua lun!!

----- nhảy xong -----

- giải nhất là cặp..... Ice và Ken, giải nhì cặp Moon và Josh và cặp Sunn và Sea, giải ba đương nhiên là cặp Chrry và Kin và Cặp Mia và Win...... phần thưởng của giải nhất, nhì, ba là 1 nụ hôn, trước hết là giải nhất - Mc tuyên bố

Nó và hắn mặt đỏ ửng mặt cách nhau 1cm nữa......... Bỗng “ Rầm!!!! “

- Mi...Mia!!!! Em bị sao vậy!?!?! - tụi nó và tụi hắn chạy lại mặt đầy lo lắng

- ai...ai gọi cấp cứu đi! - nhỏ hét

................” Bí Bò Bí Bò “...........

” Ting! “

Cánh cửa mở ra ai nấy đều lo lắng.

- Cô..Cô ấy sao rồi - tụi nó và tụi hắn lo lắng riêng Win và Nó là lo lắng nhất.

- cô ấy bị...bị u não, cô ấy bị đã được 7 tháng mạng sống của cô ấy chỉ kéo dài được 5 tháng nữa, vì đây là giai đoạn 3. Tôi thành thật xin lỗi - BS mặt đợm buồn

- cái gì....

*** Văn phòng bác sĩ ***

- xin hỏi còn cách nào nữa ko

- chỉ còn 1 cách nữa là đi phẫu thuật ở bên Anh tỷ lệ chỉ có 5%

.........

---- 4 tháng sau ----

Trong phòng 100 có 1 cô gái xinh đẹp nhưng xanh xao, gầy gò. Bên cạnh là 1 chàng trai. Cô gái thức dậy ánh mắt đợm buồn

- Còn 1 tháng nữa....... - cô hướng mắt tới cửa sổ

- Anh biết em yêu anh đến nhường nào nhưng......

Giọt nước mắt rơi.....từ Win.....

----------------------------------------------------

Huhu Mia sắp chết rùi ko mún Mia chết thì votes, thương Mia thì comment nha

:((

25. Chương 23: Sinh Hay Tử ? Đâu Là Sự Lựa Chọn Đúng

Trắng xóa! Không khí thật u ám.
Giọt nước mắt lăn tăn trên gò má.

- Cô ấy đã chết.......

*** 2 tháng sau tại sân bay ***

- Em phải đi đây - Win xách vali lên máy bay.

- Ukm... tạm biệt em... - cả bọn ánh mắt đợm buồn

- À..... - Chưa để nhỏ nói thì cô đã

- Sunn.... - cô huyut tay nhỏ

- Có chuyện gì ạ? - Win quay lại

- ko... ko có chuyện gì!

- vậy thôi.....

Chắc mình nói đến đây thì các bạn cũng đã biết..... mia đã die òi

---- ngắn nhỉ!! Vì nội dung của chap có từng này hà, pp ----

26. Chương 24: Chắc Chỉ Là Trùng Hợp !

Từ chap này mk sẽ tả chắc Win thui nên m.n đừng thắc mắc nha, mk sẽ gọi Win là cậu nha!
*** Biệt Thự Nhà Cậu ***

- cậu chủ đã về - người hầu cùng bác quản gia cuí đầu.

- umk - cậu mặt lạnh đi lên lầu.

- cậu chủ có vẻ lạ nhỉ

- đúng á

*** Phòng Cậu ***

- Con trai mẹ đã nộp đơn cho con vào trường Star đó

- dạ

*** Sáng hôm sau ***

Tiếng phanh “ Kít!!” Của chiếc xe 4 người đời mới.

- Oa ~~ ẹp zai quá ~~ - ns1

- Hs mới đó ~~ - ns2

Bla...bla

Cậu đang đi thì đụng phải 1 cô gái có mái tóc màu tím và đôi mắt cùng màu đi qua, mái tóc phất phơ trước mắt cậu khiến nhớ đến một người.... một người không thể quay lại....:((

Nhưng thời gian không thể dừng lại nhưng....đó là điều không thể..... thời gian vẫn cứ trôi.... khuôn mặt đó có thể gặp lại lần nữa hay không?..... sinh tử của cô ấy chính là phụ thuộc vào quyền lựa chọn của bạn!

Hãy comment có để cứu Mia nhé nếu không nhìu hơn thì có lẽ phải rời xa khuôn mặt đó rồi ~~

27. Chương 25: Vô Tình Hay Cố Tình ?

mk xin chuyển sang Việt Nam nơi tụi nó học nhé !!
-----------------------------------------------------------------------------

Từ ngày Mia chết và Win trở về London ai nấy trở nên buồn hẳn , tụi nó và tụi hắn không còn đùa nhau như trước kìa .

*** Sáng Hôm Nay ***

- Đi mua thức ăn ! - Nó lạnh lùng nói mặt lạnh tanh không chút sức sống

- Ừm - mọi người chỉ "ừm" còn nét mặt thì buồn thui riêng hắn thì lén đi theo nó vì khuôn mặt không sức sống nếu không cẩn thận là DIE lun

Nó đang đi qua đường thì 1 chiếc xe phóng với tốc độ tối đa vì lo nghĩ vu vơ nên nó cũng không để í

- ICE !!!!!!!!!!!!! - Hắn hét rồi chạy thật nhanh lại đẩy nó ra , lúc nõ hoảng hồn thì đã thấy vũng máu trước mặt mình và người trong xe không ai khác chính là ả Lyly . Ả ta phóng đi ngay để lại nó và hắn

- Ken !! Ken !! Anh Tỉnh Lại đi !! EM YÊu a... - Giọng nó dần nhỏ lại , giọt nước mắt thứ nhất rồi thứ 2 rồi hàng ngàn giọt nước mắt . Giọt nước mắt mặn chát hòa cùng vũng máu , bỗng trời đổ mưa . mọi người ở nhà thấy mưa nên sợ nó ốm vì không đem ô nên tất cả chạy ra thì thấy sợ việc

- Anh !! Anh Hai !! Anh tỉnh lại đi !! - Nhóc chạy lại

- Cherry , em gọi 115 mau !! - NHỏ , cậu , anh và cô đồng thanh

" Bí Bò ! Bí Bò "

*** Tại phòng chờ ***

" Ting "

- Anh Tôi sao rồi bác sĩ ! - mọi người chạy lại

- Anh cậu hiện cần rất nhiều máu ! nếu không mau sẽ không thể cứu chữa ! - Bác sĩ thở dốc rồi nói

- Nhóm máu là gì ?!?!

- OA ! - Bác sĩ nói

- OA !?! đây là nhóm máu hiếm !! - mọi người loay hoay

- Tôi có mọi người hãy lấy máu của tôi - Nó nói

- nhưng bây giờ cô rất yếu nếu lấy máu e là ... - Bác sĩ do dự

- Không sao , tôi chịu được !- Nó quyết

- vậy theo ý muốn của cô ! - Bác sĩ dẫn nó vào rồi bắt đầu lấy máu

*** 10' sau ***

Nó bước ra với khuôn mặt gầy gò và xanh xao !

- chị Ice để em đưa chị đi ăn uống chút gì nha ! - Au lo lắng

- KHông sao ! chị ổn !

- Không được ! Em phải dẫn chị đi - Do nó đang yếu nên mới bị au vác đi ăn còn nó mà bình thường thì au gãy tay rồi !

TRong lúc nó đi ăn thì " Ting " bác sĩ bước ra rồi nó chuyện với tụi hắn và tụi nó !

- bla....bla

- bla......bla

vv.......vv.........vv.......

28. Chương 26: Vị Hôn Phu (p1)

Win vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng điện thoại reo.
- Alo! Mẹ À - Cậu dụi dụi mắt rồi nói

- Con về nhà đi! Ba mẹ có chuyện quan trọng - Mẹ cậu nói

- Dạ! Con về liền - Cậu nói rồi tắt máy và đi vào nhà tắm

Sau khi VSCN thì cậu không ăn sáng mặc chiếc bụng rỗng rồi phóng chiếc moto đời mới đến nhà bố mẹ

- Chào Ba mẹ! - Cậu đi vào

- Đây là.... - Cậu ngạc nhiên khi thấy 1 cô gái tóc tím ở trong nhà

- Đây là hôn phu của con! - Ba cậu nói

- Chào Anh! Em tên Dương Bảo Tuyết! Em 17 tuổi! - Cô gái đó chào cậu

- Ba mẹ! Chuyện này là sao? - Cậu hoảng hốt

- Con đã có hôn ước từ nhỏ rồi! Không cãi! - Ba cậu gắt

- Bác đừng nói với anh ấy như vậy! Anh ấy không yêu con, con không ép! Chỉ cần anh ấy xem con là bạn là được! Nhỉ! - giọt nước mắt từ từ lăn trên má cô nhưng cô cươi! cô cươi vì cô vui.

- NHưng... - Ba nó do dự

- KHông sao ạ! - Cô cười giọt nước mắt càng lăn xuống nhiều hơn.

- Bảo...Tuyết! Cô không sao chứ! - Win lo lắng

- Em không sao ạ! - Cô vẫn cười

------------- NV -----------

Dương Bảo Tuyết ( Lina ; 16t): Xinh đẹp, dễ thương. Cô là người sống tình cảm. Tiểu thư họ Dương. còn lại chỉ là dấu?

29. Chương 27: Biến Cố - Vị Hôn Phu (p2)

- Con chào bác con về - Cô chạy ra ngoài và bắt taxi về

Sau khi cô về thì ba cậu gắt

- Một người hiền lành, xinh đẹp như nó tại sao con không lấy?

- Con không yêu cô ấy! Tình yêu đến từ 2 ngươi thì ms hạnh phúc! - cậu quả quyết

- Con...! Hừ! Cậu không phải người của họ Nguyễn này nữa! - ba cậu nói

Cậu không nói gì chỉ lằng lặng đi ra.

- Mình! Mình nói gì vậy?

- Nó kiểu gì cũng quay trở lại bà đừng có lo! - ba cậu nói rồi quay đi

Cậu đi một mình trên vỉa hè bỗng trời đổ cơn mưa. Cậu chạy quá đường thì " Píp! " tiếng còi xe vang lên lúc đo cậu mới hoảng hồn. Một bóng dáng nhanh như thoán đẩy cậu ra.

- Cô là? - cậu nhìn xung quanh phòng. Phòng có màu vàng. Có rất nhiều hình quả chanh trên tường

- Chị Windy đây - chị nghi nhà ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa

- đây là phòng chị sao?

- không đây là phòng của Bảo Tuyết!

- Bảo Tuyết?

- Cô ấy đã đẩy em ra! May cô ấy chỉ bị xước! Chị thì đi qua thấy - Wind kể lại mọi chuyện.

- Dạ!

Cánh cửa mở ra. Cô xinh xắn trong bộ váy màu vàng và chiếc tạp dề trắng có hình quả chanh

- Cậu tỉnh rồi à? Cháo tớ mới nấu đấy! Cậu ăn đi!

- thôi chị đi nha! Chị có việc bận rồi!

- Cánh tay cậu không sao chứ! - cậu hỏi han

- um không sao! Cậu ăn cháo đi!

- um cảm ơn cậu!

30. Chương 28: Trở Về

- Ba mẹ! Con muốn về Việt Nam -   cậu nói

- Còn Tuyết thì sao? Con bé...- mẹ cậu ngập ngừng

- Cô ấy sẽ về với con! Con đã chuẩn bị rồi! 7.30 tối nay con về! - cậu nói rồi đi lên phòng

- Cuối cùng Win đã hiểu rồi - ba mẹ cậu mãn nguyện

*** 7.30 tối ***

- Chào ba mẹ con lên máy bay - cậu vẫy tay

- Con chào cô chú! - Tuyết nở nụ cười.

*** Trên máy bay ***

- Em buồn ngủ quá hà ~ - Tuyết nững nịu nhìn cô siu cute lun

- Dựa vào vai anh! - Cậu mỉm cười

- DẠ! -  Cô dựa vào rùi nhắm mắt ngủ

*** 7 giờ sáng ***

- Em dậy đi khắp đến nơi rồi còn 20s nữa!

- Em dậy liền!

- Á! sao em ở trong xe limo zậy nek!!!

Cậu cười rồi mở cửa ra.TRước mặt cậu là 1 vila chà bá to lun

- Woa!! To thiệt nha!! - cô hào hứng chạy vào villa

- Bác Lâm! Để cháu xách lên phòng cho! - cậu nói

- Win! Đâu là phòng của mình?

- Phòng thứ 2 từ trái sang!

- ờ, mk lên hen

Thế là tất cả m.n đi khiến Win phải xách đống vali to khổng lồ của Tuyết ( tg: cái tội thể hiện tốt bụng! Thể hiện có ngày vô viện vì bệnh ngu đó chú!)

* Sáng hôm sau *

- Tớ đi TTTM Rosa nha! - cô nói

- để tớ đi cùng! Thời này nhiều người xấu lắm! - cậu nói.

- Tớ cũng biết võ ( Tg: lại bắt đầu....! Haiz ~ ; Tuyết: chút nữa tung chưởng cho nằm tại chỗ lun)

Thế là hai người đánh nhau.. như cô đã nói thì...cô chưởng phát sau gáy anh khiến anh bất tỉnh ngay!! Nhưng mà cô kệ anh cô đi chơi

-----------------

Có mí bạn đọc mà ko votes

Hic hic mong các bạn đừng đọc chùa

"... mk buồn vì tim mk đau! Mk buô vì ai thấu đâu! Những lời buông chưa hết câu nước mắt ta chợt khóe sầu! Ừ các bạn hãy votes nha...."

31. Chương 29: Dòng Họ Hoàng

- Bác Tài Ơi! Bác dừng lại đi! - Chiếc xe limus trắng dừng lại, Dương Tuyết bước xuống đi lại bóng đen sau cây

- Win! Sao cậu lại ở đây!! - Dương Tuyết nói

- À.. thì.. thì tớ đi bảo vệ cậu - Cậu gãi gãi đầu

- À... ừm, cảm ơn cậu!! Thôi đi nào! - Mặt Dương Tuyết đỏ như trái cà chua

Thế là cô chạy sang đường vì không để ý thấy một chiếc moto phân khối lớn đang chạy với tốc độ ánh sáng.

- Á!!!! - cô hét lên

" Kít!!! " Tiếng phanh xe vang lên

- Cô không sao chứ! - Người lái xe máy bỏ Chiếc mũ bảo hiểm ra và đưa tay đỡ cô

- Cảm ơn anh! Tôi không sao - Dương Tuyết cười rồi phủi phủi đồ. Thấy vậy Win chạy lại hỏi han rồi nói

- Anh đi xe kiểu gì vậy!?!

- Hừ! Tôi đi xe kiểu gì kệ tôi liên quan hả

V.vv.v.....

Thế là hai người cãi nhau. Bỗng có tiếng xe moto gần đây

- " Kít!!! " Anh hai sao anh lại ở đây? - cô gái có mái tóc màu tím phần dưới hơi gợn sóng, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng xinh đẹp, thân hình chuẩn

- Mi.. Mi.. Mia sao em lại ở đây? Em đã.. đã chết rồi mà - Win hoảng hốt

- Anh hai! Anh ta là ai? Em không quen anh ta - Cô gái ây nói bằng giọng lạnh lùng

------ GTNV Mới -------

Hoàng Huỳnh Nam ( Thein _ 17t): Lạnh lùng. Đại thiếu gia nhà họ Hòa Gia. Rất thương em gái. Là một phần nhỏ trong họ Hoàng. Quản lý công ty bên Mỹ.

Hoàng Huỳnh Thy ( Thini _ 16t)

lạnh lùng y chang Thein. GIA thế giống Thein. Rất yêu quý anh trai

Gia thế giống Thein

----------------------------------

- Cái tên điên đó em bận tâm làm gì! - Thein nói

- Anh nói ai??? Thích đánh nhau hả? - Win bất mãn

- Ờ!

Thế là 2 người họ đánh nhau =_=

- À! Bạn tên gì? - Dương Tuyết nói

- Mình là Hoàng Huỳnh Thy, Thini, 17t - cô nở nụ cười hiếm thấy vì cô thấy tiểu thư họ Dương nhà ta là người đáng tin cậy

- Hì hì! Mk là Dương Bảo Tuyết, Lina, mk cũng 17t - Lina nở nụ cười đáp lại

- Bạn đi ăn không? - Lina nói

- Ok! Lên xe mình chở

- Zup

Thế là hai cô tiểu thư xinh đẹp đi để lại hai thiếu gia đang đánh nhau mà không hề hay biết

* Tối Hôm Đó *

.......

- Tuyết! Em diễn giỏi lắm! - Nó nhếch mép

.......

----------------

Tuyết? Lina hay Mia??

32. Chương 30: Yêu ?!?

* Quay nguọc lại thời gian khi nó đi ăn cùng Cherry xong rồi trở về phòng cấp cứu *

- Ken sao rồi? - Nó lo lắng hỏi

- ken... Ken... hức hức... - nhỏ khóc

- Ken đã.... chết rồi, Ken đã cố đợi  cậu nhưng.... - cậu giọng buồn bã ôm Nhỏ vào lòng

- Cái.. cái gì??! - Nó khụy xuống

- Chị! Chị không sao chứ - Au lo lắng

- Mấy người nói dối!?! Tât cả khôbg phải là sự thật đúng không Bảo? Hân? - Nó hỏi

-... em... em xin lỗi chị nhưng tất cả là sự thật! - Bảo vẻ mặt buồn bã

- Tất cả im đi!!!! - Nó chạy thật nhanh, chạy nhanh lên tầng thượng

* Tầng Thượng *

- Chị Ice!!

-..... Chị ko thể tin tất cả là sự thật được! Em có tin chị không?

- Tất nhiên ạ!

- Chỉ có Thy mới hiểu chị ( Tg: Thy?!?!?!)

- Dạ - Thy ôm nó vẻ mặt thoáng buồn

* Lưu Ý *

Không phải chỉ có chắc họ Hoàng Gia vì trong họ đó cũng chia ra nữa

**

*** Chiều Hôm Đó ***

Nó một mình đi lên đồi, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời và tự hỏi

- Mk yêu Ken hay Jin?

- Cùng Một người! - Giọng nói quen thuộc phát ra. Nó quay lại

- Ken??..... JIN?? - nó bấy ngờ vì hắn cũng có dây chuyền y chang nó, vậy thì ko nghi ngờ gì nữa.

Ken là Jin, Jin là Ken

Nó chạy lại ôm chầm lấy Ken rồi nhận ra.... mặt nó đỏ bừng bừng

Còn Ken thì cười khúc khích

- Ice! Làm vợ ken nha!! - hắn quỳ xuống đem nhẫn ra

Bỗng nó phi một cái phi tiêu rồi nói

- Còn không mau bước ra

- ahihi!! - Thế là tụi hắn và tụi nó bước ra

- Ken em đồng ý nhưng để em xử tụi này đã

- Help!!!!!

* Tối hôm đó *

- Thực ra tui bít trò này của mí người rùi!!! Haha kiểu j qua được mặt chụy! Thui chị với ck đi chơi nhoa - thế là nó và hắn đi chơi lu

33. Chương 31-1: Thiên Thần ? (phần 1)

" Ban mai vừa lên

Một ngày thật vui

Em dạo chân bước nhanh

Trên hè phố.... "

( Thiên thần trong truyện tranh)

Cô bé xinh đẹp cất tiếng hát dễ thương, trong sáng dạo bước nhanh đến quán Lovely Princess

. Ai biết được đó là Thy chứ? Một cô gái lạnh lùng như vậy mà cũng  dễ thương đến vậy chăng?

A

i cũng có nét dễ thương mà! Đúng không? Đó cũng là cô bé quá khứ của Thy. Chủ đề của chap bắt đầu rồi!! Cùng khám phá nhé!!

- Cô ơi!! Bán cho con 2 cây kem nha! - Thy đem ra tờ 10 nghìn

- Con chờ cô nha!! - Cô bán hàng vui vẻ nói

- " Hihi! Chắc anh hai thích kem lắm! " - Cô nghĩ thầm rồi tự mỉm cười

- Đây con!! - Cô bán hàng đem cho Thy hai cây kem, 1 socola và 1 matcha

- Con cám ơn! Con chào cô! - Cô cười vui vẻ

- Lần sau nhớ ghé quán cô nha - Cô bán hàng cũng đáp nó lại một nụ cười ấm áp.

- Dạ - Cô lại hát tiếp bài hát"Thiên Thần Trong Truyện Tranh"

Cô đi được một hồi thì gặp một đám con trai lớn hơn cô chừng 3-4 tuổi đang đánh một bạn nam bằng tuổi cô

- Các anh làm gì vậy?? - Cô chạy lại cản

- Nhóc!! Mày là ai mà lên mặt!! Thích đánh nhau hả? - tên cầm đầu hếch mũi

- Ờ!! - Cô tức giận nói, mắt cô, ánh mắt của sự lạnh lùng, tàn khốc

Cô từ nhỏ đã được bố mẹ cho học võ để tự vệ. " Chát!! Chát!! Hự!! Hự "

- Các anh đi đi!! Đúng là ỷ đông hiếp yếu!! Bạn không sao chứ - Cô hỏi rồi rút ra cuộn băng trắng trong túi rồi băng bó cho cậu bạn

- Sao cậu không cho họ đánh chết tôi đi?? - Cậu bạn tức giận gạt tay cô.

- Ơ? Bạn có chuyện gì à?

- Ba mẹ tôi ép tôi lấy Dương Bảo Tuyết, 18t tôi phải cưới

- Còn nhỏ, cứ vô tư đi! Mk cũng bị ép lấy Hạ Hoàng Kiên nek!! Nhưng tớ vẫn cứ vui vẻ nek!! Cho cậu kem nek!! - cô rút ra một cái kem matcha

- Cảm ơn!! - Cậu ăn ngấu nghiến cái kem mà cô tặng

- Nhà cậu đâu để tớ có dịp sang chơi!

- Ừa! Đi thôi - Cậu nắm tay cô chạy thật nhanh

* Đến Nhà Cậu *

- Con trai? Sao con băng bó thế này? - Mẹ cậu bé hoảng hốt

- Cậu ấy bị đánh ạ! - Cô nói

- Hả?? - Mẹ cậu bé hoảng hốt

- Không sao đâu con đã băng bó cho cậu ấy rồi

- Cảm ơn con

- Dạ

- Con tên gì?

- Con là Hoàng Huỳnh Thy ạ

- Thôi cháu phải về đây!! Tạm biệt cô! Tạm biệt cậu!

34. Chương 31-2: Ảnh Các Nv Mới

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1. Dương Bảo Tuyết

2. Hoàng Huỳnh Thy

3. Hoàng Huỳnh Nam

35. Chương 32: Thiên Thần (p2)

- Anh hai ơi!!! - Cô nói

- A! Thy! Em về rồi à? - Anh coi vui vẻ nói

- Dạ! Kem của anh nek! - Cô đưa cái kem socola cho anh hai mình

- Zậy kem của em đâu? - Anh cô cầm cây kem rồi nói

- À à em ăn rùi! - Cô nói.

- Ờ! Anh ăn hen! - anh ngấu ngiến cái kem một cách ngon lành

- Anh hai ơi! Em mới quen một bạn mới đó! - Cô nói

- Ai vậy?

- Em quên không hỏi tên nhưng em biết là bạn ấy là hôn phu của Dương Bảo Tuyết ạ!

- A! Cái này thì anh biết! Bạn ấy quen chị Ice, Sunny, Moon, Cherry đấy!

- Oh! Vậy à! Để khi nào em dẫn anh đến nhà bạn ấy chơi nha3

- Mai lun!

- OK

* Sáng Hôm Sau *

- Pama cho con đang nhà Minh chơi nha! - Cô nói

- THiếu gia họ NGuyễn á? - ba cô bất ngờ

- Dạ! - Anh cô nói

- Đi sớm về sớm nha! Quản gia đâu! ra chở THein và THini đi đến biệt thự họ NGuyễn!

- Vâng!

* Tại nhà Win * ( đến đó các bạn cũng biết đó là Win rùi nhỉ!)

Thini và Thein bước xuống xe thì nghe tiếng violon đâu đây, vì tò mò 2 người đã đi theo tiếng nhạc và đi đến góc vườn nhà Win thì thấy cậu đang chơi violon cùng một cô gái có mái tóc tím, đôi mắt xanh lục dễ thương. TRông thấy 2 người cô ấy nói

- Chào 2 bạn! Mk là Dương Bảo Tuyết, Lina! Chắc 2 bạn là bạn của Win nhỉ - Lina nở nụ cười thiện chí

- A! Anh Thein sao anh đến đây! - Win bất ngờ

- Hả? 2 người quen nhau mà không nói cho em biết nha! - Thy nũng nịu

- Rồi Rồi! NGoan! Anh mua kem matcha cho!!

- Hihi! thương anh nhất

- Bạn dễ thương quá - Lina nói

- Hì hì - Thy gãi gãi đầu

- À! bạn tên Win à! - Thy nói

- Ừa! Tên mk là Nguyễn Vũ Minh, Win! Còn bạn là...

- Mk là Hoàng Huỳnh Thy, Thini

- Bạn thử violon không? - Lina nói

- mk bít chút chút thui nhưng mk biết chơi Guitar, Piano, Saxophone, Đàn TRanh, Đàn Nguyệt, Đàn Bầu, Đàn Đá, Đàn Nhị, Organ, Đàn Lia, Đàn Hạc, Sáo TRúc. Có Từng thui! mk cũng đang học violon - Thy nói

- What? Bạn ghê zậy!!!! - Win và Lina há hốc mồm

- Vậy mk đàn một khúc Rivers Flows In You hen!

Khung cảnh xung quanh yên tĩnh lắng nghe tiếng đàn du dương, êm ái. Tiếng đàn như đi sâu vào lòng người khiến không ai không thấy hay. Cho tôi một giây thôi một giây để lắng nghe...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. Chương 33: Gặp Lại Anh Hai Cô , Chị Nó ! Cuộc Hội Ngộ Không Báo Trước!

Các bạn ơi mk thay đổi tên của Huỳnh Nam nha vì nó giống anh của cô là Quốc Nam vậy Huỳnh Nam tên là Huỳnh Kiên nha!
---- Bắt Đầu Chuyện Nha ----

- Alo! Ai vậy? - Win nói

- Mau quên số chị vậy! Chị Ice - Hoàng Gia Nghi nek! - Đầu dây bên kia nói

- A! Chị Windy! Chị gọi cho em làm gì vậy? - Win thắc mắc

- Tối nay chị về Việt Nam lúc 8.30! Em đón chị nha! Kêu cả Bảo Bảo nữa ( ý là Bảo Tuyết á!) - Windy giọng vui vẻ

- Dạ Vâng!

- À đúng rùi Mia sao rùi! Ấy đâu rùi? Chị gặp cái! - Đầu dây bên kia nói với giọng hào hứng

- Ý... ý chị... Bảo.. Bảo là..Mia sao?

- Không Mia chứ ai nữa!

- Chị Ice chưa nói cho chị sao

- Chuyện gì?

- Mia... Mia chết.. chết rồi

- Cái?? Cái gì?? Chị không tin!!

- Khi chị về nước rồi em sẽ nói

- Ờ!... - Những giọt nước mắt lăn trên má Windy...

* 8.30 Tại Sân Bay *

Bước xuống máy bay là một cô gái có mái tóc bạch kim đôi mắt màu hồng tím, cô mặc chiếc váy dưới ( váy màu đỏ nha!)

- Chị Windy! Ủa sao a Nam ở đây? - Win bất ngờ

Windy nhận ra sự hiện diện của một người con gái có mái tóc màu tím đôi mắt lục mặc chiếc váy màu hồng phấn và trắng dài ngang mắt cá cùng đôi giày loli

- Cô ấy là? - Nam và Windy đồng thanh

- Đây là Dương Bảo Tuyết,Lina! Là hôn phu của em! Còn chuyện Mia em nói sau! - Win nói

- Ờ..um - nét mặt Nghi và Nam thoáng buồn

- Còn hai anh chị là? Chị lúc đó em cũng quên hỏi tên chị - Lina nói

- Chị là Hoàng Gia Nghi, Windy là chị gái của Hoàng Gia Băng và Hoàng Gia Hân!

- Anh là Phan Quốc Nam! Anh trai của Phan Nhã Hương!

- Nhưng Gia Băng, Gia Hân, Nhã Hương là ai?

- Hồi nữa a giải thích - Win nói

- ezup

- Mà chị Băng, Hương, Mai, Hân, anh Huy, Lâm, Phong, Bảo sao ko đến đón anh cj sao

- chị chưa nói

- Mà em lâu rồi không gặp mí cj mí anh ấy hay tối mai gặp!

- Được!

37. Chương 34: Cuộc Hội Ngộ !

Tối Mai *
" Kính Koong "

- Ra đây - Nhỏ chạy ra

- Sunn! Chị về rồi nek! - Wind nói

- Anh Quốc Nam nek Sunn - Anh trai cô nói

- Em cũng về rùi nek!!! - Win hù Sunn

- chào chị! Em là Dương Tuyết - Dương Bảo Tuyết, Lina ạ! - Lina nói

- Ezup!! M.n ơi chị Windy, anh Quốc Nam, Win với có thành viên mới trong nhóm nek!! - Nhỏ

nói

- Ra liền!! - Mọi người đồng thanh

- A!!!! Chị Windy! Anh Nam! Win! - Mọi người đồng thanh

- Hi!!! - Win, Nam, Wind đồng thanh

- Ủa đây là ai? - Tụi nó và tụi hắn bất ngờ khi thấy một cô gái có mái tóc màu tím, đôi mắt màu lục mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp như dưới và một chiếc kẹp nơ

- Chào anh chị! Em là Dương Bảo Tuyết, Lina! Em 16 tuổi! - Dương Tuyết vui vẻ nói

- Ezup! Bạn em hả Win? - Nó hỏi

- Không! Đó là hôn phu của Win - Nam nói

- Mà chuyện Mia là sao? - Wind và Nam nói

" Kính Koong! "

- Ai vậy? Ra đây!

- Chị Sunny! Em Thini về rùi nek!!

- A! Cả anh Huỳnh Kiên nữa nek chị - Thy nói với giọng vui vẻ hào hứng

- Vào nhà đi! Rồi gặp anh rể của chị Ice, chị Moon với chồng Cherry nữa!! - Nhỏ nói rồi cười

- Ơ!! Thiếu Sea, Chồng Sunny nha!! Phải chia sẻ với mọi người mới tốt phải không Thy! - Cô và nó đồng thanh nói

- Mọi người... mọi người! Giận lun - Sunny phồng má vẻ giận dỗi

- Vk iu!! Đừng giận chồng đây nek - Cậu từ đâu nhảy ra dỗ dành nhỏ

- Gì đây Ice??? Cái tên xui xẻo này ở đâu ra vậy! - Kiên chỉ tay đến Win

- Hai người có gian tình hả?? - Nó nói

- A!! Thy! Tớ Dương Tuyết nek!

- Cậu là ai? Tôi chưa từng gặp cậu - Thy ngạc nhiên nói

- Ơ!! Rõ ràng tớ gặp cậu trong bữa anh cậu suýt đâm trúng tớ mà! - Tuyết chạy lại cầm tay

- Khi nào? Tôi không quen cậu! Bỏ tay ra - Thy tức giận giật tay mình ra rồi xách vali đi vào nhà

- Hức hức! Anh Win! Em làm gì sai sao? - Lina buồn bã

Nó liền chạy lên lầu 3 vào phòng thứ 3

- Thy! Em không quen Tuyết thật sao?

- Vâng! Em không biết tại sao cô ta lại nói em quen cô ta vào bữa đụng xe nữa! Rõ ràng khi đó em biết là đụng nhưng em không hề nói chuyện với cô ta! Em cũng không nhớ khuôn mặt luôn mà!

- Vậy thôi

38. Chương 35: Thăm Lại Bạn Cũ (phần 1)

Thy dần dần mở mắt, bỗng thấy mọi người hoảng hốt cô chợt lên tiếng

- Chị! Mọi người! Sao em lại ở đây!

- À... chuy... - Chưa kịp để cho nhỏ nói thì nó liếc nhỏ rồi nói

- Không có gì đâu! Em mệt quá rồi thiếp đi thôi

- Ezup! Cho em học trường chị đang học nha!

- à...ừm thôi em ngủ đi

Thế là cô nhắm mắt lại còn tụi nó và tụi hắn thì xuống phòng khách

- Sao lại có thể như vậy?? Thy nói không học trường K&Q mà - Hắn ngạc nhiên

- Em không biết nữa - Nó nói

- Kiên! Em là anh của Thy vậy em có biết chuyện gì không - Windy nói

- Không ạ! Nhưng khoảng thời gian gần đây, lúc đó chưa về nước thì nó cũng lạ lắm! Tính tình thay đổi thường xuyên - Kiên nói

- Anh và Chị Windy sẽ cho điều tra! - Nam nói

- Được! Đến bar không? - Nó nói

- Ok!!! Lâu lắm không gặp R&R ( mọi người có nhớ không!!! Đí là Rin và Run ở

Thế là tụi nó đi mà không biết là Thy đã nghe được tất cả. Cô chỉ nhếch mép rồi đi lên lầu....

*** Bar ***

- Run!!! Rin!!! - Windy đạp cửa rồi nói

- A!!! Chị Windy! - R&R nhào tới ôm Windy

- Hế nhô mấy đứa - Nam bước ra từ sau lưng Windy thế là tụi R lại nhào tới ôm

- Konichiwa!!! Lâu rồi không gặp - Tụi nó và tụi hắn bước vào

- Yeah!!! Các anh chị cũng đến!! A cả Cherry, Kin nữa

- Thôi! Vào chỗ cũ - Nó lạnh lùng nói

- ok!!!

39. Chương 36: Thăm Lại Bạn Cũ - Quyết Chiến ! Đại Chiến Bang (p2)

Phòng Vip 1 *
- Chị Ice ơi! Em ra ngoài một chút! - Thy nói

- Um - Nó nói

Thế là Thy đi ra ngoài. Cô đi đến chỗ để moto nhưng lại nghĩ để moto lại cho mọi người. Cô đi đến nhà hoang ở đường xx. Bỗng đâu đây có giọng nói kiêu ngạo vang lên

- Đến rồi sao? - Thì ra là tụi Lyly

- Chị Ice sẽ không đến! Tôi đại diện chị ấy đến đây

- Hừ!Dũng cảm ha! Cô sẽ chết nhanh thôi - Ả ta nói với giọng chanh chua

" Bùm " Viên đạn từ chiếc súng ngắn từ tay Thy lướt ngang má ả khiến má ả chảy máu

- Con đ* này mày tưởng mày là ai mà dám bắn tao! Anh em đâu! Lên!! - Ả ta hét lên

Cô bỏ súng vào túi và rút ra 1 chiếc dao nạm bạc. Cô lướt qua từng người mỗi khi lướt qua những đối thủ của cô đều ngã quỵ

* 2 khắc sau *

Cô trên người đầy máu. Bỗng từ đằng sau một người lao ra tấn công cô vì quá bất ngờ nên cô đã bị thương ở chân phải khiến cô ngã quỵ

- Hừ!

............

-Sao không thấy Thy ở đâu nhỉ! - Nhỏ ngạc nhiên

- Đúng Vậy! Sao chưa thấy Thy quay về nhỉ - Kiên lo lắng

- Tôi lúc nãy đã đề phòng nên đã lắp chip ở máy điện thoại của Thy! - Hắn nói rồi mở điện thoại ra.

- Ở nhà kho XX, đường YY! - Hắn nói rồi cả bọn chạy ra ngoài lái xe moto

* Đến Nơi *

Tụi nó và tụi hắn cẩn thận đi vào nhà kho. Bỗng nó thấy vết máu và vòng tay của Thy bị rơi ở cửa nhà kho

- Đây là lắc tay tôi đã tặng cho Thy nhân ngày sinh nhật thứ 15 của cô ấy! - Kiên nói

- Sao lại thêm vết máu thế này! Lẽ nào... - Nói đến đât cả bọn chạy vào nhà kho thì thấy Thy đang bị treo trên trần nhà kho

- Ha! Đến rồi sao - Bọn Lyly chanh chua nói

- Các cô muốn gì! - Nó lạnh lùng nói

- Tôi muốn giết tụi cô! - Nini nói rồi nhếch mép

- Chưa đủ tuổi! Các cô còn non lắm! - Cô nở nụ cười ma mị

- hừ! Có con tin ở đây các cô dám! - Ả Lyly đắc ý

- Ơ! Cô nhìn trên kia kìa! Con tin đâu? - Nó nói với giọng ngây thơ thấy thế tụi lyly nhìn lên trần nhà

- Thôi tụi tôi về trước đây! - Cả bọn nói rồi đi ra

- Tất cả lên! - Ảnh Lyly tức giân nói

Biết trước sự việc nó rút ra một chiếc dao mạ vàng khắc hình hoa bỉ ngạn

" Tách! Tách! " Từng giọt máu rơi xuống qua nhát dao của nó. Cả bọn ngã rạp dưới chân nó. Nó khẽ liếm máu trên dao rồi nở nụ cười ma mị. Đôi mắt cô đỏ rất đỏ màu đỏ của máu. Nó rút điện thoại ra

- R&R kiêu người qua nhà kho XX đường YY xử lý!

- Dạ! Đại Tỷ - Đầu dây bên kia trả lời

======================================================

Au dạo này kiểm tra rất nhiều nên không ra chap mới được nên 2 tuần/1 chap nha! Nếu rảnh au sẽ đăng chap mới

40. Chương 37: Hội Thi (p1)

-Thy! Sao em đi lại không nói cho chị chứ! - Nó bực bội nói

- Em...Em sợ các anh chị lo lắng!

- Lần sau không được như thế nữa nha - Kiên nói

- Dạ - Thy cười mỉm

- Thôi em ngủ đi - Anh nói

- Dạ! Anh chị ra ngoài đi!

- Um thôi anh chị ra ngoài ra - Thế là cả bọn đi ra ngoài

* Sáng hôm sau *

Ánh nắng len lỏi qua các chiếc lá. Ánh nắng chan hòa ấm áp. Chim ca hát líu lo.

- Thy ơi dậy ăn sáng nào!

- Dạ! Em xuống ngay!

Thy bước xuống cùng bộ đồng phục trường nó ( mọi hồi mới viết nên quên tả ha). Đồng phục trường nó thì nam mặc áo khoác đen, ống tay có viền đỏ, áo trong màu trắng, bên tay phải có huy hiệu được chạm khắc bằng bạc có chữ King, quần đen còn giày thù tự chọn . Nữ thì áo khoác đen, ống tay viền trắng, áo trong màu trắng, giày tự chọn váy đen, huy hiệu bằng bạc được chạm khắc chữ Queen. Thy mặc bộ đồng phục là tim ai ngưng một nhịp.

- Good!!! Đẹp lắm! Em ăn sáng rồi cùng cả nhà đi học ha!

Thế là cả đám ngồi ăn sánh trò chuyện vui vẻ. Ăn xong cherry lên tiếng:

- Hay hôm nay đi bộ nha! Hôm nay trời đẹp như vậy mà

- Em đồng ý! Lâu lắm trời mới đẹp như vậy mà! - Nhóc nói với giọng vui vẻ

- Ok! - Cả bọn đồng thanh

Thế là tụi nó khóa cổng lại đi học. Tụi nó đã đi được nửa đường thì bỗng một gái chạy qua đường va lại Win, cô gái có mái tóc tím xen vài lọn tóc màu nâu, mặc đồng phục trường nó, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang vẻ bí hiểm. Cô ấy không những va vào Win mà khiến Win đề lên cô ấy và " Chu ~ " ( là kiss đó) khiến cả đám sững người

- Biến thái! - Giọng nói "thánh thót " phát ra từ miệng cô ấy

- Nhưng cô va vào tôi mà! - Win bất bình

- Ai biểu anh không tránh - Cô gái nói

- Không thích tránh thì cô làm được gì? - Win nói

- Đánh! - Thế là cô gái nhào vào đánh Win ( chị í thiệt là bạo lực)

- Ui da! Cô đánh gì mà mạnh zậy - Win xoa xoa trái chanh mới nổi trên đầu

- Đó là còn nhẹ đó! Ple! Tôi đi đây - Thế là cô ấy đi luôn

- Ê.... hừ! Cô cứ đợi đó - Win nói nhỏ

Trong lúc đó ai vẫn đang suy nghĩ về cô gái mới hun Win

- Anh Win! Anh có sao không? -

Dương Tuyết lo lắng nói

- Anh không sao Em đừng Lo! - win trả lời

- Dạ vâng ạ Thôi chúng ta đi nha - Dương Tuyết nói

- được - Win trả lời

* Reng Reng *

41. Chương 37-45

Cô gái hôn Win nhập học cùng lớp Win. Lúc đó ở trường cũng có hội thi hát đôi dành cho khối 10 lớp win có win và Dương Tuyết tham gia. Những đến ngày thi bỗng Dương Tuyết và Hoàng Thy biến mất nên Cô gái bí ẩn song ca cùng Win ( cô gái bí ẩn tên là Mộc Thiên Nhi). Lớp Win đạt giải nhất. Đến tối thì Thini cùng Lina mới trở về. Họ nói họ bị chặn đường nên mới bị chậm trễ

..........

Thy và Mia là bạn từ nhỏ với nhau! Ngày mà Win và Kiên cãi nhau vì cuộc tông xe thì Mia đóng giả Thy! Căn bệnh của Mia đã được Thy chữa khỏi vì trước khi đó Mia đã gặp bố mẹ Win và họ bắt Mia không được gặp Win. Vào ngày đó Mia cũng đã gặp Thy và Mia kể hết chuyện, biết chuyện Thy sắp xếp để cho tụi nó và tụi hắn nghĩ Mia đã chết. VÌ MỘT số lí do đặc biệt nên Mia mới xuất hiện, Mia vẫn làm cho tụi ả LyLy nên đã nói cho Thy biết là vào ngày đó quyết chiến nen Thy đã không thông báo cho cả bọn sợ lộ hành tung. Vào ngày cưới của Dương Tuyết và Win, Mia đã lật tẩy đó không phải là Dương Tuyết mà đó là người ở trong bang ả Lyly, cô ta ( người giả Dương Tuyết) đã đi phẫu thuật nhưng.... Thy bị trúng đạn còn kết cục của Thy thì mình chưa nghĩ

42. Chương 46: Thy Sẽ... ?!?!

- Bác sĩ!! Bác sĩ! Bạn tôi sẽ không sao chứ? - Đặng Tuyết lo lắng

- Tình trạng của cô ấy rất nguy kịch! Bây giờ phải dựa vào nghị lực của cô ấy - Bác sĩ buồn bã nói

- hức! Hức! Tại em! Tại em nên Thy mới trúng đạn! - Đặng Tuyết nức nở ( à không Hoàng Tuyết vì cô đổi họ rùi)

- Không sao đâu! Chị tin Thy sẽ vì mọi người mà vượt qua thử thách naỳ - Nhỏ nói nhưng trong lòng hơi lo lắng

- dạ! - Tuyết tâm trang khá hơn

" Ting " Bác sĩ chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hơi buồn.

- Thy sao rồi bác sĩ?? - Anh trai thy lo lắng

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng.... - đến đây bác sĩ buồn rầu

- Nhưng sao??!! - Nó rơm rớm nước mắt

- Vì cô ấy bị bắn chỉ một chút nữa là trúng tim nên chúng tôi rất khó khăn mới có thể lấy được viện đạn vì vậy thể lực từ giờ của cô ấy rất yêu! Trong 4 tháng đầu cô ấy buộc phải đi xe lăn! Ít ra ngoài! Sau 4 tháng nếu tinh thần cô ấy vui lên thì thể lực sẽ tốt hơn! Bây giờ chỉ có một người vào thăm vì thể lực cô rất yếu! - Bác sĩ nói

- Tuyết! Em vô đi - Kiên nói với Tuyết

- Nhưng... - Chưa nói xong Win đã bế Mia vào trong vì biết thừa Mia cứng đầu nhưng đôi lúc cũng mềm yếu nhắm. Mia thoáng đỏ mặt.

- Mia! Câu không sao chứ ~ - Thy gượng dậy

- Mk không sao cậu cứ nằm xuống đi! - Mia chạy lại đỡ Thy

- Um! - Thy gượng cười

- Cậu có thấy đói không? Tớ mua đồ ăn về cho cậu nha! - Tuyêtd nói

- Không! Mk ko ăn đâu! Lại đâu ôm cái nà! - Thy nháy mắt

- Hì hì - tuyết cười nhẹ

- Thôi bạn nghỉ đi! Mk ra ngoài nha! - Tuyết cười rồi đi ra ngoài

43. Chương 47: Khóc .... Vì Sao Vậy ?

- Tuyết! - Win gọi cô

- gì? - Tuyết đáp cụt lủn

- Chị Băng nói là hôm nay cậu trực còn mai chị Băng sẽ trực! Bây giờ cậu về nhà nói chị Băng nấu cháo rồi đem cho Thy đi! - Win nói

- Wầy! Tớ biết nấu ăn mà ~ cậu chê tớ phải không? - Tuyết phụng phịu

- Thiệt không? Hay là làm khét nồi nhà chị Ice? - Win vẻ mặt không tin

- Tớ biết thật mà ~ - Tuyết bực bội dậm dậm chân

- Rồi! Rồi! Tớ tin mà ~ - Win cười xoa đầu Tuyết

Ở đâu đó có tiếng khóc,  giọng nói vừa vui vẻ vừa buồn

- Cuối cùng! Cậu cũng hạnh phúc rồi! Đến lúc tớ phải đi rồi! 5 tháng nữa......

*** 4 tháng sau ***

- Ha ha! Ở đây đẹp quá Tuyết - Thy cười tươi

- Hihi! Tặng cho cậu này! - Tuyết đưa cho Thy chiếc vòng đan từ hoa

- Cảm ơ... - Bỗng Thy ngất đi...

....30 phút sau....

- Chị Băng! Rõ ràng trong bốn tháng qua bạn ấy tinh thần rất tốt mà! Không thể nào Thy lại ngất được! - Tuyết lo lắng

- Chị không biết nữa! Chắc chị phải gọi cho chị Windy thôi! - Nó lôi ra chiếc Iphone 7 Plus gọi cho Gia Nghi

- Được! Chị về liền! Chị sẽ bảo Nam, Run và Rin đi theo! - Đầu dây bên kia lên tiếng

Khoảng 5 phút sau Nghi, Nam, Run, Rin trở về, cô chạy lên tầng vào phòng nới Thy nằm. Nam bắt đầu bắt mạch rồi lấy kim châm ra bắt đầu khám ( nhà Moon có truyền thống dùng kim châm khám bệnh nha)

- Thy đã bị trúng độc khoảng cách đây 3m4 tháng! - Nam nói

- Nhưng khi đó em ấy vẫn ở nhà mà? - Moon thắc mắc

- Có thể em ấy bị tráo thuốc hoặc bị bỏ thuốc độc vào đồ ăn! - Windy tiếp lời

- Loại độc này có tên là Finna. Khoảng ba hoặc bốn tháng đầu không có triệu chứng gì nhưng những tháng sau người trúng độc hay ngất, nôn ra máu, sốt từ 40°C trở lên - Rin cầm tư liệu của mình đọc

- Khụ! Khụ! Mọi ngươ.... - Thy thềo thào

- Thy! Em không sao chứ? - Kiên lo lắng

- Chắc mọi người cũng biết rồi! - Thy nói

- Em kể hết mọi chuyện cho chị! MAU! - Nó tức giận

- Thật ra Tuyết là em gái sinh đôi với em nên Tuyết mới giống em như vậy! Mẹ Tuyết là mẹ ruột của em! Vì do bị bắt cóc nên mới mẹ em mới biến mất, mẹ bị ép trở thành vợ của Đặng Thành ! Ba chúng ta vì bị bà quản gia lừa bà ta cũng chính là gián điệp từ công ty Đặng Thị! Vì lo lắng cho em và Tuyết nên mẹ em mới giấu em và Tuyết mỗi người một nơi! Nhưng vì mẹ giấu Tuyết đầu tiên nên con chip theo dõi rơi và người Tuyết! Sau này ba mới tìm được em! - Thy rơm rớm nước mắt

---------------------------

Sắp hết truyện rồi ~ khoảng 10 chap nữa là hết

44. Chương 48: Niềm Vui Khi Cậu Đến ... Nỗi Buồn Khi Cậu Đi...

Niềm vui khi cậu đến

Cậu làm bạn với mình.... chúng ta gặp nhau trong buổi chiều tà...     cùng một ly capuchino mocha... cùng một nỗi buồn... cậu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng tớ...cùng nhau vượt qua mọi thử thách...

Nỗi buồn khi bạn đi

Bạn đến bên mình.... rồi bạn bỗng biến mất trước mắt mình...

vì sao? Bạn trải qua cùng tớ nhiều thử thách... tình bạn chúng ta càng khăng khít... bạn biến mất chỉ với mình một câu     "Mình xin lỗi "

............................................

Bạn đã đến bên tôi một ngày thật buồn

Và khẽ nói bên tai tôi hãy tựa vào đây

Tôi đã khóc như một trẻ chưa trưởng thành

Giọt mắt chan chứa bao điều không tên...

Hãy ôm chặt tôi!

Hãy luôn đi cùng tôi!

Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời

Như đã từng quen, và chưa bao quên

Mình đã cùng một cái tên....

- Sự thật... Sự thật là vậy sao?? - Tuyết sốc, đầu óc cô quay quồng

Cô ngã bịch xuống rồi thiết đi

- Win, em đưa Tuyết vào phòng đi! - Moon nói.

- Tại sao em lại giấu tụi chị cùng Tuyết? - Sunny bình tĩnh nói

- Vì...Vì... em cũng sắp chết rồi! - Thy lắp bắp.

- Có chuyện gì em cứ nói với tụi chị! Em không việc gì phải giấu! Nhưng tại sao em lại bị trúng độc? - Ice dịu giọng

- Chính...Chính em đã tự uống thuốc độc! Vì em biết Tuyết ở đây chắc chắn sẽ an toàn! Em nghĩ Tuyết cũng không cần người chị yếu thế này! Chỉ làm vướng chân em ấy thôi! - Càng nói Thy càng buồn bã

- Tại sao? Tại sao em lại ngốc như vậy? Tuyết là đứa rất tình cảm! Em không nên làm như vậy

Em đã uống loại thuốc nào? Có thuốc giải độc không? - Ice lo lắng

- Dạ! Là Finixi naiy, thuốc giải chỉ có 1 người có là Bác Sĩ nổi tiếng Nguyệt Lam! Nhưng bác sĩ đã mất tích 3 năm trước rồi ạ! - Giọng Thy run run

- 5 ngày nữa sẽ có thuốc giải cho em! - Ken và Ice nhếch môi, một đường cong quyến rũ

- What? Gia đình nhà ông bà đùa tôi à? - Sunny, Moon, Sea, Josh, Nam và Windy đồng loạt hét lên

- Thủng mạng nhĩ vợ tui! - Ken nói

- Tôi cần một cái xô! - Josh cầu cứu Moon

- Haha! - Sau câu nói của anh cả bọn cười lớn

45. Chương 49: Nguyệt Lam Trở Về (1)

* Tại Sân Bay Nội Bài _ Hà Nội *

- Anh chị phải đến Canada rồi! Ở nhà ngoan nha! Mọi người nhớ chăm sóc cho Thy nha! - Nó nói

- Yes, sir - Cả đám đồng thanh

- Tuyết! Chị có chuyện muốn nói với em! - Nó dắt Tuyết đi

- Đây là vòng cổ rất may mắn! Em hãy đeo cho Thy! Không được để cho ai biết! Chỉ có em và Thi biết thôi, bây giờ chị phải đi đây. Tạm biệt, nếu trong hơn 1 tuần mà chị và anh Ken chưa về thì hãy bảo mọi người đến núi Logan, tìm đến nới có con suối lớn nhất ở núi, bên trong suối có một cái hang hãy vào đó và tìm anh chị - Nó nói rồi dắt Tuyết lại chỗ cả đám rồi nó và hắn lên máy bay

.... 9h sau....

- Anh đã chuẩn bị biệt thự rồi, nó nằm trong vùNg ngoại ô ở đường xxyy - Hắn vừa nói vừa kéo vali, bỗNG "bụp" hắn đụnG phải một cô gÁi có mÁi tóc mÀ lAm, khuôn mặt moe vô đốI, đẹP nhưng kHông bằnG nó

- Cô Là? - Hắn nói vớI giọNg lẠNH như băNG

- Tôi là Tuệ Lam, tôi đến đây để tÌm Hoàng Gia Băng - Cô gái tên Lam nói

- Hóa ra là Tuệ Lam sao? - Nó bất ngờ

- đây là người sẽ giúp chúnG ta đến được núi Logan - Nó cười

- Chào! - Hắn vẫn lạnh lùng

Tuệ Lam giúp nó xách vali rồi gọi taxi đến biệt thự ở vùng ngoại ô nó đã đặt trước

"Kít!!!"

Xe taxi phanh kít, Tuệ Lam thanh toán tiền rồi xách vali.

Đứng trước Tuệ Lam, Ice, Ken là biệt thự White Roses. Biệt thự gồm 2 tầng, biệt thự rộng khoảng 1000 héc-ta, trước sân là một bể bơi, sân sau là vườn hoa. Trên tầng thượng là 1 sân bay.

- Đẹp đấy Ice! - Hắn nhếch môi

- Cảm ơn anh! - Nó cười

- Hai người muốn ở riêng hay chung? - Tuệ Lam nói

- Riêng / Chung - Nó/Hắn nói

- Ơ... chúng ta chưa đính hôn và kết hôn mà! Nên... - Nó ngạc nhiên

- Không phải ở Việt Nam chúng ta cũng ngủ chung ư? - Hắn tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội

- Thôi hai người ngủ chung đi! - Thế là Tuệ Lam đem chìa khóa cho nó rồi vọt đi luôn

- ơ.... - Nó cứng đơ cả người

... Buổi Tối Lúc 8h.30...

- Mọi người ăn xong chưa? - Tuệ Lam nói rồi dọn bát đĩa vào bếp

- Để mình giúp cho! - Nó cười rồi chạy theo

* Trong Bếp *

- bạn trai đâu rồi! Nhớ lần trước ở Mỹ có dẫn theo mà - Nó tủm tỉm cười

- Ờ thì.. lần trước là... là ca ca đấy - Tuệ Lam ấp úng

- hihi! CA CA mà lần trước xưng hô là anh / em yêu đây ~ - Nó cười nham hiểm

-... - Tuệ Lam gãi gãi đầu

------------------------------

Ahihi! Au cố lắm rùi nha

*** GTNV Mới ***

Quế Tuệ Lam ( 17t): Khá thông minh vài tài giỏi. IQ: 250/300. Là thành viên trong bang nó nhưng quản lý bên nhánh phía Bắc. Vũ khí thường dùng là Kiếm, Súng ngắn. Tính tình: vui vẻ, hòa đồng, đôi lúc khá nhảy cảm. Có bạn trai. Còn rất nhiều bí mật au muốn kể như là.....

46. Chương 50: Nguyệt Lam Trở Về (2)

-----Cô gái quen thuộc? Sao lại ở đây?------

* Câu Chuyện Xin Được Bắt Đầu *

... Sáng hôm sau...

Nó đang cùng Tuệ Lam chuẩn bị quần áo, đồ ăn, đồ uống, quần áo, đèn pin, vũ khí,... Còn hắn đang.... ngủ

- Băng lên kêu chồng dậy đi kìa, sắp muộn rồi! - Lam thúc dục nó

- Rồi Rồi! Mà mới có 6h sáng! Cho ổng ngủ chút nữa đi! - Nó bênh vực chồng

- Bênh chồng hả? Tui sẽ cho chồng bà biết sự lợi hại của tui! AHAHA! - Tuệ Lam cười nham hiểm

- Đừng có nói là... - Nó đổ mồ hôi hột

- Không muốn chồng hưởng thì LÊN KÊU! - Tuệ Lam nói

Chỉ có thế nó vọt lẹ lên tầng kêu hắn ( tg: dạo này chị nhà ta dễ tánh nhể! Mất hình tượng bang chủ nhạnh nhùng òi)

- Ken! Anh dậy đi! Chúng ta sắp xuất phát rồi! - Nó mở cửa rồi bước vào

- Được rồi! Em ra đi để anh tắm! - Hắn ủê ỏAi thức dậY

- vÂnG! VậY em xuỐnG trước nha! - Nó nóI rồi đi ra đónG cửA bưỚc xuốnG lẦu

Thế là Ken dậy thay đồ, đánh răng,... rồi xuống lầu

- Anh ăn buổi sáng đi! Rồi chúng ta đi. - Nó nói rồi đặt lên bàn một đĩa bít tết

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười ngồi vào bàn ăn sáng. Sau khi ăn sáng Tuệ Lam đi ra gara lấy xe ô tô Audi màu đen. Rồi bắt đầu xuất phát

.... 17h....

" bịch! " tiếng balo rơi xuống. Nó mở xéc balo rồi lôi ra 2 cái lều rồi đưa cho hắn và nói:

- Anh dựng lều đi! Em cùng Lam đi kiếm củi. - Nói rồi nó kéo tay Lam đi luôn mặc kệ hắn chưa kịp mở miệng, mặt hắn méo xệ, trong lòng suy nghĩ:

- chồng mún ở cùng vợ cơ:((

_______ Để au lượn sang chỗ nó và Lam nha_______

- Sao dắt tui đi nhanh vậy? Sao không cho tui phân công? Bà hứa rùi mà ~ - Lam nũng nịu

- Chút nữa bù cho bà nha. Ngoan- Nó cười

Cả hai người đang đi nhặt củi bỗng thấy từng vũng máu mới.

Tuệ Lam nói:

- Vũng máu còn mới chắc chắn mới có người bị thương đi qua đây. Tớ sẽ đi thám thính.

- Nhưng... tớ lo cho cậu lắm! - Nó nói với giọng lo lắng, bất an

- Sát thủ 5 năm như tớ mà sợ sao? Tuổi? Ai dám đấu với tớ! Hehe - Nói rồi Tuệ Lam vọt đi luôn. Au cũng phải cố gắng lắm mới đuổi theo được chị Lam - sama

- Là một cô gái? Cô có sao không? - Tuệ Lam lo lắng khi thấy máu cứ tuôn chảy từ bụng cô gái. Cô chừng 17 tuổi, khuôn mặt bình thường nhưng có nét đáng yêu

- Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây! - Nói rồi Tuệ Lam cõng cô gái vọt từ cây này đến cây kia

Thấy bóng Tuệ Lam càng gần mặt nó biểu lộ vẻ mặt vui mừng.

- Là ai bị thương vậy? - Nó ngạc nhiên nhưng khi thấy khuôn mặt nó bất giác giật giật khóe môi

- Sao vậy? - Lam ngạc nhiên

- Đặng... Đặng Tuyết Hà?!? - Nó lo lắng nói, trong lòng chợt có ý nghĩ:" Dù sao cô ta cũng là chị cùng cha khác mẹ với Tuyết, cô ta cũng chưa làm gì quá đáng lắm với mình và mọi người. Cứ cứu cái đã. "

- Thôi chúng ta dìu cô ấy về lều đi- nói xong nó và Lam dìu Hà, Hà đang trong tình trạng hôn mê

----------

Có phải au lười lắm không?

Híc híc! Au xin lỗi mọi người vì viết chap ngắn mà lại ra muộn nữa:((

Nhưng au vẫn mong m.n ủng hộ truyện của au! Cảm ơn các bạn đã votes truyện của au trong thời gian qua! Cũng sắp hết truyệ. Rùi!

Bật mí: sau khi tìm ra thuốc giải, nó và hắn phải vượt qua một tai nạn nữa để chứng minh tình cảm và cuối chuyện sẽ có couple mới nha!

Yêu các độc giả

Love reader

À 2 truyện còn lại đã drop để au có thời gian mà viết truyện này nha! Ahihi!

47. Chương 51: Vợ Lam Ơi ~ Anh Đến Có Đúng Lúc Không

Mọi người về rồi sao? ĐẶNG TUYẾT HÀ? - Nhắc đến cái tên Đặng Tuyết Hà đã khiến hắn nổi cáu. Bây giờ còn chạm mặt nữa chứ

- Cô ta đang bị thương mà ~ Cô ấy sẽ không hại chúng ta đâu - nó năn nỉ hắn

- nhưng... chúng ta đâu có lều nữA! Nếu như để cho cô ta nằm trong lều thì làm sao đủ. Lều chỉ làm được hai người thôi - hắn việN cớ lý do

- Băng, lúc nãy cậu hứa với tớ rồi vậy nên... - Tuệ Lam ấp úng

- Nhưng... - chưa kịp để cho nó nói thì Tuệ Lam đã nói

- dù gì hai câu cùng là vợ chồng mà ~ lẽ nào tớ phảI vô ngủ với Ken?!? Never. - Tuệ Lam nói lý lẽ với nó

- Haiz ~ chịu thua cậu rồi đó!

Cứ thế cho đến sáng hôm sau khi mặt trời vừa hé rạng đông. Tuyết Hà chớp chớp mắt, cô nhìn xuống vết thương của mình thì thấy vết thương đã đc băng bó.

Trên băng còn có hình dấu cộng.

Cô xếp gối, chăn lại ngăn nắp rồi đi ra ngoài thì thấy nó đang ngồi bên đống lửa đã tắt, cô hốt hoảng chạy. Cô chạy thật nhanh nhưng bỗng vết thương của cô đau nhói khiến cô đi chập chưỡng. Nó vội vã chạy lại đỡ Hà và hỏi

- Cô không sao chứ? Vết thương của cô chưa hoàn toàn hồi phục,  cô đừng hoạt động mạnh quá,  không tốt cho sức khỏe.  - Thấy nó quan tâm mình, Hà bất ngờ.

- Tôi không sao, Tại sao cô lại cứu sống tôi? - Hà có ánh mắt nghi hoặc

- Cũng nhờ Tuệ Lam đấy! Không có cô ấy thì cô cũng không sống nổi đến hôm nay đâu. - Nó cười lạnh

Bỗng nó nghe tiếng chạy ở đâu đây, không phải một mà rất nhiều con. Nó dắt tay Hà chạy về lều thì thấy 15 con sói đang bao vây hắn và Lam. Con sói đầu đàn cùng các con sói khác ép cả bọn lại một chỗ

- Cô biết võ không? - Nó nói với Tuyết Hà

- Tôi cũng biết nhưng không được giỏi. - Tuyết Hà nói

- cô học bao nhiêu năm rồi? - Ice nói

- Mới có 5 năm,chắc có học lâu hơn tôi nhỉ? - Tuyết Hà nói

- 5 năm mà đòi kêu không giỏi à?!? - nó ngã ngửa vì câu trả lời của Hà

Bầy sói ngăn cản cuộc nói chuyện của nó và Hà. Cả bầy sói lao vào tấn công cả bọn. Tuệ Lam ném cho nó một cây súng lục và một

một con dao có khắc chữ BlueRose. Trên tay hắn cầm một khẩu súng tiểu liên. Hà thì cầm một khẩu súng lục mạ bạc. Lam thì cầm một khẩu súng trường

trận đấu cứ tiếp diễn mãi cho đến 45 phút sau, cả hai bên đều mệt lữ. Bỗng hàng loạt các con sói đều thiết đi

- Lam Nhi ~ Đi chơi mà không cho anh theo nha ~ - Một chàng trai cao to, chừng 19 tuổi nũng nịu Lam

- Băng mời chắc em thôi chứ có mời anh đâu. - Lam phòng mà dễ thương

- Băng!!!! Sao em ko cho anh đi với vợ ? - lúc đầu chàng trai hét to khiến Băng giật mình, rồi nói với giọng mít ướt.

- Em xin lỗI! Hihi - Nó cười gượng

..... GTNV Mới.....

Đào Minh Long ( 19t): Lạnh đạm, ít nói nhưng khi có Lam thì BÁNH BÈO, MÍT ƯỚT. Anh í bị bệnh cuồng vợ. Cùng với Lam quản lý chi nhánh của bang phía Bắc. IQ: 250/300. Thông minh, tài giỏi rất được trọng dụng. Hay sử dụng thuốc độc trong chiến đấu. Có mái tóc đen láy cùng đôi mắt đen chuẩn người Việt Nam

- Cậu là? - Long thắc mắc

- Tôi là Vương Gia Huy, anh có thể gọi tôi là Ken. Tôi bằng tuổi Băng. - Hắn lạnh lùng nói

- Thì ra là hôn phu của Băng. Vậy cậu ít tuổi hơn tôi. Tôi tên Đào Minh Long, 19 tuổi. - Long nở nụ cười chào mừng, tay thì giơ ra. Thấy thế hắn cũng bắt tay Long

- Mấy đứa đến đây làm gì vậy? - Long ngây ngô hỏi

- Biết rồi còn hỏi. Vô thu dọn đồ đi. Ken, Hà, Ice chúng ta đi. - Mặt Lam lạnh lùng không chút quan tâm đến phản ứng của Long

- Híc, híc. Vợ ơi ~ - Long năn nỉ

- Vào dọn hay về nhà phạt? Chọn đi. - Lam trừng mắt khiến Long sởn gia gốc. Cậu lủi thủi đi dọn đồ

- Mà sao cô lại ở đây? - Lam nói với Hà

- Bạn tôi phản bội tôi. Vì chúng tôi đến Canada chơi thì gặp bầy sói vì ham sống sợ chết trong lúc tôi chiến đâu với đàn sói thì mấy người đó bỏ mặc tôi! Hừ, hậu quả ắt phải nhận lấy - Hà cười khẩy

Cả bọn không nói gì. Như vậy cứ tiếp tục đi. Cứ vậy đến lúc cả bọn đã đến được thác nước.

- Để tôi lên xem tình hình trước - Hà nói rồi dùng khinh công nhảy vào trong thác

- Ê! Tui cũng biết khinh công nha - Nó và Lam dỗi vì không cho đi theo thế nên dùng khinh công đi theo lun

* Lưu Ý *

Hai ngày trước, ba người: Lam, nó, LyLy đã nói chuyện với nhau. Lyly hối lỗi vì trước đây đã làm chuyện không tốt với nó. Lam biết hết mọi chuyện của nó và lyly. Lyly thật thà hối lỗi nên nó và Lam tha lỗi cho Lyly

(mọi người nickname của Hà chứ? Nickname của Hà là Lyly)

48. Chương 52: Thử Thách - Hai Con Đường

* Ở Trong Hang *

Xung quang chỉ toàn rêu và đá. Bỗng nó thấy một tảng đá có khắc chữ cổ. Vì cả bọn không biết chữ cổ nên chụp ảnh lại về tra cứu tư liệu.

Đi đến cuối đường thì cả bọn thấy 2 ngã rẽ, cả bọn băn khoăn không biết chọn đường nào

- Hay chúng ta sẽ chia đội nha! - Lam nói rồi chia cả đám thành 2 nhóm: Team Girl Bá Đạo và Team Boy Lầy Lội ( tên hơi tru nhỉ <3). Tụi nó đi đường bên trái còn tụi hắn đi đường bên phải

Nói rồi cả bọn đi, iu tiên mí chụy nhà ta trước nha. Tụi nó đang đi bỗng Lam la lên khiến cả bọn giật mình.

- Quên đem đồ ăn với vũ khí cho mấy Team Boy kia rồi!?!

- What?!?! Bà mọi hồi có trí nhớ siêu lắm mà sao dạo này hay quên vậy? - Nó hét lên

- Ờ thì để cho tụi kia tự lực tự cường đi, kệ á đi thui - Lam nói rồi dắt tụi nó chạy đi luôn

- "Sao từ khi Long xuất hiện Lam có vẻ lạ lạ nhỉ? Chắc không có chuyện gì đâu." - Nó gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bêm rồi tiếp tục đi

Đi đã khá xa cửa hang bỗng Hà nghe đâu đây có tiếng nước.

- Mình nghe thấy có tiếng nước, mọi người nghe thấy không?

- Mình cũng nghe thấy - Nó và Lam đồng thanh thế rồi cả ba lần theo tiếng nước chảy róc rách.

Trước mặt cả ba là một dòng sông khá rộng, rất khó để thấy bờ bên kia.

- Mọi người chúng ta sẽ dùng thuyền phao, phòng khi nước chảy xiết và mạnh, cho mình hỏi ở đây ai biết bơi. Mình biết bơi - Lam nói rồi lục trong balo một cái thuyền phao.

- Mình biết - Nó nói

- Mình chỉ biết sơ sơ thui nhưng cũng bơi được. - Hà gãi gãi đầu

- Ừm, các bạn lên thuyền đi - Lam bơm đầy hơi cho thuyền rồi cả ba lên thuyền

- Không có chèo nên chúng ta sẽ trôi theo dòng nước. Nếu tình huống khẩn cấp thì mọi người chịu khó chèo bằng tay nha.

- Ừm - Hà nói còn nó chỉ gật đầu

Dòng nước chảy đang êm ả bỗng dòng nước cứ mạnh dần, mạnh dần. Nó nhận ra thuyền của chúng nó sắp bị rơi xuống - đây là một thác nước chứ không phải là một con sông

- Mọi người đây không phải sông mà là suối. - Nó hét lên nhưng vừa hét thì cả bọn đã rơi xuống

Cả ba rơi xuống một bụi cỏ lau

- Khụ! Khụ! - Nó ho sặc sụa

- Không sao chứ? - Lam nói với giọng lo lắng

- Không sao! Nhưng Hà đâu? - Nó nói giọng bất an

- Mình ở đâu. - Hà từ lùm cỏ bước ra. Đầu tóc, quần áo cô ướt nhẹp vì bị dính đất nên hơi bẩn

Bây giờ cả bọn mới để ý xung quanh. Khung cảnh thật đẹp, những con chim, con bướm bay trên bầu trời xanh thắm, cây cối um tùm, bát ngát. Không khí ở đây thật trong trẻo.

- Đẹp wa ~ - Hà thốt lên, Lam và nó gật đầu đồng ý

Bỗng 3 người nghe thấy tiếng thét to vang động cả khu rừng ( vang xa, lay động).

- Sao không ra vậy nek!!!!

Ba người vội chạy đến nơi phát ra tiếng hét thì thấy một cô gái rất dễ thương có mái tóc màu xanh, khuôn mặt khá giống Lam.

- Lam nhi, sao em đến đây. Còn dẫn theo mấy người này? - Cô gái nói khiến cả hai người ngạc nhiên nhìn Lam

- Hihi, đây là chị mình Tuệ Nguyệt. Chị ấy 20 tuổi. Chị hay ở trong này tự chế thuộc độc và thuốc giải. Mà chị đang chế thuốc độc hay thuốc giải vậy? - Lam nói rồi chạy lại Tuệ Nguyệt

- Thuốc độc, mà chế mãi không ra. - Nguyệt buồn bã

- Thuốc 3 tháng trước đúng không? - Lam vỗ vai chị hai của mình

- Ừm ~ Chán wa ~ Chắc bỏ nghề mất. - Nguyệt than trời kêu đất

- Em biết cách chế rồi chị phải dùng hoa Bạch Liên ( Ad chế đó) trong lúc giã các thảo mộc - Lam đưa ra từ trong balo một bông hoa Bạch Liên

- Em gái chị có khác. - Nguyệt véo má Lam rồi cười

- À mà chị ơi, chị còn thuốc giải độc Finixy Naiy không? - Lam giật giật áo chị mình

- Có, chị còn cả đống. - Nguyệt cười rồi lấy ra một lọ thuốc

- Mà em lấy làm gì? - Nguyệt ngạc nhiên

- Em cho mấy bạn ấy. Có một người bạn của tụi em bị mắc độc Finixy Naiy. - Lam nói

- Nhưng phati có gì trao đổi với chị chứ. - Nguyệt khoanh tay lại

- Một chuyến đến Mỹ, chịu hok? Lam cười

- ok! - Thế rồi Nguyệt đưa cho tụi nó lọ thuốc.

Bỗng bốn người nghe thấy tiếng động lạ. Cả bọn chạy lại thì thấy hắn và Long.

- Mọi người không sao chứ? - Nó chạy lại đỡ

- Không sao. - Hắn và Long đồng thanh

- Em lấy được thuốc rồi, mà bây giờ đi ra chỗ này trời. - Nó nói

- Đừng lo, chị biết đường tắt đến chỗ cũ - là thác nước đó - Nguyệt nói

Trên đường đi Hà thắc mắc hỏi:

- Cậu là em gái chị ấy à? Sao lại gọi là bác sĩ Nguyệt Lam nhỉ?

- À, là vì tớ và chị tớ cùng chế thuốc nhưng do tớ không có thời gian nên toàn là chị tớ đi ra mắt thuốc thôi. Mà chị tớ nói cũng có công của tớ nên đặt nghệ danh là Nguyệt Lam lun. - Lam cười hì hì

- ừm, Lam ơi tớ hỏi nhỏ nek! - Nó nói thì thầm vào tao Lam

- Chuyện gì? - Lam thắc mắc

- Cậu và Long có xích mích à? Tớ có mời Long đi cùng mà sao cậu lại nói là Long bị bệnh? - Nó tỏ vẻ nghi hoặc

- Chuyện này nói sau đi, bây giờ không tiện. - Lam nói

- Được

49. Chương 53: Rơi Xuống Vách Núi

- Vì đường cũ khá dài, chúng ta đã đi được 3 ngày rồi nên phải mau lên không Thy sẽ có vấn đề như ói ra máu. Sợ em ấy không kháng cự được nên chúng ta sẽ đi đường tắt, khá nguy hiểm mọi người cẩn thận. - Nguyệt nói rồi dẫn tụi nó đi

Cả nhóm không nói gì chỉ im lặng đi theo. Đi qua vách núi bỗng trời mưa to, cả bọn vội vã chạy vì không cẩn thẩn nó bị rơi xuống vách núi.  Hắn không kịp làm gì chỉ kêu to

- Băng!!!

Cả bọn hốt hoảng, tay chân bủn rủn nên không ai làm được gì. Hắn nhảy xuống theo nó luôn.

- Lam! Mau liêm lạc cho nhữnh người bạn của Băng và Ken ở bên Việt Nam. Mau lên! - Nguyệt nói với giọng bồn chồn lo lắng

- dạ... vâng - Lam hốt hoảng gọi cho mấy người bên Việt

***Trong lúc đó bên Việt Nam***

Cả bọm cứ đi đi lại lại xunh quanh phòng khách. Ai nấy đều lo lắng vì đã 3 ngày rồi mà nó vẫn chưa về. Nó luôn là người nhanh, gọn, lẹ nên sẽ đi sớm về sớm. Bỗng "reng! Reng!" Tiếng chuông điện thoại của nhỏ vang lên.

- Lam. Có chuyện gì? - Nhỏ nói vì không biết Lam đi với nó

Lam kể hết sự tình khiến nhỏ hốt hoảng. Sau khi nghe điện thoại nhỏ kể lại hết cho mọi người rồi cậu gọi một trực thăng. Cả bọn leo lên rồi đi đến Canada.

______ Em là dải phân cách xinh xinh_____

Cả bọn ngước lên trời thì thấy trực thăng của cậu. Trực thăng từ từ tiếp đất. Mọi người đi xuống thì bất ngờ có sự hiện diện của Hà và một cô gái lạ. Anh mất kiểm soát lại bóp cổ Hà và nói.

- Chính cô hại Băng và Huy đúng không - Mắt anh đỏ rực lên, người tỏa ra sát khí

- Tôi không... không có làm - Hà ú ớ nói

- Không phải Hà đâu. - Lam buồn bã

"Hừ!" Anh chỉ hừ một tiếng rồi thả Hà xuống. Hà ho sặc sụa.

- Bây giờ chúng ta dùng trực thăng để xuống dưới. - Cô nói rồi cả bọn leo lên trực thăng

Sau khi chọn được chỗ lý tưởng để đậu thì tụi nó bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cô và anh hướng Nam, nhỏ và cậu hướng Bắc, Long, Win và Lam hướng Đông, Nguyệt, Tuyết và Lyly hướng Tây. Đang tìm bỗng Long kêu cả bọn lại và nói

- Hình như ở đâu ở một ngôi làng - Long chỉ chỉ

- Ừm đúng rồi, trời cũng đã tối chúng ta mau đi thôi - Tuyết nói

Bỗng Nguyệt cảm thấy có ai chạm vai mình, mặt cô đen thui từ từ ngoảnh lại thì thấy một cô bé chừng 10 tuổi khá đáng yêu, cô bé nói

- Anh, chị làm gì ở đây vậy?

- Anh chị ở nơi khác đến đang bị lạc em có thể cho anh chị tá túc một đêm đc ko? - Nguyệt cười

- Dạ, được ạ. - Cô bé dắt tay Nguyệt

- cảm ơn em

Khi màn đêm vừa buông xuống tất cả mọi người đã đi ngủ thì Tuyết vẫn còn thức, cô đi ra ngoài trên tay cầm chiếc vòng mà nó đã đưa, lòng cô đâu như cắt. Nó đã giúp cô nhiều lần, giúp cô không sợ sự sọ hãi, giúp cô học võ, giúp cô bình tĩnh trong mọi tình huống,... nhưng bây giờ nó biến mất.... cô luôn coi nó là một người chị của mình bây giờ nó biến mất không nói trước. Tuyết nghẹ ngào từng giọt nước mắt lăn dài trên mi. Cô nức nở

- Chị Băng  chị hứa sẽ trả thù giúp em mà! Híc! Híc

Win bước ra từ sau lưng Tuyết khẽ đưa tay lau nước mắt và nói

- Không sao chứ. - Win ngồi xuống

- Không sao - Tuyết cười như khóc. Cô dựa vào vai Win rồi ngủ thiết đi.

- Tôi biết em không mạnh mẽ mà. Tôi biết em cần một bờ vai. Tôi nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc - Win cười mỉm

*** Sáng hôm sau ***

Cả bọn bắt đầu công cuộc tìm kiếm nó và hắn. Cậu đang tìm thì thấy tiếng động sau bụi cây, cậu chạy lại thì thấy hắn. Vội dìu hắn vào nhà rồi kêu mọi người lại

- Cậu ấy không sao đâu chỉ bị ngất thôi. Chút nữa sẽ tỉnh lại ngay mà  - Nguyệt nói

Cô bé ngày hôm qua chạy lại nói.

- Anh chị ơi, hôm nay có người mới gia nhập tộc nên sẽ phát lương thực nên mọi người lại xem đi.

- Chút nữa anh chị đi liền - Lam vừa nói thì hắn thức dậy

- Cậu không sao chứ? - Cô nói

- Không sao, mọi người dẫn tôi đi đi có thể chúng ta gặp được Băng đây - Hắn thều thào nói

Mọi người do dự nhưng với tính cách của hắn thì mọi người không cho đi hắn cũng đi

50. Chương 54: Mất Trí Nhớ ?!?

Người của bộ tộc ( lưu ý mình chuyển làng thành bộ tộc nha) xì xào khi thấy thành viên mới của bộ tộc bước ra. Đó là một cô gái, cô ấy xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ truyện thần thoại, mái tóc bạch kim, đôi môi màu cherry, người cao, thân hình cân đối.

- Woa! Cô ta đẹp thật. - n1 trầm trồ ( n = người)

- Đúng vậy! Đúng vậy! - n2 tán thành

Vân vân và mây mây....

Bọn nó cố gắng chen vào, cả bọn bất ngờ nhận ra người con gái xinh đẹp đó chính Băng, không thể nào sai được.

- Băng! Băng! - Hắn hốt hoảng chạy lại ôm cô gái

- Anh làm gì vậy? Tôi tên là Mộc Liên Hoa không phải là Băng. - Cô gái tên Hoa vội vàng đẩy hắn ra

- Nhưng... cô rất giống người tôi cần tìm. Nếu không phải cô thì tôi xin lỗi. - Hắn buồn bã. Đầu óc hắn bây giờ chỉ nghĩ về Băng. Một giọt rồi hai giọt, ba giọt lắn trên má hắn.

- Anh có sao không? Tôi xin lỗi. - Liên Hoa lo lắng

- Không sa... - Hắn ngất đi, cả bọn vội vàng đỡ hắn dậy

- Huy! Cậu có sao không? Đã nói không được ra ngoài. - Cậu tức giận rồi cõng hắn về.

Liên Hoa cảm thấy tim cô có chút đau nhói

- " Hình như mình gặp cậu ta khi nào rồi thì phải "

.... Buổi chiều....

Hắn chớp chớp mi rồi mở mắt hẳn thì thấy cả bọn nhìn hắn với đôi mắt lo âu

- Không sao chứ? - Anh nói

- Không sao. Mọi người ra ngoài đi. - Hắn lạnh lùng nói nhưng sâu trong đôi mắt chứa đầy sự iu phiền, lo âu. Ai cũng hiểu tâm trạng hắn nên đi luôn.

" Cốc! Cốc! "

- Tôi có thể vào trong được không?

- Cô là? - Hắn ngạc nhiên vì lúc nãy đã bảo mọi người ra ngoài với lại mọi người cũng hiểu tính hắn

- Mộc Liên Hoa

- Mời cô vào - Hắn lạnh lùng nói

Liên Hoa bước vào trên tay cô cầm một đĩa bánh bánh gói.

- Tôi xin lỗi vì chuyện hồi sáng nha. Mà anh không sao chứ - Hoa đặt đĩa bánh lên bàn rồi lấy ghế đặt trước giường hắn rồi ngồi

- Không sao, dù sao cũng không phải lỗi của cô. - Hắn nói âm giọng lãnh hàn

- À mà... người anh tìm là ai vậy? Biết đâu tôi có thể giúp anh. - Hoa cười

- Cô mới đến đây làm sao mà biết được. - Hắn cười khểnh

- Tôi có thể nhờ hoàng tử của bộ tộc này mà. - Cô cười

- Sao cô lại có thể quen được cậu ta - Hắn có chút tò mò

- À, do tại vì tôi được cậu ấy cứu. Cậu ấy tốt với tôi lắm - Cô nói

- Ừ, mà cô sao lại xuống được tận dưới này? - Hắn có chút nghi hoặc

- Tôi chỉ nhớ hình như là tôi bị rơi thì phải. Nhưng không nhớ ở đâu. - Cô vừa suy nghĩ vừa nói, cố gắng nhớ ra khiến cô ôm đầu

- Đầu cô sao vậy? - Hắn lo lắng

- Tôi chỉ hơi đau thôi, anh ăn bánh đi tôi đi đây. - Cô vội chạy đi, hơi thở cô hổn hển.

Hắn thấy cái gì rơi từ túi của cô, nhặt lên thì hắn thấy một chiếc dây chuyền bằng bạc bên trong có khắc chữ J yêu J ( chữ yêu ký hiệu là trái tim vì ad đang viết bằng đt, máy tính có vấn đề)

- vòng này là mình tặng cho Jun mà... lẽ nào.

51. Chương 55: Cuộc Gặp Mặt Bí Mật

*** Sáng Sớm ***

- Liên Hoa, Em dậy đi! - Một chàng trai tiến lại gần giường Mộc Hoa khẽ lay lay cô

- Cho em ngut chút nữa thôi - Mộc Hoa nũng nịu

- Muộn rồi, ngoan đi tối nay anh cho đi chơi. - Chàng trai cười

- Em dậy liền. - Mộc Hoa phi đi luôn

*** Nhân Vật Phụ ***

Huỳnh Khải Thiên ( 20t): Khá đẹp nhưng không bằng tụi hắn.

IQ: 200/300. Thái tử của bộ tộc. Rất thích Mộc Hoa, chỉ muốn Mộc Hoa ở bên cạnh mình. Có thể giết bất ký ai để Mộc Hoa là của mình.

*****************

- "  Em mãi mãi là của tôi  " - Thiên nhếch mép

Trong lúc đó cô gái nào đó vẫn ngu ngơ, trong sáng không biết chuyện gì hết. Sau khi VSCN  Hoa chạy vào và nói

- Cho em đi kiếm củi nha

- Nguy hiểm lắm với lại chúng ta còn củi mà - Thiên lo lắng cho Hoa

- Em muốn đi cơ - Nó nằm lăn lộn

- Thôi được ~ Nhưng anh sẽ đi với em. - Khải Thiên nói

- " Đi được là may rồi, anh ấy đi theo cũng không sao đâu nhỉ" - Nó nghĩ

*** Ở Chỗ Hắn ***

- Tôi đi kiếm củi, không cần lo - Hắn nói với âm giọng lạnh lùng rồi đi luôn khiến mọi người không nói được gì

Hắn đang nhặt củi thì gặp Mộc Hoa và Khải Thiên. Thấy hắn nó nói to rồi chạy lại:

- Ê, Anh cũng đi nhặt củi à? Mà anh tên gì để tôi gọi cho tiện. - Nó tò mò

- Gia Huy, Vương Gia Huy. - Hắn lạnh lùng nói

- Tên anh tôi thấy quen lắm. - Nó gãi gãi đầu

-... - Hắn nói gì vẫn trưng cái mặt đẹp zai, lạnh lùng nhìn nó.

- Hoa, Em đi đâu vậy - Thấy Hoa chạy đi Khải Thiên nhanh chóng đuổi theo

- A! Anh Thiên, đây là bạn em

Vương Gia Huy. Còn đây là bạn tôi Huỳnh Khải Thiên. - Nó giới thiệu cho hai người

Hắn không nói gì còn Thiên thì chỉ "Ừm" nhưng trong lòng đang rất tức giận

- Bệnh của anh đỡ chưa?- Nó hỏi

- Đỡ rồi. Tôi phải đi rồi - Nói rồi hắn đi nhưng khi đi qua nó hắn nói thầm "Tối nay gặp ở cây Bạch Tuệ, cô không đến tôi không về. "

*** Tối Hôm Đó ***

- " Làm sao đây, Huy nói mình mà không đến là cậu ấy không về nhưng mình cũng đã hứa đi với Thiên rồi " - Cô chần chừ

Chưa kịp nghĩ làm sao mà gặp được hắn thì Thiên đã vào và nói

- Đến giờ rồi chúng ta đi thôi.

- Nhưng... - Chưa để cho Hoa dứt lời Thiên đã dắt nó đi luôn.

Thiên dẫn nó đến một bãi cỏ đầy đom đóm, nhưng nó vẫn không thể quên lời của hắn. Nó thấy một sợi dây gì liên kết giữa nó và hắn, nó và hắn không thể cách xa được nhưng nó vẫn không hiểu. Nó luôn cảm thấy Khải Thiên là một người không bình thường, Thiên có chút xảo trá và quỷ quyệt  nhưng lại nghĩ đến lúc Thiên cứu nó nên nó ghạt sang một bên.

- Ở đâu đẹp quá. - Nó cười tươi

- Anh biết em thích mà - Thiên nói

- Em không bắt được con đom đóm nào, anh bắt dùm em đi. - Nó chạy theo mãi mà chả bắt được con đom đóm nào mà trong lúc đó một lúc Thiên đã bắt được một con rùi.

- Cho em nek. - Thiên giơ bàn tay ra

- Em cảm ơn anh. - Nó lấy con đom đóm từ tay Thiên rồi cười thích thú.

Mải chơi đùa bây giờ cũng đã 9h45 rồi, Thiên đưa nó về rồi cậu cũng ngủ luôn. Nhưng sau khi Thiên ngủ nó rón rén đi đến cây Bạch Tuệ  thì thấy hắn dựa vào cây mắt nhắm lịm. Nó lấy chiếc áo khoác của nó đắp cho hắn rồi cũng dựa vào cây

- Xin lỗi đã đến muộn, bắt cậu chờ lâu. Tôi luôn cảm thấy cậu có gì quen thuộc. Mỗi khi cố nhớ tôi lại đau đầu. Nếu có gì nợ cậu kiếp sau tôi hứa sẽ trả.

- Khoan chiếc vòng cổ của mình đầu rồi - Nó chợt nhớ ra chiếc vòng cổ mấy bữa trước mới mất.

Vì hắn rất nhạy cảm nên nghe thấy tiếng nói của nó thì hắn tỉnh dậy luôn.

- Có chuyện gì vậy? - Hắn hỏi

- À, không có gì đâu mà tôi xin lỗi vì đã đánh thức cậu. - Nó nói

- Không sao - Hắn lạnh lùng nói

- Tôi cũng xin lỗi vì đã đến muộn - Nó hối lỗi

- Không sao - Hắn vẫn trưng khuôn mặt lạnh tanh và nói

- Mà anh sao lại ngủ ở đây?  - Nó thắc mắc

- Chờ cô - Nói đến thì nó ngại vì làm hắn chờ

- Mà anh bảo tôi đến đây làm gì? - Nó nói

- Nói ra chắc cô cũng không nhớ. Thực ra cô là người yêu cũng là vị hôn phu của tôi, tôi và cô cùng mấy người bạn đến đây để tìm bác sĩ chữa trị cho em gái cô. Vì không cẩn thận nên cô rơi xuống vách núi rồi cô mất trí nhớ . Tôi tuyên bố tôi sẽ chinh phục cô như ngày đầu. - Hắn nói rồi đưa áo khoác cho nó rồi đi về

- Anh.... - Tim nó loạn nhịp, bất giác đỏ mặt rồi nó chạy về luôn.

Ở một nơi nào đó

- "Hừ, muốn cướp người ta yêu xem ngươi có đấu nổi ta không"

52. Chương 56: Bắt Đầu Cuộc Chiến Dành Mĩ Nữ

** Sáng Hôm Sau ***

- Sao chuyện khi tối Huy kể cho mình có chút quen thuộc nhỉ? - Trong lòng nó băn khoăn

" Cộp! Cộp! " Tiếng bước chân vang lên.

- Ai đó? - Nó hỏi

Cánh cửa bật mở đằng sau cánh cửa là một cô gái có mái tóc tím, đôi mắt cùng màu, đôi mắt ánh lên sự vui mừng khôn xiết - đó chính là Mia

- Chị Băng! - Mia chạy lại ôm chặt lấy Mộc Liên Hoa

- Cô là? - Mộc Hoa ngạc nhiên khi thấy có người lạ chạy lại ôm mình

- Chắc chị không nhớ rồi, em là Hoàng Huỳnh Tuyết. Em là em họ của chị! Trước đó chị đã từng cưu mang em - Mia nói như khóc, nước mắt cô từ từ rơi xuống

- Thôi cô đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi vì không nhớ ra nhưng làm sao cô vào được đây. Ở đây canh giữ rất nghiêm ngặt - Nó lúng túng nói

- Vì em đã xin vào làm nữ tỳ ở đây. Em ít tuổi hơn chị, chị gọi em là em đi! - Tuyết nói

- Thôi.. thôi được. - Nó nói

- Chị ăn sáng chưa? Để em làm cho. - Tuyết thắc mắc

- Ờ thì chưa - Nó vẫn lúng túng

- Đợi xíu nha - Mia cười rồi đi ra khỏi phòng

15 phút sau, Tuyết trở lại với bát cháo nóng được đặt trên một cái khay. Nhìn qua không có gì đặc biệt, cháo đơn sơ. Cháo được nấu với cách thông dụng trên tô còn có một nhánh rau.

- Chị ăn mau đi, coi chừng cháo nguội là không ngon đâu! - Mia thúc dục nó

Nó không nói gì chỉ lấy thì ăn. Thực sự mùi vị rất quen thuộc, hình như nó đã ăn nhiều lần rồi.

Đang ăn thì Mia hỏi

- Ngon không chị?

Nó chỉ lằng lặng gật đầu, thấy vậy Mia nói

- Chị dạy cho em đó, lúc em bị bệnh chính chị đã nấu cháo cho em, chăm sóc em

- Thật sao? - Nó thắc mắc

Bỗng có tiếng gõ cửa ngăn cản cuộc nói chuyện giữa nó và Mia

- Mộc Hoa! Em dậy chưa? - Không ai khác chính là Huỳnh Khải Thiên

- Dạ rồi ạ. - Nó cười

- Đây là người hầu mới của em. Cô ta tên là Hoàng Huỳnh Bảo Tuyết. - Khải Thiên chỉ về phía Mia

- Em biết rồi. - Nó nói

- " Hừ! Anh nghĩ anh là ai mà được chị Băng thích? Anh mãi mãi chỉ là con tép nằm trên mép anh Huy thui. Chị Băng mãi mãi của anh Huy. Tôi sẽ không để anh làm gì chị Băng đâu. Anh nên nhớ tôi là một sát thủ, tôi có thể giết anh BẤT CỨ LÚC NÀO " - Mia bên ngoài thì không nói gì nhưng trong lòng thì.... chị í nguy hiểm nhắm

Đang nhập tâm suy nghĩ bỗng Khải Thiên lên tiếng làm cô dật mình.

- Tuyết! Cô nghĩ gì mà nhập tâm vậy?

- Không.. không có gì

Nói rồi Thiên quay lại nói với nó

- Tối nay anh dẫn em đi chơi nha - Thiên cười

- Ở đâu vậy anh? - Nó ngây thơ hỏi

- Ở chỗ cũ. - Thiên nháy mắt rồi đi ra làm Mia suýt nữa nôn rồi

*** Trưa Hôm Đó ***

Nhân lúc mọi người đã ngủ trưa Mia lén lút đi đến nhà hắn

- Chuyện gì, Mia? - Hắn ngạc nhiên

- Em đã được làm người hầu cho chị Băng rùi, em sẽ cố giúp anh. Tối nay cái tên Thái Tử Tào Lao kia sẽ đưa chị Băng đi đâu á em không biết nhưng nghe hắn ta nói là đến chỗ cũ gì gì á. - Mia nói

- Được, tối nay anh đi với em - Hắn lạnh lùng nói

- Em sẽ không để hắn làm gì chị Băng đâu. - Mắt Mia nảy lửa

- " Băng ơi, em gái em lố quá rồi" - Hắn suy nghĩ rồi lắc đầu

_____ Em kà dải phân cách kute nhất vũ trụ, ahjhj _____

- Băng ơi đến giờ rồi. - Khải Thiên nói

- Tuyết, cô đừng đi theo. - Khải Thiên lườm Tuyết

- Vâng! " Hừ, nghĩ gì. Chị đây sẽ đưa anh Huy đi theo. Ahihi, đồ ngốk! " - Mia cười nham hiểm

- Họ đi rồi chúng ta đi thôi - Mia nói rồi đi với hắn lần theo Hoa và Thiên

* Tg: móe! Anh là ma hay sao vậy? Xuất hiện như ma.

Huy: nói ai là ma? Cho nói lại đó * lau lau súng *

Tg: Dạ, em nói em ạ * chạy té khói *

____ Tại "©hỗ ©ũ " ____

- Đẹp quá! Đây là lần thứ 2 em đến đây nhưng em thấy nó vẫn rất đẹp. - Nó cười tươi

- Hay là có anh, nên em cảm thấy vẫn đẹp - Thiên ghé sát tai nó rồi nói

- À... - Nó đỏ mặt vì đây là lần đầu Thiên gần nó như thế

- Em quay lại đây, nhắm mắt lại đi anh có bất ngờ cho em - Nghe lời Thiên nó nhắm mắt lại

Trong lúc đó

- Hắn định hôn chị Băng kìa để em ra xử lý, anh hãy.... - Tuyết bày kế hoạch cho hắn

- Được - Hắn nhếch mép

- A!!!!! Có người bị ngất rồi. - Tuyết hét lên làm nó hết hồn vội chạy lại chỗ có tiếng hét

- Huy! Huy! Anh có sao không? Sao em lại ở đây? - Nó ngạc nhiên vì sự có mặt của Tuyết

- Em đi hít thở không khí bên ngoài vì ở trong phòng ngột ngạt lắm.. - Tuyết nói dối mà không một tia lo lắng

- Thiên! Anh giúp em đỡ Huy về đi - Nghe nó nói nên Thiên mới dìu Huy nhưng trong thâm tâm Thiên rất ghét Huy.

Sau khi dìu Huy về chỗ ở của Huy thì nó thấy Moon, Sea, Sunny, Josh, Windy, Win, Nam, Kiên, Lam, Nguyệt đang ngồi nói chuyện. Thấy hắn ngất thì cả bọn lo lắng chạy lại hỏi

- Có chuyện gì vậy. - Windy hỏi

- Cậu ấy bị ngất - Thấy Tuyết nháy mắt thì cả bọn hiểu ra

- Mộc Hoa em về đi để anh dìu vào cho. Trời cũng tối rồi em về kẻo mộn - Nam nói rồi dìu hắn vào trong

Thế là nó, Thiên và Tuyết về luôn.

53. Chương 57: Kiss

Trên đường trở về nó rất lo lắng cho hắn. Nó thấy rất khó chịu khi ở gần bên Thiên nhưng ở gần bên hắn nó cảm thấy bình yên như một bờ vai để nó dựa vào. Đối với Mia nó cảm thấy cô và Mia có quan hệ rất thân thiết, còn hơn cả ruột thịt nhưng cô rất buồn vì không nhớ ra. Nó thấy Mia, Huy, Nghi, Nam, Moon, Josh, Sea, Sunny, Win, Lam và Long từng đồng với nó qua rất nhiều khó khăn. Cả bọn đã giúp nó có được ngày hôm nay. ( Vì nó mới quen Nguyệt nên không tính Nguyệt vào nha)
- Mai nhất định phải đến thăm Huy mới được - Nó lẩm bẩm

- Mộc Hoa, chuyện gì mà em lẩm bẩm vậy? - Thiên nhìn thấy nó trầm tư miệng thì lẩm bẩm nên hỏi

- Dạ, không có gì đâu ạ. Chúng ta mau về thôi. - Nó gượng cười

- À... ừm - Thấy vậy Thiên cũng gật đầu

* Sáng Hôm Sau *

- Chị Hoa! Chị dậy chưa. - Mia gõ cửa

- Ưm ~ em vào đi. - Nghe thấy tiếng gọi của Mia nó bật dậy

- Chị vào đánh răng rửa mặt đi, đây là cơm, canh, cá,... dành cho chị - Mia đọc một lèo khiến cho nó hoa mắt chóng mặt

- Gì mà nhiều vậy? Làm sao chị ăn hết, hay là em ăn với chị nạ - Nó nháy mắt

- Vậy thì em không khách sáo đâu, chị vệ sinh cá nhân lẹ không em ăn hết đấy - Mia cười tươi, khuôn mặt háu đói, đôi mắt long lanh khi nhìn thấy thức ăn ngon khiến ai cũng thở dài.... chị chắc ăn nhiều lắm

Nó vệ sinh cá nhân xong đi ra với chiếc váy ngắn, đôi giày đế thấp màu nâu, nó đội một cái nón có lông vũ

Thấy nó mang theo chiếc giỏ mây Mia thắc mắc

- Chị đem theo giỏ mây làm gì?

- Chị đi thăm anh Huy, hôm qua anh ấy bị ngất mà - Thấy Tuyết hỏi nó trả lời

- Sao chị quan tâm anh ấy thế - Mia thắc mắc nhưng trong lòng rất vui

- Chị không biết nữa! Chị chỉ thấy đây là việc nên làm thôi. Em giúp chị xếp thức ăn vào giỏ đi, chị đ cho anh Huy - Nó nói rồi xếp thức ăn vào giỏ. Thấy vậy Tuyết cũng giúp nó

Sau khi sắp xếp xong nó đi đến nhà Huy thì bắt gặp Thiên, thấy nó định định đi ra ngoài Thiên hỏi

- Em đi đâu vậy?

- Em đến thăm Huy, anh đi cùng không? - Thấy Thiên hỏi nó vội đáp lại

- Không!!! - Thiên bực bội nhưng nét mặt vẫn bình thường

- Thiên sao vậy? - Nó thấy lạ

- Thôi không có gì đây chúng ta đi thôi. - Mia dục nó đi

- à.. ừm - Thấy Mia nói vậy nó cũng đi luôn

*** Đến Nơi ***

- Chào mọi người, có ai ở nhà không ạ? - Nó bước vào nhà mà không thấy bóng dáng ai hết

- Chào chị xinh đẹp, hiện giờ các anh chị khác đi kiếm thức ăn, củi rồi. Chị muốn tìm ai ạ? - Cô bé nhỏ nhắn chạy từ trong nhà ra và nói

- Vậy anh Huy có ở nhà không? - Nó cười hiền từ

- Dạ, có ạ! Mà chị cười đẹp thật đấy! - Cô bé nói

- Cảm ơn em, chị vào thăm anh ấy chút nha - Nó nói

- Dạ, vâng! Chị Tuyết ơi, chị giúp em nấu canh đi ~ em không biết nấu - Cô bé giật giật ống áo Mia

- Chị vào trước đi, em giúp cô bé nấu ăn đã. - Mia nói rồi theo cô bé vào bếp

Thấy vậy nó gật đầu rồi đi vào phòng hắn thì thấy hắn đang ngủ. Nó đến bên cạnh giường hắn, công nhận lúc hắn ngủ đẹp thật. Hắn có làn da trắng, đôi môi mỏng, mềm, hàng mi cong vút, chân mày thẳng, ( tả hắn giống con gái nhể) tóc có vài cọng lưa thưa trên má. Đúng là mỹ nam mà >

- Sao tôi cứ có cảm giác quen thuộc đối với anh nhỉ? - Nó tự thẩm bẩm một mình

Không biết từ đâu nó đưa tay khẽ vuốt đôi môi mỏng, mềm rồi bất giác mỉm cười

- Đúng là mỹ nam, chắc có khối cô theo anh đây. Cậu ấy ngủ rồi không nên phiền, mình về thôi

Nó vừa đứng dậy thì hắn tỉnh ngay, hắn vội nắm cổ tay nó kéo lại phía mình. Vì sức khá mạnh nên hiện tại tư thế của 2 anh chị là: chị nằm trên, anh nằm dưới, 2 cánh môi mỏng chạm vào nhau

- "môi em thật là ngọt" - Hắn bất giác suy nghĩ rồi cười

Mặt nó thì đỏ rựng như trái cà chua vội đứng dậy chạy đi luôn.

- Không ngờ bang chủ bang phái nổi tiếng, một con người nổi tiếng máu lạnh mà giờ lại đỏ mặt- Hắn nhếch mép cười

.... Còn chỗ nó thì....

Nó chạy lại chỗ một lùm cây, bất giác sờ lên môi rồi đỏ mặt

- Chỉ... chỉ là vô tình thôi - Nó tự nói với chính mình

54. Chương 58: Anh Làm Gì Vậy ???

Chị Mộc Hoa, đi mau! Em sợ sẽ hai người đó sẽ có thương tích nặng đấy - Mia hốt hoảng nói

- Được, không biết hai người đó định làm gì nữa??!?! - Nó cũng lo lắng chạy theo

_____ Hôm Qua _____

Sau khi nó chạy ra ngoài thì Thiên đi vào. Anh ta nói giọng bực bội

- Anh là gì của Hoa?

- Cô ấy tên là Hoàng Gia Băng chứ không phải là Mộc Liên Hoa. Tôi là người yêu của cô ấy - Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng

- Hừ! Cô ấy là của tôi!! Anh không có quyền gì cả. Cô ấy không hợp với anh!!! - Thiên nói giọng quả quyết

- Ai chứng minh? Hừ, khi Băng nhớ lại thì anh cũng chỉ là người qua đường đối với cô ấy thôi - Hắn cười khểnh

- Anh!!! - Thiên nắm chặt tay định đánh Huy thì Sea xuất hiện. Thấy Thiên định đánh Huy thì Sea chạy lại đá Thiên khiến anh ta ngã khụy

- Anh là ai mà dám đánh bạn tôi? - Cậu đút tay vào ống quần, đôi mắt sắc bén nói với giọng bực tức

- Tôi là thái tử mà anh dám đáng sao? - Thiên bực tức

- Hahaha! - Hắn và cậu cười lớn

- Các người cười gì? Có gì đáng cười sao? - Thiên nhìn hắn và cậu hàm răng cắn chặt, đôi mắt đỏ ngầu chìm trong thù hận

- Rất đáng! Rất đáng - Hắn và cậu nhìn được nhưng vẫn trêu đùa Thiên

- Anh đi đi! Tôi có chuyện muốn nói với hắn - Thiên nói rồi chỉ vào Huy

Cậu do dự nhưng hắn lại nói

- Cứ đi đi! Tôi chắc chắn không sao. Có chuyện gì - Nói xong rồi hắn quay lại chỗ Thiên

- Tối hôm sau gặp tôi lúc 22.00 - Thiên nói rồi đi luôn

*** Tối hôm đó ***

- Chị Băng chắc thích bánh bao lắm. - Mia cười cười, trên tay cô cầm đĩa bánh bao mới hấp

Đi qua phòng của Thiên bỗng nó nghe giọng nói của người lạ Mia liền dừng lại nghe lén

" Mai ngươi dẫn một số người khác trốn ở lùm cây, nếu ta gặp nguy hiểm thì nhất định các ngươi phải giúp ta nếu không đừng trách ta "

" Vâng thái tử "

Ánh mắt cô hoài nghi. Trốn ở lùm cây? Gặp nguy hiểm? Nhảy ra trợ giúp?

" Chắc chắn hắn có âm mưu! Cho chị Băng ngủ xong nhất định phải về hỏi anh Huy mới được "

Mia không nghĩ ngợi nữa cô vội đi đến phòng nó

- Chị ơi, hôm nay ăn bánh bao nha

- A! Chị thích bánh bao. - Nó hào hứng cười

- Em biết mà. - Cô cũng cười với nó nhưng nó thấy trên khuôn mặt Mia có chút bồn chồn lo lắng

Sau khi ăn xong Mia nói

- Chị ngủ đi

- À... ừm - Nó giả vờ nhắm mắt

Sau khi an tâm là nó đã ngủ thì Mia lén lút đi ra ngoài. Nó nhanh chóng đuổi theo vì cũng đã từng làm sát thủ nên nó cũng có thể đuổi theo. Mia cảm nhận được ai đuổi theo nhưng cô lại gạt bỏ suy nghĩ đó. Mia chậm rãi đi vào phòng hắn, phòng hắn vẫn sáng đèn còn cô thì đứng ngoài của nghe lén

" Anh Huy! "

" Có chuyện gì Mia? "

" Có phải Thiên có hẹn anh không? "

" À... không "

Thấy trong mắt hắn có chút bối rối không thành thực thì Mia đã biết là hắn nói dối. Cô quyết định tối nay sẽ theo dõi Thiên

" Ừm, thôi em đi đây "

" Băng dạo này thế nào "

" Chị ấy vẫn khỏe, ăn uông bình thường "

" Vậy là anh yên tâm rồi. Em đi đi không có ai nghi ngờ đấy "

" Dạ vâng "

Mia đi ra vừa mới bước ra khỏi cửa ngôi nhà thì nó nắm chặt tay Mia rồi nói

- Thiên có phải đã hẹn Huy đúng không?

- Chị đã nghe hết?

Nó chỉ gật đầu

- Đúng vậy, em nghi ngờ là tối hôm sau! Chị có muốn đi không?

- Tất nhiên là có!

______ Trở về hiện tại ______

- Mà sao 2 người đó lại đánh nhau? - Nó thắc mắc, câu hỏi của nó cũng khiến Mia ngã ngửa ra

" Tại chị thì tại ai " - Mia lắc đầu suy nghĩ "

Đến nơi thì nó thấy hắn và Thiên đang đánh nhau. Trong ánh mắt Thiên có phần tự tin, đắc thắng hơn. Bỗng có một đám người xông ra bao vây hắn vì hắn vẫn đang bệnh nên có đòn tất công có hơi hụt hơi, không dứt khoát. Nhân lúc hắn không để ý Thiên cầm một cây kiếm rồi chém ngay sau lưng hắn. Hắn ngã khụy xuống, chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã nhuộm đỏ, nó lo lắng chạy thật nhanh lại chỗ hắn

- Anh.... anh có sao không - Nó nói giọng yếu ớt

- Anh... khụ....không sao. - Hắn thều thào

- Nhưng lưng của anh - Nó lo lắng vết thương sau lưng hắn

- Anh thực sự không sao. - Giọng nói hắn yếu dần

Thiên đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện giữa nó và hắn thì trong lòng đầy căm ghét

- Bắn chết hắn cho ta - Thiên đột ngột hét lên khiến đầy tớ của hắn có hơi giật mình

- ANH LÀM GÌ VẬY?!? - nó trong lòng quá tức giận, nó hét lên.

Sau khi nó nói thì một mũi tên bắn ra tâm là nó. Thấy vậy hắn bật dậy ôm nó để đỡ mũi tên

- Hức...hức.... KHÔNG - mắt nó mờ hẳn đi, nó nấc lên ngẹn ngào.

- Hứa... với anh... Sau này... nếu anh không còn... trên... thế gian... thì em vẫn... phải sống tốt - Hắn nói rồi ngất lịm

Sau câu nói đó ký ức của nó bỗng nhiên hiện trong đầu nó

- Ai dám đụng vào người của ta, người đó phải chết - Nó nói với giọng lạnh lùng, khuôn mặt có chút giống ác quỷ, bàn tay và khuôn mặt đẫm màu máu tươi lại ở trong rừng nên không khí có chút quỷ dị

Nó cầm một cây kiếm lao nhanh như viên đạn. Nó giết hết tất cả kể cả Thiên

- Chị Băng. - Mia hét lên

- Có chuyện gì - Không khí giảm bớt phần quỷ dị

- Chị mau đưa anh Ken về cho chị Nguyệt và chị Lam chữa trị đi - Mia lo lắng nói

- Được - Nó nói rồi cõng hắn đi luôn

55. Chương 59: New York

- Có chuyện gì xảy ra với Ken vậy - Nguyệt vừa lo lắng vừa hốt hoảng khi thấy trên người hắm đẫm máu

- Bị chém, có chữa trị được không? - Nó lạnh lùng nói

- Có, nhưng quá trình khá khó khăn vì ở đây cũng không có thiết bị tiên tiến. - Lam nói

- Tôi, Moon,Sunn, chị Windy và anh Nam từng đạt bằng về chuyên môn y thuật nên có thể giúp - Nó lạnh lùng nói đôi mắt toát lên sự lo lắng, âu lo

- Được! Những người còn lại làm ơn đi ra ngoài để chưng tôi tiến hành phẫu thuật - Nguyệt và Lam đồng thanh

Thế là Kin, Win, Cherry, Cậu, Anh, Lyly đi ra ngoài.

- Không biết phẫu thuật sẽ thành công không nữa - Lyly lo lắng

- Nếu cô lo lắng cho hắn thì cũng được nhưng đừng có vượt xa tình cảm bạn bè - Cherry đôi mắt lạnh lùng

- Ờ... ừm - Lyly cúi gầm mặt xuống vài gịot nước mắt lăn trên má nhưng ai cũng đang lo lắng cho hắn nên cũng không để tâm lắm

.... 1 tiếng 30 phút trôi qua....

Đã nửa canh giờ rồi mà sau cánh cửa vẫn đóng lại không hề có ý định mở ra. Bỗng có một đoàn quân giống như cận vệ của hoàng gia chạy lại nói

- Chúng tôi đang truy nã Vương Gia Huy và Mộc Liên Hoa vì đã ám sát thái tử. Nếu thấy hãy thông báo cho chúng tôi. Ai thấy sẽ được thưởng 100 CAD ( Đơn vị tiền tệ của Canada)

- Được... - Trong lòng cả bọn có chút bất an

- À mà sao cánh cửa kia lại đóng chặt thế? - Quân lính tò mò định mở cửa cả bọn cũng không làm được gì sợ quân lính nghi ngờ.

Bỗng có một bé gái bước ra và nói:

- Mẹ cháu bị bệnh đậu mùa nên các chú không nên vào đâu! Không sẽ bị lây bệnh đó.

- Đậu mùa á? Vậy thôi chú đi đây- Quân lính hoảng hốt chạy đi

- Cảm ơn em - Cherry cười hiền hậu

- Dạ, không có gì đâu ạ! - Cô bé cười tươi

- Nhưng cô bé bước ra từ phòng phẫu thuật.... Lẽ nào em thấy rồi? - Cậu hoảng hốt

- Haha! Em thấy nhiều rồi ạ vì em từng sống với ông nội - ông là một bác sĩ. Em cũng ước mơ trở thành bác sĩ. - Cô bé cười tươi

- Nhưng nếu còn nhỏ tuổi này mà nhìn thấy anh sợ một phần àno sẽ bị ảnh hưởng đến em. - Anh lo lắng

- Không sao đâu - Cô bé cười trừ

- Mà từ lúc gặp em sao chị không thấy bố mẹ của em đâu.  - Lyly nói

- Bố mẹ em qua đời rồi - Cô bé nhắc đến đó thì nức lên

* NV Mới *

A Dao _ Tiểu Dao ( 10 tuổi): Dễ thương, hiền lành biết phân biệt đúng sai. Ước mơ trở thành bác sĩ. Bố mẹ đã qua đời cách đây 3 năm. Lúc ba mẹ mới chết thì ở với người thân duy nhất  là ông nội của mình sau rồi ông cũng mất nên trở về làng cũ. Làng cũ không có ai ở nữa nên được một bác dẫn về làng mới.

*********

- Tiểu Dao, em có muốn cùng chị và mọi người về Việt Nam không? Anh chị sẽ giúp em trở thành một bác sĩ tài giỏi! - Cherry cầm tay cô bé tên Tiểu Dao rồi cười

- Dạ, có ạ! Em thích lắm - A Dao gật đầu thích thú

Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Gia Nghi bước ra khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đồ đầy máu

- Josh, anh mau gọi trực thăng mau! Ken cần đến New York. Mau lên!

- Được. - Josh gật đầu rồi gọi

Không lâu sau có một chiếc trực thăng đáp cánh xuống gần nhà A Dao khiến dân làng tò mò xốn xáo chạy ra. Quan lính thấy vậy cũng chạy lại và nói

- Đây là gì? - Đám quân lính hung dữ giơ thẳng mũi giáo trước mặt cả bọn

- Chúng tôi không có thời gian giải thích. Nếu các người còn ngăn cản thì bọn ta sẽ không khách đâu! - Cả bọn chuẩn bị thế võ

- A Dao! Em nói mọi người mau lên trực thăng đi! Anh chị sẽ giải quyết bọn quân lính - Sea nói

- Vâng! - Nói rồi A Dao chạy vào nhà thông báo cho tụi nó

Nó bế hắn rồi chạy thật nhanh lên trực thăng. Windy, Nam, Nguyệt , Lam, Moon, Sunn cũng chạy theo. Nó cùng Nguyệt Lam chữa trị cho hắn còn những người còn lại rút súng ra để tấn công. Vì chưa từng thấy súng nên quân lính khá sợ hãi rồi càng ngày càng lùi lại. Nhân lúc đó bọn nó chạy lại xe. Tuyế Hà bế phốc A Dao lên ngang vai rồi nhảy lên trực thăng

56. Chương 60: Lật Đổ Ngay Cho Tôi !

* New York, Mỹ *
- Băng! - Một người phụ nữ cùng một người đàn ông độ tuổi trung niên. Dáng vẻ họ đầy sợ lo lắng, hớt hải.

- Con chào cô chú! - Băng lễ phép cúi đầu chào

- Gia Huy, nó có sao không? - Người phụ nữ nắm chặt tay nó giọng nói đầy lo lắng

- Bác đừng lo, con tin Huy sẽ tỉnh lại. - Nó cố động viện người phụ nữ - là mẹ của hắn.

Hai tiếng sau đèn trên của bệnh viện tắt, bác sĩ đi ra vẻ mặt rất vui vẻ.

- Rất may là cậu ấy đã được sơ cứu nhanh sau khi bị thương nên để cứu sống cậu tỷ lệ sẽ khá cao là 79 %. Không những tùy vào tỷ lệ mà còn tùy vào nghị lực sống của cậu ấy nữa. Mọi người có thể vào nhưng đừng làm ồn.

- Cháu cảm ơn! Bác cứ vào trước đi, cháu đi mua ít đồ ăn. - Nó nói xong rồi đi ra mua đồ ăn

- Bác có chút cảm giác lạ khi nói chuyện với Băng. Bác cảm thấy Băng lạnh lùng hơn. - Mẹ hắn nhìn theo bóng nó rồi nói lòng có chút bất an

Nó đến căng tin bệnh viện mua cháo cho hắn thì thấy Nini và Mimi, nó lại gần nấp sau tường nghe trộm

- Sao? Con Lyly đó chưa chết sao? - Nini hốt hoảng

- Không sao, tao đã có kế hoạch. Mà bà gặp ả ở đâu? - Mimi nói

- Bệnh viện này luôn, ả làm gì ở đâu không biết. - Nini ang bộ mặt tức giận

- Chúng ta nhất định phải lợi dụng ả để giết Hoàng Gia Băng. - Mimi nham hiểm nói

- Nhưng chính chúng ta đẩy ả một mình ho lũ sói mà - Nini lo lắng

- Chúng ta đẩy cô ta vào nhưng chính chúng ta sẽ lôi cô ta ra, chúng ta phải giả vờ vào sinh ra tử với cô ta - Mimi nhếch mép

............

Nghe xong nó vẫn thản nhiên đi đến phòng bệnh của hắn thì bắt gặp Tuyết đang ngồi một mình chăm sóc hắn rồi khẽ hôn lên môi hắn rồi nói

- Em yêu anh, em sẽ không để ai có được anh đâu. Nếu anh không phải của em thì cũng ai được chạm vào anh

Nó sững sờ làm đổ bát cháo, từng giọt nước mắt lăn trên má nó càng ngày càng nhiều. Nó tức giận muốn chạy ra khỏi đâu ngay lập tức

" Tôi đối tốt với cô như vậy mà cô lại phản bội tôi?!? Tại sao? Tại sao? Dám đụng vào người của tôi! Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. "

Nó vội lô chiếc điện thoại Iphone đời mới rồi bấm vào sô của Run

" Alo, chị Ice à. "

" Em cho người ở bang chúng ta lật đổ bang LMN ngay! Sưu tầm bằng xhuwsng để lật đổ tập đoàn Đặng Thị! NGAY LẬP TỨC! "

" Dạ, vâng! "

Nó gọi cho Run xong thì bấm số gọi cho Bảo Tuyết _ Mia

" Chứng cứ mọi hồi em sưu tầm để lật đổ tập đoàn Đặng Thị đâu rồi? "

" Em vẫn còn, mà chị dùng làm gì? "

" Lập tức gửi! Đừng hỏi nhiều "

" Dạ.... vâng! Em đã gửi qua mail rồi đấy"

Nó ngắt luôn điện thoại rồi gọi điện cho bác quản xe đến chở nó về biệt thự ở Mỹ. 10 phút sau, bác quản gia đến rồi chở nó về biệt thự. Sau khi về nó liền tức tốc lao ngay vào phòng rồi lôi máy tính ra bấm liên hồi.

* Sáng Hôm Sau *

Nó mặc một bộ đồ khá lịch sự và trưởng thành. Nó xõa mái tóc màu bạch kim dài, suôn mượt của mình. Trang phục thì nó khoác một chiếc áo màu xám đen, bên trong thì mặc một chiếc áo ngắn tay, nó mặc chân váy, đi giày cao gót, mang vớ lưới.

- Hôm nay cậu đi đâu vậy? - Nhỏ thắc mắc

- Hôm qua tớ đã nói rồi! - Nó lạnh lùng nói

- Nhưng dù gì đó cũng là công ty của bố Tuyết Hà mà. - Cô ngại ngần

- Có thù ắt phải trả! Nếu các cậu không muốn thì ra khỏi tập đoàn và bang Blood Roses đi! - Nó nói với giọng lạnh toát, không chút động lòng

- Thôi được,tụi tớ lên thay đồ - Nhỏ nói rồi cùng cô lên lầu thay đồ thì thấy Tuyết từ phòng bước ra.Mia cũng mặc một bộ đồ công sở

- Em cũng đi à? - Cô nói

- Vâng! Hai chị thay đồ đi em xuống trước - Mia nói rồi xuống lầu

15 phút sau thì nhỏ và cô cũng bươac xuống. Vẻ mặt hai người rất căng thẳng và lo lắng vì hành động lúc nãy của nó

Mia

Nhỏ

Cô

- Lên xe! - Nó nói

- Được

57. Chương 61: Biến Mất (1)

Bốn người vừa bước vào cửa tập đoàn thì đã có hai dãy nhân viên xếp sang hai bên đồng loạt đồng thanh
- Kính chào chủ tịch!

Nó không nói gì khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bốn người đi thẳng đến thang máy rồi bấm vào tầng cao nhất. Nó từ thang máy bước ra thì đã gặp chủ tịch tập đoàn Đặng Gia. Ông ta ngạc nhiên khi thấy Bảo Tuyết đi cùng với chủ tịch, thư ký chủ tịch cùng giám đốc tập đoàn The Sun, ông quát lên:

- Đi về nhà ngay! - Ông ta chỉ thẳng vào mặt Tuyết

- Tôi không quen ông - Mia mặt lạnh tanh

- Mày dám không chịu nhận bố mày? - Ông ta tức giận hét lên mà không biết nó đang đánh giá ông ta.Ông ta định tát cho Tuyết thì nó đã nhanh tay giữ tay ông lại.

- Đây là em họ tôi và thư ký của tổng giám đốc! Ông không có quyền đuổi! - Nó càng nói càng xiết cổ tay ông ta chặt hơn

Vì đau quá với lại cũng sợ nó sẽ vì chuyện này mà không hợp tác nên ông ta chỉ " Hừ! " một tiếng rồi đi vào trong phòng.

- Em có sao không? - Cô lo lắng

- Em không sao - Mia cười gượng gạo

- Lúc nãy em cool lắm nha - Nhỏ vui vẻ

- Em cảm ơn - Mia cảm ơn

- Không có thời gian mà vui vẻ đâu! Mau đi thôi! - Nó nói rồi đi luôn

Vừa mở ra thì nó đã thấy các cổ đông đang ngồi bàn luận

- E hèm - Nó ho ho

- Kính chào chủ tịch - Các cổ đông đứng dậy chào kể cả Chủ tịch tập đoàn Đặng Gia

- Ngồi xuống đi! Hôm nay chúng ta ở đây để bàn luận về việc ký hợp đồng với tập đoàn Đặng Gia - Nó nói

- Mời chủ tịch tập đoàn Đặng Gia trình bày - Nhỏ nói

- Thưa chủ tịch cùng các cổ đông! Tôi xin trình bày về các lợi ích khi hai tập đoàn chúng ta hợp tác là.... - Ông ta nêu các lợi ích khi hai tập đoàn liên kết với nhau

- Chúng tôi không đồng ý! - Nó nhếch mép cười

- Tại sao? - Các cổ đông cùng ông ta thắc mắc

- Vì tập đoàn ông đã bị tụt hạng nếu hợp tác với tập đoàn The Sun của chúng tôi không phải ông là người có lợi hơn. Tập đoàn ông kinh doanh ma túy, súng,... thế thì chẳng khác nào chúng tôi cũng buôn bán à? - Nó nói

- Tôi... tôi cần bằng chứng. - Ông ta hơi hoảng sợ

- Trợ lý Phạm vui lòng đem máy tính cho tôi - Nó nói với nhỏ

- Được - Nhỏ gật đầu rồi lấy máy tính từ trong túi

- Trợ lý Phạm chuẩn bị máy chiếu cho tôi. - Nó nói

Nhưng nhỏ vừa bước ra khỏi cửa thì nó nói:

- Chúng tôi có thể ra ngoài một chút không ạ? - Nó bình tĩnh nói

Các cổ đông và ông ta không nói gì chỉ gật đầu. Thế là nó, cô, Mia đi ra ngoài rồi kêu nhỏ đừng đi nữa

- Trợ lý Hoàng, sao trong File lại không có bằng chứng - Nó kiềm chế cơn giận dữ

- Tôi đã gửi rồi. - Mia nói với giọng lo lắng ( trong công ty không xưng chị - em nha)

- Sao lại không thấy? - Nó nói rồi đem máy tính cho nhỏ và cô xem

- Quả thật là không có! - Nhỏ lật tung tất cả các tệp dữ liệu cũng không có

- Để tôi mở lại máy tôi - Mia lấy máy tính ra nhưng cũng không thấy bất kỳ hình ảnh nào cả

- Sao lại có thể như vậy? - Mia hốt hoảng

- Có ai biết tài khoản cô không? Khi tối có ai vào phòng không? Có ai hack máy tính cô không? Cô có bảo mật máy tính không? - Nhỏ hỏi.

- Không có ai biết tài khoản. Khi tối không có ai vào phòng ngoài tôi. Không có ai hack. Em chỉ bảo mật loại bình thường thôi. - Mia nhớ lại rồi nói.

Nhỏ lấy chiếc máy tính trên tay Mia rồi gõ liên hồi rồi ngồi suy nghĩ khoảng 5 phút rồi nói.

- Máy em đã bị hack rồi! Cách hack này chắc chắn chỉ có những người trong

top 5 bảng xếp hạng hacker thế giới mới Có thể làm được. Đây chắc chắn là hacker mũ đen được thuê. Tôi có thể lấy lại nhưng không chắc sẽ nguyên vẹn đâu - Nhỏ nói rồi bắt đầu

*** 1 tiếng sau ***

Trong phòng bắt đầu có những tiếng ồn của các cổ đông. Những cổ đông khá thắc mắc vì hơn 1 tiếng rồi mà họ vẫn chưa vào. Nhỏ cũng đã khôi phục xong nhưng hình ảnh khá nhiễu nên không thể thấy rõ. Nó nhận được cuộc gọi từ Run

" Chị Ice ơi! Bang chúng ta bị rơi vào bẫy rồi, anh em bị thương khá nhiều chỉ còn hoảng 30 người nữa thôi! Tụi em cần chị "

" Được! 5 phút nữa chị đến "

Nó nói với tụi nó rồi đi vào trong phòng và nói

- Chúng tôi bây giờ có việc bận nên chúng ta sẽ thảo luận vào ngày sớm nhất có thể được chứ? Chào!

Nó cùng cả bọn chạy nhanh xuống gara rồi lấy chiếc ô tô mui trần phóng đến khu vực đã hẹn

58. Chương 62: Biến Mất (2)

Thật hỗn loạn! Quá hỗn loãn! Hàng nghìn người bao vây 30 người.Quá yếu, tất cả các người quá yếu. Băng cùng Moon, Sunn, Mia lao vào tấn công. Những đối thủ cũng đã vơi một nửa nhưng tụi nó có hơi kiệt sức, vết thương đầy mình. Nó thở dốc phòng thủ khi bị một tên tấn công liên hồi. Cô dùng một cây tiêu tẩm độc phi lại hắn ta khiến hắn ngất lịm. Cô chạy lại hỏi han nó nhưng chỉ được đáp lại một câu lạnh lùng
" Lo đánh đi! Đừng lo cho tôi, thành viên chết hết rồi kìa. "

Thế là cô lại tấn công kẻ địch. Bây giờ chỉ còn lại Ice, Sunny, Mia, Moon, Run và Rin. Nhưng kẻ địch khá nhiều người không biết cả bọn nó có đánh được không. Bỗng từ đâu ra có những khí được xả ra từ nhiều phía.

- Đây là độc Nentoxy, ai ngửi sẽ ngủ đó. Mau nín thở, kẻ địch đã âm mưu trò này nên đã có đồ phòng bị rồi - Cô nói

- Tôi có 5 viên tránh khí này trong phòng 15 phút! Mọi người mau uống rồi đi đi. - Nó ném cho tụi nó một vỉ thuốc

- Nhưng.... - Run ngập ngừng nhưng bị nó ép nên uống rồi cùng bọn nó đi luôn.

Bây giờ chỉ còn nó đối đầu với hàng trăm tên. Bỗng nhiên nó ngất đi, chắc là vì hít quá nhiều khí nên ngất.

Nó thấy nhức đầu vô cùng giống như có một cây búa bổ vào đầu. Từ từ mở mắt ra thì thấy xung quang tối mịt chỉ có chút ánh sáng từ các lỗ hổng trên nóc nhà. Nó nghe thấy tiếng bước chân... ưm... hình như là của 2 người.Nó giả vờ ngất đi để xem có chuyện gì xảy ra.

- Sao cô ấy chưa tỉnh nhỉ? Tớ sợ lắm - Giọng nói quen thuộc cất lên không ai khác chính là giọng của Mimi

- Đúng vậy! Cô ta đã ngất hơn 20 tiếng rồi. Lỡ cô ta dậy rồi giết chúng ta thì sao Cô gái đi cùng Mimi nói

- Nhưng Hà nói là thuốc này chỉ có tác dụng 5 tiếng thôi. Thật ra mình cũng không muốn hại cô ấy đâu. Vì rõ ràng Lyly có riêng tập đờn còn tụi mình chỉ là một cái chi nhánh cỏn con không làm lỡ công ty phá sản sao. Mình mong Băng không sao. - Mimi nói

- Ừm, mình cũng sợ cô ấy lắm. Không biết Lyly ăn gì mà gan thế nhỉ? Lừa cả Băng luôn. - Vũ Oanh Oanh nói với vẻ mặt lo lắng - là Nini á

- Chúng ta mau kêu cô ấy dậy đi, một ngày không ăn tớ nghĩ cô ấy khá là đói đấy. - Đinh Hà đi lại khẽ lay lay vai nó

Nó giả vờ theo phản xạ của người mới dậy thì nó nói ngay

- Sao cô lại ở đây?

- Tôi... tôi đến đưa cơm cho cô - Đinh Hà khá hoảng sợ vì hàng động của nó

- Hừ! Tôi không ăn - Nó quả quyết

- ©ô biết nấu ăn không? - Oanh Oanh nói

- Biết thì sao? - Nó thắc mắc

- Để chúng tôi hái rau cho cô nấu. Ở đây cũng có phòng bếp và nhà tắm nhưng chỉ hơi bẩn thôi. Chút nữa chúng tôi sẽ lau dọn còn cô nấu cơm. Dù không được tiện nghi nhưng mong cô sẽ sống được. Nhưng khi nào Đặng Hà đến thì cô chịu khó đóng giả mình đang bị ngược đãi, được chứ? - Oanh Oanh khá bình tĩnh hơn Đinh Tuyết Hà vì cô biết Đinh Hà khá mỏng manh và yếu đuối. Bên ngoài

cô ấy khá độc ác nhưng thật ra cô ấy đã từng bị tổn thương chỉ kể cho Oanh Oanh biết thôi.

- Tại sao các cô lại giúp tôi? - Nó tỏ thái độ nghi hoặc

- Tin hay không tùy cô! Tôi chỉ nổi hứng hiền lành thôi! Còn gì thì tùy cô quyết định - Oanh Oanh nói tỏ thái độ thờ ơ không hề có chút giả tạo

- Rất có khí phách của một đại tiểu thư. Như vậy mới đáng bắt nạt tôi chứ! - Nó cười khểnh khuôn mặt hứng thú lạ thường

- Quá khen - Nini cũng không có thái độ gì chỉ nói như vậy

- Tôi đã từng nghe cô bàn kế hoạch với Đinh Thị Tuyết Hà. Vậy cô giải thích sao đây. - Sự hứng thụ của nó dịu xuống, khẽ nhíu mày rồi nói

- Sắp đặt của Tuyết Hà. - Oanh nói

- Tạm tin, mà hình như Tuyết Hà đến rồi đó. Lo mà xử lý đi. - Nó nghe thấy tiếng bước chân từ xa rồi nói với giọng lạnh lùng

- Haiz ~ Cô đừng lo chúng tôi diễn giỏi mà. - Nini tự tin

- Biết

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn - chính xác là tiếng giày cao gót của nó. Trong đầu nó nghĩ chắc chắn cô ta lấy giày mình rồi, mà trong đó có gắn con chip theo dõi. Cô không chọn giày nào mà lại chọn giày này, haiz ~ Mọi động thái của cô chắc chắn tôi nắm hết rồi, ahihi đồ ngốk!

- Cô ta tỉnh chưa - Lyly nhếch môi cười đểu mà nhìn mặt cô ta đểu thật

- Rồi nhưng cô ta coi thường chúng ta lắm - Mimi nói dối không chớp mắt

- Hừ, dám khinh bỉ chúng ta sao? Người đâu...

59. Chương 63-1: (ngoại Truyện) - Tất Cả Chưa Kết Thúc Ngay Tại Phần Này Đâu !

Ta tên là Hoàng Gia Băng, 19 tuổi. Ta là nhị tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia và là chủ tịch tập đoàn The Sun! Ta có một chị gái tên là Hoàng Gia Nghi và em gái tên là Hoàng Gia Hân.Ta là bang chủ bang Blood Rose.
Thật sự cũng chẳng oai phong lắm đâu! Ra lệnh cho người khá ư? Có một đầu óc thông minh mới điều hành được bang và tập đoàn ư? Không hề! Tác giả viết quá về ta rồi! Nếu có 200/200 thì giờ ta cũng không đi quậy phá, đánh người rồi.Thiên tài là phải khác và có phong cách sao? Hay chỉ là dán mặt vào cái máy tính rồi nói mấy cái mà người ta không biết? Tùy vào người nữa, ai không biết lĩnh vực nào thì cứ nói lĩnh vực đó! Quá xàm để nói lĩnh vực này rồi

Giới thiệu thêm về bản thân nek!

Tên: Hoàng Gia Băng

Tuổi: 19

Sinh Nhật: 2/6

Cung: Song Tử

Chiều Cao: 1m68

Cân Nặng: 48 kg

Sở Thích: Nấu Ăn, Ăn,...

Sở Đoản: Đá Cầu

Con Vật Yêu Thích: Sói, Thỏ, Chó, Mèo, Rùa, Rắn

Ghét: Ăn cà rốt

Style: Cá Tính

Sở Trường: Hack máy tính, giải phương trình toán, nấu ăn,...

Đặc Điểm Nhận Dạng: Mái Tóc Trắng, Mắt màu xám tro

60. Chương 64: I"m Come Back !

* Mấy Tuần Sau *
Cuối cùng nó cũng xuất viện. Nó nhanh chóng đăng ký giấy xuất viện của bác sĩ đưa rồi cùng Oanh ra về. Đứng trước cổng bệnh viện bỗng một cơn gió khá mạnh thổi qua làm mái tóc màu bạch kim của nó phất phơ. Nó nhếch mép cười rồi nói

- I"am Come Back!

* 30 phút sau *

Băng hiện tại đang ngồi bấm bấm Smartphone. Thật ra nó đang cập nhật tin tức bên ngoài như thế nào. Đang lướt wed thì nó bỗng thấy tờ báo viết về tập đoàn The Sun đăng lên cách đây vài giờ. Nó vội vàng bấm vào rồi đọc.

Tựa đề là " Chủ Tịch Tập Đoàn The Sun Biến Mất! Liệu Tập Đoàn The Sun Có Đứng Vững Vị Trí ". Nó thấy bài báo này quá nhàm luôn vì nó biến mất mấy tuần mà giờ mấy nhà báo săn tin mới biết.Ở đây không có Wifi nên nó phải dùng 3G nó than thở

- Thẻ không có làm sao sống nổi đây?!?

- Sao lại ngồi thở dài rồi nói một mình thế kia? Lâu ngày không được ra ngoài nên chán à hay là.... bị tự kỷ rồi? - Oanh Oanh cùng Đinh Hà bước vào trên tay Oanh thì cầm rổ đựng rau còn trên tay Hà thì có một túi thịt bò.

- Đứa nào dám nói bà tự kỷ, bà giết đứa đó!?!? - Nó hét lên như môt con chậm dây thần kinh

- Một tháng không dùng thẻ ATM! Ok? - Oanh nói giọng nghiêm túc

- Chị Oanh xinh đẹp đừng làm vậy mà ~ Hà giúp tớ với. - Nó chạy lại ôm chặt cứng tay Oanh, rồi nhìn sang bên Hà với đôi mắt cún con

- Đùa đó! Ai lại đi cắt tiền trợ cấp hàng tháng của bà - Oanh và Hà bụm miệng cười

- Thanks you Thui đưa đồ ăn đây tui vào nấu. - Nói rồi nó nhanh nhẹn cầm đồ ăn trên tay hai người rồi chạy vào nấu

Nó vừa đi thì Oanh và Hà nhận được cuộc gọi từ Đặng Tuyết Hà.Oanh vuốt để trả lời rồi bật loa ngoài cho Hà nghe

- " Alo, Oanh hả? " - Tiếng nói điệu đà từ đường dây bên kia phát ra khiến cả hai chủ muốn một cái xô để ói

- À... Ừm

- " Đang làm gì đó? "

- Đang ở nhà với Hà - Nói vậy nhưng thực tế thì hai người đang ở trong ngôi nhà từng nhốt Băng

- " Ừm, hôm nay tao gọi có chuyện để thông báo! "

- Chuyện gì vậy? - Nói đến đây Oanh và Hà nhìn nhau thắc mắc

- Tao đã có thai với Vương Gia Huy được gần một tháng nên 2 tuần nữa là đám cưới tao và cậu ấy! Tao gọi để mời tụi bây đến dự ấy mà, 17 giờ chiều thứ 5 nha.

- Nà ní?!?!

- Cái gì mà " nà ní "?

- Tụi tao chỉ bất ngờ thui... Điện thoại có người gọi tao cúp đây.

Nói rồi Oanh cúp điện thoại rồi lo lắng nói với Đinh Hà

- Bây giờ làm sao nói với Băng đây? Cậu ấy biết chắc chắn sẽ buồn lắm

- Đúng vậy! Ai mà ngờ Hà lại có thai. - Đinh Hà nhìn Oanh cũng buồn theo

- Đúng vậy... Mà sao Hà lại có thai được? Lẽ nào hắn đã tỉnh rồi? Cậu may gọi cho Mia! ( Hai người bọn họ vẫn giữ liện lạc với Mia nha) - Oanh suy nghĩ nói rồi gọi cho Bảo Tuyết

- Alo, chị Oanh ạ?

- Ừm, chị đây em. Dạo này em khỏe không?

- Dạ, em bình thường

- Cho chị hỏi nè, Huy tỉnh lại rồi à?

- Dạ, đúng ạ. Chắc chị cũng biết anh ấy sắp cưới Đặng Tuyết Hà.Em thật sự không tin nổi luôn. Tại sao cô ta lại có thai được? Cô ta cũng đưa xét nghiệm cho tụi em xem rồi. Hoàn toàn chính xác luôn - Mia nói giọng nói có chút lo âu

- Ừm, chị gọi cũng chủ hỏi vậy thôi.... Chị cúp nha

- Dạ

" Cheng " Tiếng đĩa vỡ vang lên khiến Oanh và Hà chú ý... Thì ra...

61. Chap Cuối - Tạm Biệt ....

Xin chào tất cả mọi người
Đây là chap cuối cùng của truyện " Bảo Bối ! Cho Anh Yêu Em Nha ! " rồi .

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt 64 chap truyện qua

Mình dự kiến sẽ ra phần 2 khoảng vào 15/8 . Nếu có gì trục trặc khiến phần 2 đăng trễ thì mình sẽ thông báo !

Chân Thành Cảm Ơn Các Độc Giả !

Thân Gửi : Shynn Lanhh Chanhh

* Lưu Ý : Mình đã sửa phần này nên đăng khá chậm ! Mong các bạn thông cảm cho con au này

_____________________________________

Gửi Huy

Xin lỗi đã gây phiền phức tại đám cưới của Huy . Mình chỉ muốn vạch trần bộ mặt của Đặng Tuyết Hà kia ! Nhưng khi nghĩ lại tất cả hành động cô ấy làm với em chỉ vì Huy ! Cô ấy yêu cậu thật lòng và rất hay ghen tuông

Cô ấy yêu đến mù quáng ...

Khi nhận ra cô ấy như vậy mọi ý định của mình đã bỏ hết ... Cô ấy cũng là con người như bao người không chỉ vì bố mẹ cô ấy có lỗi với người khác mà chung quy Hà độc ác được ...

Trước mắt chúng ta thì cô ấy là một người xảo quyệt và ác nhưng ... đối với mỗi người đều có góc khuất tâm hồn nhưng không thêt nói ra và chia sẻ với ai . Điều cô ấy cần là một người bạn thật sự , một gia đình nhỏ hạnh phúc chứ không phải là thứ của cải kia !

Mình hỏi Huy này ... Những người yêu nhau mà bị cách xa thì họ sẽ ra sao ? Tim họ rất đau khổ ... Cũng giống như Hà vậy nhưng cô ấy lại yêu đơn phương thì sẽ bị đau gấp trăm lần . Cả linh hồn và thể xác như bị xé ra thành trăm mảnh .

Tớ biết mọi thứ không phải thứ gì tớ cũng biết ! Cái gì gọi là IQ : 300/300 , cái gì gọi là thần đồng , cái gì gọi là một người hoàn hảo ? Mọi thứ tất cả chỉ là hư vọng ... Người học giỏi , tài năng luôn luôn cô đơn hơn những người bình thường vì theo cảm nhận của những người bình thường thì họ sợ khi đi bên bạn thì sẽ bị đưa ra so sánh , bị đưa ra trêu chọc , cảm thấy không xứng đáng khi ở bên ...

Có lẽ cảm giác đó rất ít người biết ... Có lẽ đến lúc mình nên đi rồi . Chuyện mình bị ngất chỉ là tớ muốn đi đến nơi khác thôi ! Nói với mọi người là tớ chỉ đi một nới thật xa thôi ... Đừng tìm tớ

....... Có lẽ tớ đã sai rồi ! Hoàn toàn sai .......

* 3 Tiếng Trước *

- Băng ! Cậu có muốn đi đến đám cưới của Huy không ? - Oanh lo lắng hỏi khi mặt nó khá phờ phạc

- Huy là ai? Mình chỉ biết Jin , Oanh và Hà thôi ! - Nó cứ khăng khăng nói

- Ờ ... Ừm , mà cậu có muốn đi không ? - Hà bối rối khi nó cứ khăng lăng như vậy

- Tiệc cưới hả ? Mình chưa đi bao giờ . Mình muốn đi ! - Nó nũng nịu

- Được , để tớ vào chọn đồ làm trang điểm cho cậu . - Nói rồi Oanh và Hà lôi nó vào phòng

* Chừng 15 phút sau *

Nó bước ra với một bộ váy màu đen trắng được làm từ bàn tay vàng của nhà thiết kế Lilen nổi tiếng . Mai tóc bạch kim tuyệt đẹp được xõa ngang vai . Đôi giày của nó mang thì ít nhất cũng mất trăm đô la chứ không phải ít.

- Very Good ! - Oanh vui vẻ nói

- Đúng vậy ! Đúng vậy ! - Hà phấn khích nói

- Cảm ơn , mọi người . Chúng ta mau đi không muộn đây - Băng nhẹ nhàng cười mỉm

- What ?!? Băng ... Băng thục nữ kìa !!! - Oanh hét lên vì lần đầu tiên thấy nó dịu dàng thanh thoát như một ngàng tiên vậy a ~

- Ý cậu nói là bình thường tớ không đoan trang hả ? - Nó phụng phịu nói

- À... Không , chúng ta mau đi thôi - Oanh đổ mồ hôi hột khi đối mặt với nó

- Đừng chạy nhanh quá ! Gãy gót giày đấy ! - Nó nhắc nhở

- Dạ , sự phụ

....... 20 phút sau .......

Hôn lễ của Huy và Tuyết Hà được tổ chức ở bãi biển nên Oanh phải gửi xe ở gara khách sạn vì nhà nó khá xa biển đường lại dốc nên đành phải ngủ lại một đêm

Oanh , Băng cùng Hà đi lại tiệc cưới thì rất được nhiều người chăm chú nhìn , ánh hào quang của 3 người rất lớn a ~ Không kém khi nó đi với Sunny và Moon

Huy đang cùng Hà tiếp khách , hình như Huy có chút gì không ổn thì phải . Sunny , Moon , Windy , Mia , Cherry, Lam , Thy và Nguyệt thì đang đứng nói chuyện . Josh, Sea , Win , Kin , Long , Kiên , Nam cũng vậy . Bỗng cả đám thấy Băng đang vui vẻ đi cùng Oanh và Hà tiến lại gần thì rất sửng sốt

- Rõ ràng đã mấy tháng vẫn không tìm thấy Băng sao tự nhiên cậu ấy lại đi cùng Oanh vài người Hà - Cả bọn cùng suy nghĩ

- Chị Băng ! - Vì quá lo lắng cho Băng Mia nhảy thẳng đến ôm nó vào lòng rồi khóc nức nở

- Chị biến mất mấy tháng rồi sao giờ mới quay lại ? Chị có biết em cùng mọi người tìm chị cực khổ thế nào không ? - Mia càng nói càng ôm chặt Băng hơn

Nhưng ngược lại nó lại đẩy Mia ra rồi nói

- Làm ơn lịch sự đi ạ ! Tôi không quen cô ! - Nói rồi nó phủi phủi người

- Nhưng ... - Nói đến đây khiến cho Mia lại thêm đau lòng rồi chạy đi mất . Thấy vậy Win chạy nhanh đuổi theo Mia

Thấy có tiếng khóc nên hắn cùng Hà lại chỗ bọn nó để xem có chuyện gì . Hắn và Hà rất sửng sốt khi thấy nó .

- Băng ! Cuối cùng em cũng quay về rồi - Hắn nói với giọng vui mừng nhưng không lỗ mãngđược vì đây là tiệc cưới của mình

- Cậu là ai ? Oanh ơi , sao những người ở đây đều nói quen tớ vậy ? - Nó thắc mắc hỏi

Chưa kịp trả lời thì Đặng Hà đã nói

- Hai cậu đi theo tớ - Hà nói với giọng bình tĩnh nhưng trong đôi mắt cô có chút tức giận và thất vọng

Nghe vậy Oanh và Hà đành phải đi theo để mặc nó một mình

- Tớ muốn đi theo hai cậu . - Nó sợ hãi nói rồi nắm chặt tay Hà

- Tụi tớ đi một chút là về thôi ! Cậu đừng lo ... - Hà gạt tay nó ra rồi ôn nhu nói

- Ừm... Vậy tớ đợi hai cậu - Nó nói vậy nhưng vẫn có chút lo lắng

Sau khi Oanh và Hà đi rồi nó không biết làm gì cứ trơ như vậy ! Thật giống bù nhìn rơm mà

- Băng ! - Gia Nghi bỗng lên tiếng khiến nó giật mình

- Có chuyện gì không ạ - Nó ngoảnh lại trả lời

- Em thật sự không nhớ bọn chị chứ - Nghi hỏi giọng cô có chút lo lắng

- Em chưa từng nhìn thấy anh chị ! Em chỉ biết Jin , Oanh và Hà thôi ! - Nó ngây thơ trả lời

- Jin ? - Hắn ngạc nhiên

- Là một người bạn hồi nhỏ của em ! Nhưng lúc 4 tuổi thì cậu ấy phải đi Paris nên em và bạn ấy không gặp lại nhau kể từ lần đó ... - Nhắc đến ánh mắt nó đượm buồn

- Có phải cậu ta đã tặng cho cô một chiếc vòng cổ có khắc chữ J❤J đúng không ? - Hắn nghi hoặc

- Sao ... Sao anh biết ? - Nó ngạc nhiên rồi chuyển sang nghi hoặc

- À không có gì đâu ... - Hắn nói rồi đi luôn vì nhìn thấy ba mẹ hắn đến

* Trong lúc đó ở chỗ Hà *

- Sao cậu lại đưa cô ta đến đây ? - Hà tức giận nói

- Nhưng ... Nhưng dù gì cô ấy cũng mất trí nhớ nên chắc không sao đâu ! Cho cô ta đến đây để xem buổi tiệc cưới của hai cậu chắc chắn khiến cô ta ảnh hưởng đến tình thần - Hà ấp úng nói rồi viện một cái cớ hợp lý

- Hừ ! Sao cũng được , mau đi thôi không mọi người nghi ngờ - Hà nói rồi đi luôn

- Ờ .. Ừm

* Khi Bắt Đầu Buổi Tiệc Cưới *

Tiếng nhạc vang lên Tuyết Hà khoác tay Đặng Phúc Thành bước vào ánh mắt của khách mời có vui có chán ghét ,... Riêng nó thì cảm thấy trong tim có gì đó đau đớn , khó chịu nhưng không biết đó là gì .

Sắp đến phần cắt bánh kem rồi mà nhìn bánh kem đó ngon quá đi >

Cô lén lút đi lại gần tháp rượu vang thì Hà nhìn thấy . Cô ta chạy lại đẩy nó khiến nó ngã vào tháp rượu , ly vỡ tung tóe . Hắn thấy vậy tức tối nhìn Hà

- Cô làm gì vậy ? Suốt ngày cô cứ gây rắc rối cho Băng là sao ? Cô có được tôi còn chưa mãn nguyện sao ? Tôi thực sự nhìn lầm cô ! Tôi thực sự đã hối hận vì không ngăn cản Băng để cô đi theo chúng tôi ! - Trên mặt hắn đầy sự tức giận . Hắn lại chỗ nó rồi bế nó lên mặc cho những miếng chai sắc nhọn đâm vào cánh tay

- Em ... Em ... - Hà lắp bắp nói

Mọi người bây giờ thì thực sự rất lo lắng cho cô gái được hắn bế - là Băng ý . Trong ai cũng đầy sự lo lắng . Kin nhanh chóng gọi 115 . Khoảng 15 phút có tiếng xe cứu thương đến vì bệnh viện cách đây khoảng 3 km .

* Tại Bệnh Viện *

- Tại sao cô ấy lại bị như vậy ? - Một vị bác sĩ già dặn đầy kinh nghiệm hỏi cả bọn

- Cô ấy bị đẩy vào một tháp rượu ạ ... - Tuệ Lam có chút gấp rút nhưng vẫn dừng lại trả lời vị bác sĩ

- Nếu như muốn cô ấy tỉnh có tỷ lệ cao thì phải lấy hết được các mảnh chai trong người và ngoài da . Nếu ảnh hưởng đến não bộ thì tỷ lệ thành công sẽ ít hơn ! Với lại còn tùy thuộc vào nghị lực sống của cô ấy nữa . Dặn người nhà cô ấy đừng nên quá buồn . - Vị bác sĩ thong thả nói rồi tiến vào phòng cấp cứu nơi nó đang nằm

- Em không hiểu tại sao chị ta lại làm vậy ? - Từng giọt nước mắt mặn chắt lăn trên má Bảo Tuyết . Cô lắc đầu không hiểu vì sao người chị cùng cha khác mẹ của mình lại làm như vậy .

Đúng là trước kia Tuyết Hà là người chị cùng cha khác mẹ với Bảo Tuyết . Nhưng cô thật sự không hiểu nổi ! Thật sự dã tâm của cô ấy lớn đến vậy ư ? Cô từng đóng kịch trước mặt Tuyết Hà bao nhiêu lần để tập đoàn , bang phái của cô ta bị sập đổ nhưng tại sao cô ta lại không hề nhận ra ? Bang phái của cô ta rất yếu nhưng tập đoàn Đặng Gia tại sao lại không sụp đổ .

- Haha !! - Tuyết càng cười to nước mắt cô càng giàn giụa

- Bây giờ Bảo Tuyết rất nhạy cảm! Win , em mau đưa cô ấy đi đâu để trấn tĩnh tinh thần đi ! - Thy nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình là lòng đau như cắt .Cô biết tình cảm mà Bảo Tuyết dành cho nó ! Không có thứ gì có thể đáng bại được .

- Dạ , Mia chúng ta đi thôi ! - Win nói rồi dìu Mia đi . Khuôn mặt cô trắng bệnh không chút sức sống

* 5 Tiếng Trôi Qua ... *

Vị bác sĩ già lúc nãy bước ra , trên trán ông lấm tấm mồ hôi . Vị bác sĩ bình tĩnh nói

- Ca phẫu thuật đã thành công nhưng sức khỏe của cô gái kia không được tốt nên nếu có di chứng gì thì chúng tôi sẽ thông báo . - Vị bác sỹ già dặn nói rồi đi luôn

- À... Hiện tại bây giờ có thể vô thăm . Đừng làm kích động quá đến bệnh nhân ! Tôi không chắc sẽ cứu sống cô ấy được lần nữa đâu ...

Nghe xong cả bọn đi vào phòng . Nó thì vẫn nằm yên trên giường không chút dấu hiệu cho việc tỉnh lại . Mặt nó tái nhợt , chân tay gầy gò vì mấy ngày không ăn . Nhìn ai cũng thương xót nhưng biết làm gì hơn ngoài hi vọng , cầu mong cho nó tỉnh lại .

Bỗng một cô y tá chạy đến và nói

- Bệnh nhân Hoàng Gia Băng cần chuyển đến phòng 208 . Xin mọi người tránh đường . - Cô ý tá nói rồi nhẹ ngàng đẩy chiếc giường bệnh đến phòng 208 khoa Hồi Sức

Mọi người cũng đi theo . Những bệnh nhân và người ngoài nhìn vào tưởng cả đám là vệ sĩ cho nó nữa chứ

* Mấy Tuần Sau *

Băng tỉnh lại cũng khoảng được gần một tuần rồi ! Bây giờ hắn đang cầm chiếc lồng đựng cháo mua ở bệnh viện

( P/S : Ad có hỏi mẹ nhưng mẹ ad bảo ad đi ngủ đi vì lúc ad đang viết tiếp vào ngày 16/8 lúc 21:17 . Với lại chỗ ad mất điện nữa nên tranh thủ viết khi nào hết pin thì tắt . )

- Băng ! Cháo đây này - Gia Huy vui vẻ nói

- Lại cháo tiếp ạ ? Em muốn ăn cơm cơ >

- Mai ăn được không ? Hôm nay cứ ăn cháo đi . Với lại anh cũng mua táo , lê cho Băng kutee nè ! - Hắn cười khẽ rồi nói

- Dạ , em thích nhất là ăn lê và táo ạ ! - Nó tủm tỉm cười tươi

Nhìn nó hắn mong mọi chuyện từ giờ sẽ yên ổn và vui vẻ từ bây giờ . Hắn cứ chăm chú nhìn nó nhưng nó đâu có biết cứ vui vẻ ăn cháo .

Hạnh phúc là thứ nhỏ nhoi nhưng ai cũng muốn có . Hạnh phúc dù nhỏ nhưng nó sẽ mang lại cho ta tiếng cười , niềm vui , sự vui vẻ . Nhưng nhiều lúc ta cũng phải đánh đổi thứ quý giá , cơ hội của mình để mang hạnh phúc đến cho người khác

Có lẽ đã đến lúc nó thực hiện rồi ....

----------------------------------------------------------

Phần còn lại là hắn đọc thu thế là hết !

Ta viết xong vào ngày 16/8 nhưng 20/8 ta mới đăng vì sao thì sau khi đăng chap này ta sẽ nói cho mấy nàng biết

Còn về phần 2 thì ta nói 15/8 sẽ đăng nhưng vì chap cuối 20/8 mới đăng nên sẽ bị trì hoãn nha !

23/8 ta phải lên trường tập trung nên lịch đăng có thể vào ngày 5/9 ( khai giảng xong tối ta đăng ) hoặc mấy nàng tự đề nghị lịch nhưng phải 3/9 trở lên nha.

+ Kết bạn với ta qua Zalo : 0934436875

+ Ngôi Sao Thời Trang : 102878788

+ Hotsteps : ThiênDi™

+ Au Mobile : Lusy2005 hoặc $hynnKT

+ AM ( Avatar Musik ) : Lusy2005 ( Thực ra nói vậy chứ ta lỡ gỡ cài đặt rồi nhưng không sao nếu có ai có nhu cầu kb thì ta sẽ tải về ngay )

+ 360Live 360Mobi : Shynn

+ Facebook ( Khi nào ta sẽ vào mô tả rồi dẫn link cho mí chế )

+ Youtube thì sub tớ : Shynn NSTT

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/bao-boi-em-cho-anh-yeu-em-di